
ไลสงคนรวยชังชาติ

กรุงเทพฯ • สังเวยโควิดรายวันพุง 124 

ราย อาการหนักหวิดแตะ 2 พัน กรุงเทพฯ 

ติดเชื้อนําหนาไมมีลด “บิ๊กตู” บอกถาติด

อยามาโทษลุง โอดตรวจจนทะลุโพรงจมูก

หมดแลว “WHO” ยกไทยขึ้นแทนตนแบบ

ประเทศโลกที่ 3 นํารองรับมือระบาดใหญ

โควิด พรอมเผยแพรประสบการณงานใหญ

สมัชชาอนามัยโลก “อนุทิน” ปลื้มไทยอัน 

ดับ 1 เอเชียมีความพรอมมากที่สุด เรง

เคร� อง 15 จว.สนใจทําแซนดบ็อกซนํารอง

โรคประจําถิ่น 

เม� อวันจันทร ศูนยบริหารสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (ศบค.) รายงานสถานการณโควิด-19                                             

ในประเทศไทยวา พบผูติดเชื้อรายใหม 

14,994 ราย ติดเชื้อในประเทศ 14,932 ราย  

มาจากระบบเฝาระวังและระบบบริการ 

14,904 ราย มาจากการคนหาเชิงรุกในชุม 

ชน 28 ราย มาจากเรือนจํา  19 ราย เปน

ผูเดินทางมาจากตางประเทศ 43 ราย หาย

ปวยเพิ่มขึ้น 23,524 ราย อยูระหวางรักษา 

174,500 ราย อาการหนัก 1,876 ราย ใส

เคร� องชวยหายใจ 903 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 

124 ราย เปนชาย 68 ราย หญิง 56 ราย 

อายุ 60 ปขึ้นไป 94 ราย มีโรคเรื้อรัง 25 

ราย ไมมีประวัติโรคเรื้อรัง 5 ราย มียอดผู

ติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแตป 2563

WHOชูไทยตนแบบสูโควิด

เรงนํารองสูโรคประจําถ่ิน

‘ชวน’กรีดสมาชิกอยาหนีปญหา

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ขณะเปนประธานในพิธีเปดโครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน การแสดงโนรา “สืบสานศิลปแผนดิน

โนรา มรดกโลกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม” ณ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังเกา) อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง เม� อเวลา 17.30 น. วันที่ 25 เม.ย.
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กรุงเทพฯ/สงขลา • “ประยุทธ” ขนคณะ

ลงตรวจราชการ  “สงขลา-พัทลุง” ปดไมมี

นัยทางการเมือง โปรยยาหอมคนใตรักจังฮู 

บอกอนาคตอยากไดนายกฯ แบบไหนอยูที่

ประชาชนเลือก ส.ส. วอนเบาๆ เร� องความ

ขัดแยง เหน็บพวกอยากไปอยู ตปท.มีแต

คนรวยๆ อยากไปก็ไป แตบานเกิดเปนแผน

ดินศักดิ์สิทธิ์ โวคนตางประเทศอยากมาอยู

ประเทศไทย “เพ� อไทย” ปองอุงอิ๊ง บอกมี

คุณภาพคับแกว  อัด ปชป.กวาดบานตัวเอง

ไป ไมตองมาจุนแคนดิเดตนายกฯ พรรคอ� น

เม� อวันจันทรที่ 25 เมษายน ที่ทา                                                      

อากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6)                                                     

ดอนเมือง พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลา                                                               

โหม พรอมคณะ ไดลงพื้นที่ตรวจราชการ                                                            

จังหวัดสงขลาและพัทลุง โดย พล.อ.ประ 

ยุทธกลาวเพียงสั้นๆ วา การลงพื้นที่ภาคใต

ครั้งนี้เพ� อไปทํางาน ดูแลประชาชน ไมไดมี

นัยทางการเมืองแตอยางใด

โดยเม� อถึงเวลา 10.30 น. คณะ พล.อ. 

ประยุทธเดินทางถึงทาอากาศยานกองบิน 

56 จ.สงขลา โดยมี ส.ส.ภาคใตมารอใหการ

ตอนรับ และเขาพบประมาณ 30 นาทีที่

หองรับรองสนามบิน พรอมถายภาพหมูรวม

กัน โดยสวนใหญเปน ส.ส.จากพรรคพลัง

ประชารัฐ (พปชร.) จากนั้นนายกฯ เดิน

ทางตอดวยรถยนต โตโยตา อัลพารด สีขาว  

หมายเลขทะเบียน ขน 777 สงขลา

สามเสน • ประชาธิปตยเลือดไหลไมหยุด                                                         

“กนก วงษตระหงาน” ลาออกจากรองหัว                                                            

หนาพรรค อางเหตุดวยสํานึกทางศีลธรรม                                                                

สวน “ติ่ง มัลลิกา” ไขกอกจากเกาอี้กรรม 

การบริหารพรรค “ชวน” อบรมชุดใหญ วัน

นี้ตองดูปญหาและอยาไปหนีปญหา ยอมรับ

ความจริงวามันเกิดขึ้นอยางไร กรีดสมาชิก

พรรคหากไมทําอะไรที่เปนประโยชนกับ

พรรค ก็อยาเปนตัวถวงของพรรค 

เม� อวันที่ 25 เมษายน 2565 น.ต.    

สุธรรม ระหงษ ผอ.พรรคประชาธิปตย (ปชป.) 

เปดเผยวา นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหา

สุข ไดย� นหนังสือลาออกจากการเปนกรรม 

การบริหารพรรค (กก.บห.) แลว โดยใน

หนังสือลาออกลงวันที่  23 เม.ย.วาขอลา

ออกจากกรรมการบริหารพรรค โดยไมได

ใหเหตุผลแตอยางใด ทั้งนี้หนังสือลาออกดัง

กลาวสงถึงพรรควันที่ 25 เม.ย. และพรรค

ลงรับแลวเพ� อรายงานไปยังคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง (กกต.) รับทราบ ดังนั้นถือวา

นางมัลลิกาไมไดเปนกรรมการบริหารพรรค

ประชาธิปตย ตั้งแตวันที่ 25 เม.ย.เปนตนไป

ขณะที่นายกนก วงษตระหงาน รอง                                                       

หัวหนาพรรคประชาธิปตย โพสตเฟซบุก                                                             

“กนก วงษตระหงาน (Kanok  Wongtrangan)” 

เร� อง “ผมจําเปนตองลาออกจาก ‘รองหัว 

หนาพรรคประชาธิปตย’ ดวยสํานึกทางศีล

ธรรม” โดยระบุวา “จากเหตุการณท่ีเกิดข้ึน                                                    

เกี่ยวของกับการกระทําของผูบริหารระดับ

สูงของพรรคทานหนึ่ง ที่ถูกกลาวหาวากระ 

ทําความผิด และไดเขาสูการพิสูจนตาม

กระบวนการยุติธรรมแลวนั้น สาธารณชน

จํานวนมากแสดงการไมยอมรับ และรังเกียจ

ตอการกระทําตามท่ีถูกกลาวหาน้ัน ดวยเห็น                                                     

วาเปนการกระทําที่ผิดตอศีลธรรม

‘มาครง’ ควาชัยชนะ

คูแขงขวาจัด

ทําเนียบรัฐบาล • นายกฯ ส่ังเดินหนาสราง

ความเช� อมั่น ดึงตางชาติลงทุนไทย มอบ 

“ทีมเศรษฐกิจ” นําโดย “สุพัฒนพงษ” เดิน                                                             

สายโรดโชวใหขอมูลมาตรการจูงใจ ประ 

เดิมญี่ปุนประเทศแรก ตอดวยประเทศผูลง 

ทุนหลักที่เปดประเทศแลว รมช.พาณิชย

เผย มี.ค.65 อนุญาตใหตางชาติลงทุนใน

ไทย 53 ราย เงินลงทุน 10,838 ลานบาท 

จางงานคนไทย 447 คน

เม� อวันจันทร น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล 

รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปด

เผยวา ตามที่ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ไดมีนโย

บายใหตั้งแตหลังเทศกาลสงกรานตเปนจุด

เริ่มตนการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ และ

ในการประชุมศูนยบริหารสถานการณ โค

วิด-19 (ศบค.) ที่นายกรัฐมนตรีเปนประธาน

เม� อวันที่ 22 เม.ย.ที่ผานมา ไดมีมติยกเลิก

ขอกําหนดการเดินทางเขาประเทศไทยใน

รูปแบบ Test&Go เพ� อสนับสนุนการทอง

เที่ยว โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 1 พ.ค.65 เปนตน

ไปน้ัน ดานการลงทุนเพ� อเปนการสรางความ

เช� อมั่นตอนักลงทุนตางชาติ นายกรัฐมนตรี

ไดมอบหมายใหทีมเศรษฐกิจ ซ่ึงมีนายสุพัฒน

พงษ พันธมีเชาว รองนายกรัฐมนตรีและ 

รมว.พลังงานดูแลรับผิดชอบ  จัดทําแผน

เพ� อใหขอมูลแกนักลงทุน

กรุงเทพฯ • “ชัชชาติ” ตั้งเปาพัฒนาทาง

เดินเทาคุณภาพกวา 1,000 กม.ทั่ว กทม.  

“สุชัชวีร” ย้ําจุดยืนตอตานการคุกคามทาง                                                      

เพศ ล่ันทํากรุงเทพฯ ใหเปนตัวอยาง “สกลธี” 

เล็งโอนอํานาจการจัดการจราจรจาก ตร.มา

ให กทม.เบ็ดเสร็จ แกนนํา พปชร.มั่นใจ

ควาที่นั่ง ส.ก.มากที่สุด  “รสนา” เปดทีมที่

ปรึกษา 5 ดานหากไดเปนผูวาฯ “บิ๊กเนม”  

เพียบ

เม� อวันที่ 25 เมษายน ผูสมัครรับ

เลือกต้ังผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) 

ตางลงพ้ืนท่ีหาเสียงอยางตอเน� อง โดยนาย

ชัชชาติ สิทธิพันธุ ผูสมัครผูวาฯ กทม. กลุม

อิสระ หาเสียงบริเวณตลาดสะพานสอง

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันอังคารที่  26  เมษายน  พ.ศ. 2565  แรม  10  ค่ํา  เดือน  5  ปขาล

อานตอหนา 16

อานตอหนา 16

อานตอหนา 2

อานตอหนา 15

อานตอหนา 2

ปที่ 26 ฉบับที่ 9295

อิสรภาพแหงความคิด

สกลธีแกจราจร

เล็งโอนใหกทม.

รสนาเปดกุนซือ

ทีมศก.เดินสาย

โรดโชวนักลงทุน

ประเดิมที่ญี่ปุน
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บ๊ิกตูล่ันเลือกสส.ไดนายกฯ

โวคนตางปท.อยากอยูไทย

แผนสรางไฮสปด

อีอีซีอืด

ปชช.บุกคาน

โรงไฟฟาพลังงานขยะ

  คนตางประเทศอยากมาอยู

ประเทศไทยหมด อาหารอรอย 

คนใจดี อากาศก็สบายๆ ลองไปอยู

ตางประเทศตอนนี้หนาวตาย 

เพราะไมเคยอยู ภาษีกี่เทา 

พลังงานแพง ตองเปดแอร

เปดฮีตเตอร แตคนรวยๆ 

ก็ชางเขาเถอะ อยากไปก็ไป 

แตนี่คือแผนดินเกิดที่นี่ 

หากินที่นี่ ตายที่นี่ นี่คือแผนดิน

ศักดิ์สิทธิ์ของเรา
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2 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

‘ชวน’

อย่างรุนแรง จนนำาไปสู่การตั้งคำาถามต่อ

มาตรฐานความรับผิดชอบทางศีลธรรม

ของผู้บริหารพรรคโดยรวม และจากการ

ดำาเนินการของพรรคต่อเรื่องนี้ โดยหัวหน้า

พรรค กลับสวนทางกับความคาดหวังของ

สาธารณชนในเรื่องสำานึกความรับผิดชอบต่อ

สังคมโดยรวมของพรรค

พรรคประชาธิปัตย์มุ่งมั่นทำางานการ 

เมือง ด้วยการยึดถือประชาชนเป็นใหญ่มา

เป็นเวลาช้านาน ตามความหมายของชื่อ

พรรค คือ ‘ประชาธิปัตย์’ แต่ในขณะนี้เป็น

ที่ปรากฏชัดว่า ประชาชนผิดหวัง

อย่างมากต่อการตัดสินใจของ

พรรค ที่นำาโดยหัวหน้าพรรค ต่อ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ ด้วยสำานึก

ต่อศีลธรรมที่สำาคัญยิ่งต่อการ

ปฏิบัติหน้าที่ของนักการเมือง ผม

จึงขอลาออกจากตำาแหน่ง ‘รอง

หัวหน้าพรรค’ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น

ไป”

ด้านนายชวน หลีกภัย ประ 

ธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะ

อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 

ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีข้อเรียก

ร้องให้ตนเข้ามาแก้วิกฤตศรัทธา

ภายหลังเกิดปัญหาในพรรค ปชป.

ว่า ยังไม่ได้เดินทางเข้าไปที่พรรค

จึงยังไม่มี โอกาสได้ติดตามอะไร 

เนื่องจากติดภารกิจของรัฐสภา 

ส่วนกรณีล่าสุดที่นายกนกยื่นลา

ออกจากตำาแหน่งรองหัวหน้า

พรรคนั้น ยังไม่ทราบเพราะเป็น

เรื่องภายในของพรรค นอกจาก

ติดตามจากข่าวเท่านั้น ซึ่งยังไม่

อยากพูดอะไรที่ยังไม่รู้จริง 

เมื่อถามว่า หลายคนฝาก                                             

ความหวังไว้ ในการแก้ไขปัญหา                                             

ครั้งนี้  อดีตหัวหน้าพรรคประ 

ชาธิปัตย์ตอบว่า ตนอยู่ในพรรค

อยู่แล้ว ซึ่งพรรคจะเป็นอย่างไร 

ส่วนตัวก็ เหมือนในอดีต เช่น

เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ที่

หลายคนแยกออกไป แต่ตนก็ไม่                                              

ได้ ไปไหน เพราะหากพรรคจำา 

เป็นต้องหมดไปก็จะเลิก เล่น

การเมือง ซึ่งสมัยนั้นก็ยังไม่มี

ความคิดว่าพรรคประชาธิปัตย์จะ

ต้องยุบหรือเลิกพรรคไป เพราะ

ตนบอกว่าหากเป็นอย่างนั้นก็จะ

ไปสอบเป็นผู้พิพากษา แต่ในที่สุด

พรรคก็ยังดำารงมาได้ 

นายชวนกล่าวว่า ในขณะ

นี้ก็มาเจอปัญหาซึ่งต้องให้กำาลัง

ใจคนทำางาน และพยายามขอร้อง

สมาชิกพรรคว่า เราเป็นตัวเป็น

ตนได้ก็เพราะพรรคประชาธิปัตย์ 

หลายคนได้ประโยชน์จากชื่อ

เสียงของพรรค ในยามมีปัญหา

จะทำาอะไรให้คิดหน้าคิดหลังให้

ดี อย่าไปมองสถานการณ์เพียง

ชั่วระยะสั้นๆ ต้องมองไกล ถ้า

มีปัญหาเตือนเสมอว่าปัญหากับ

พรรคการเมืองเป็นของคู่กัน ดัง

นั้นเมื่ออาสามาทำางานการเมือง

แล้วก็อย่าไปกลัวปัญหา เมื่อเจอ

ปัญหาก็ต้องแก้ ไข  อย่าไปหนี

ปัญหา

“วันนี้ก็ต้องดูปัญหาและ

อย่าไปหนีปัญหา ยอมรับความ

จริงว่ามันเกิดขึ้นอย่างไร และก็

ต้องแก้ไขกันไป อย่าไปหวั่นไหว

เกินไปจนทำาให้มีปัญหาตามมา 

จึงอยากให้สมาชิกที่อยู่ในพรรค

และได้ประโยชน์จากพรรค มี

ตำาแหน่ง เป็นสมาชิก เป็น ส.ส. 

ให้ตระหนักว่าหากมีอะไรก็อย่าไป

ซ้ำาเติม เราต้องช่วยเหลือกัน”

ถามว่า ประชาธิปัตย์จะ

ยังคงสถานะพรรคต่อไปได้  และ

ยังไม่ถึ งขั้นวิกฤตสุดที่ จะต้อง

แยกย้ายแตกสลายไปเหมือนที่

หลายคนเป็นห่วงใช่หรือไม่ นาย

ชวนตอบว่า ก็เข้าใจคนห่วงใย ซึ่งก็ต้องขอ

ขอบคุณผู้ที่ห่วงใย แต่ขอให้เชื่อว่าเมื่อเรา

ทำางานแล้วเจอปัญหา ก็ขอให้สู้กับปัญหา 

วันหนึ่งก็ผ่านพ้นไป แต่จะแก้ไขได้มากน้อย

เพียงใดก็แล้วแต่เหตุการณ์ ขอให้กำาลังใจ

ทุกคนรวมถึงนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รอง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรค ซึ่งนาย

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  อดีตหัวหน้าพรรค และ

ตนช่วยสนับสนุนนายจุรินทร์จนชนะ สมัย

ที่ตนจะขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคก็ต้องผ่านการ

แข่งขันเช่นกัน แต่สมัยนั้นความขัดแย้งไม่

ค่อยมี แต่สมัยนี้แข่งขันกันเยอะ มีหลาย

กลุ่ม พอกลุ่มที่แพ้ไป บางคนก็หนีออกไป แต่

บางคนก็ยังอยู่ แต่ว่าคนที่เป็นหัวหน้าก็จะ

เหนื่อย  ซึ่งตนรู้สึกเห็นใจและขอเป็นกำาลัง

ใจให้ทุกคน 

“ขอร้องสมาชิกพรรคหากไม่ทำาอะไรที่

เป็นประโยชน์กับพรรค ก็อย่าเป็นตัวถ่วงของ

พรรค หมายความว่าอย่าคอยวิพากษ์วิจารณ์

ตำาหนิเพียงอย่างเดียว ต้องพยายามหาทาง

ช่วยเหลือ เพราะแต่ละคนก็ได้ประโยชน์

จากการเป็นสมาชิกพรรค เพราะมีตำาแหน่ง 

ขอให้คิดถึงคนที่ เขาอยู่ ในระบบเลือกตั้ง

บ้าง และคิดถึงคนที่เขาสนับสนุนพรรคด้วย 

ความยากลำาบากและด้วยความศรัทธา คน

เหล่านี้เราต้องคิดถึงให้มาก จึงอยากให้กำาลัง

ใจและขอบคุณคนที่ให้กำาลังใจ โดยเฉพาะ

ผู้หลักผู้ ใหญ่ที่ให้กำาลังใจพรรคมาหลายคน”  

นายชวนกล่าว 

วันเดียวกันนี้ น.ส.รัชดา ธนาดิเรก 

กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ ได้

แจ้งในไลน์กลุ่มสื่อมวลชน ปชป.ว่า จะมี

การแถลงข่าวที่พรรคประชาธิปัตย์ ในเวลา 

13.30 น. ท่ามกลางกระแสจะมีคณะกรรม 

การบริหารหญิงจำานวน 7 คนลาออกจาก

ตำาแหน่ง แต่ปรากฏว่าการแถลงข่าวล่าช้า

กว่ากำาหนดไปหนึ่งชั่วโมงครึ่ง กระทั่งเวลา 

15.00 น. น.ส.รัชดาพร้อมด้วยนางเจิม

มาศ จึงเลิศศิริ และ น.ส.ผ่องศรี  ธาราภูมิ 

กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ ได้ร่วม

กันแถลงข่าว ซึ่งทั้งหมดมีสีหน้าเคร่งเครียด

อย่างเห็นได้ชัด

โดย น.ส.รัชดากล่าวด้วยน้ำาเสียง

สั่นเครือว่า จากกรณีที่มีกระแสข่าวในโลก

ออนไลน์ ถือเป็นสถานการณ์ที่ยากลำาบาก 

คณะกรรมการบริหารที่เป็นผู้หญิงจำานวน 

7 คน  ประกอบด้วย ตน, นางเจิมมาศ, 

น.ส.ผ่องศรี, นางศรีสมร  รัศมีฤกษ์เศรษฐ์, 

น.ส.สุพัชรี ธรรมเพชร, น.ส.พิมพ์รพี  พันธุ์

วิชาติกุล และ น.ส.อรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์ 

โดยตลอด 10 วันที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์

ขึ้นมาจากคนในพรรค  และยังมีเหตุการณ์

อื่นซ้อนกัน รวมถึงเกิดกระแสที่มากระทบ

ต่อพรรค ซึ่งเป็นสถาบันการเมืองที่พวกเรา

รักยิ่ง พวกเรามีความทุกข์ใจ เสียใจ และ

อยากมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อความรู้สึกของ

ประชาชน พวกเราไม่เคยจะปฏิเสธความรับ

ผิดชอบ และยิ่งเป็น กก.บห.พรรคและเป็นผู้

หญิงก็มีความเดือดเนื้อร้อนใจ

“เราไม่อยากให้สังคมเข้าใจว่าพรรค

แตกแยก ดังนั้นพวกเราทั้ง 7 คนจะมุ่งมั่น

ทำาหน้าที่ในฐานะสมาชิกพรรคต่อไป ส่วน

ตำาแหน่ง กก.บห.นั้น เราจะรับผิดชอบใน

ส่วนที่เราทำาได้ หากมีการตัดสินใจอย่างใด

อย่างหนึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในเวลาที่

เหมาะสม วันนี้ ไม่อยากให้สังคมเข้าใจว่า

ใครๆ ก็เดินออกจากประชาธิปัตย์” น.ส.รัช

ดากล่าว

ขณะที่ น.ส.อรอนงค์เปิดเผยว่า ได้

เขียนใบลาออกจากการเป็น กก.บห. โดย

มอบไว้ ให้กับเพื่อน กก.บห.กลุ่มผู้หญิงที่มา

แถลงข่าว เพราะส่วนตัวมีความคิดที่จะลา

ออกจาก กก.บห.ตั้งแต่ที่มีข่าวฉาวโยงถึงอดีต

รองหัวหน้าพรรคในช่วงต้นๆ อย่างน้อยเป็น

จิตสำานึกของความเป็นผู้หญิง ที่เราต่อสู้กับ

เรื่องสิทธิสตรีและความเท่าเทียมทางเพศมา

ตลอด แต่ที่ยังไม่ยื่นลาออกเพราะเกรงว่าจะ

กระทบต่อสนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สาเหตุที่ กก.บห.

กลุ่มผู้หญิงมาแถลงล่าช้าไปกว่าชั่วโมง 

เพราะมีหนึ่งในเจ็ดคนเปลี่ยนใจ  หลังจากมี

ผู้บริหารระดับสูงในพรรคมาเกลี้ยกล่อมขอ

ให้ชะลอการแถลงลาออกจึงเปลี่ยนใจ จน

ทำาให้ภาพที่ออกมาของ กก.บห.กลุ่มผู้หญิงไม่

เป็นเอกภาพ.

WHO ชูไทย

จำานวน  4,180,868 ราย มียอดหายป่วย

สะสมตั้งแต่ปี  2563 จำานวน 3,978,469 

ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 

จำานวน 27,899 ราย ขณะที่สถานการณ์ โลก

มีผู้ติดเชื้อสะสม 509,542,737 ราย  ผู้เสีย

ชีวิตสะสม 6,243,199 ราย 

สำาหรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อมาก

ที่สุด ได้แก่  กรุงเทพฯ 2,967 ราย ชลบุรี 

644 ราย ขอนแก่น  598 ราย สมุทรปราการ 

561 ราย นนทบุรี 424 ราย  ศรีสะเกษ 407 

ราย นครศรีธรรมราช 371 ราย  ร้อยเอ็ด 

360 ราย นครศรีธรรมราช 348 ราย และ  

บุรีรัมย์ 339 ราย

ที่ จ.สงขลา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม เดินทางถึงท่าอากาศยาน

กองบิน 56 จังหวัดสงขลา และเดินทางต่อ

ไปยังตลาดกิมหยงเพื่อพบปะพ่อค้าแม่ค้า

และประชาชน ซึ่งได้กล่าวกับประชาชน

ตอนหนึ่งว่า “ส่วนเรื่องโควิด ถ้าติดโควิดขึ้น

มาอย่าโทษลุงอีกนะ เพราะลุงก็เต็มที่แล้ว

เหมือนกัน ลุงตรวจทุกวัน วันละ 2 ที ทะลุ

โพรงจมูกหมดแล้ว นายกฯ ยังไม่ติดโควิดแต่

ประมาทไม่ได้ ทุกคนมีโอกาสทั้งนั้น เราใกล้

กันบางทีทำางานกับคนหมู่มาก คนอื่นเอามา

จากไหนก็ไม่รู้ ทำางานด้วยกัน มันติดได้หมด 

แต่วันนี้สิ่งสำาคัญเรารักษาได้ เว้นผู้ที่มี โรค

ประจำาตัวที่อันตราย เพราะเขาฉีดวัคซีนไม่

ได้ รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุด้วย”

ท่ีโรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน 

โฮเต็ล แอนด์ ทาวเวอร์ส กรุงเทพมหานคร 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วม

กิจกรรมการทบทวนการเตรียมความพร้อม 

กรณีภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและสุขภาพ

ถ้วนหน้า (นำาร่อง) หรือ  Universal Health 

and Preparedness  Review (UHPR) Pilot 

โดยมี Dr.Samira  Asma ผู้ช่วยผู้อำานวยการ

ใหญ่องค์การอนามัยโลก Dr.Jos Vandelaer 

ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำาประเทศไทย 

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุม

โรค คณะผู้เช่ียวชาญจากองค์การอนามัยโลก 

ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข บุคลากรจาก

หน่วยงานต่างๆ  ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาชน รวม 200 คน ร่วมงาน

นายอนุทินกล่าวว่า ประเทศไทยเป็น                                               

ประเทศหนึ่งที่มีการบริหารจัดการและ

รับมือกับสถานการณ์ โควิด-19 ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยได้รับการจัดอันดับให้

เป็นประเทศที่มีความมั่นคงด้านสุขภาพเป็น

อันดับที่ 5 จากทั้งหมด 195 ประเทศ เป็น

ประเทศกำาลังพัฒนาประเทศเดียวที่อยู่ใน 

10 อันดับแรกของโลก และเป็นอันดับที่ 

1  ของเอเชีย ที่มีความพร้อมในการรับมือ

การระบาดของโรคมากที่สุด เป็นผลจาก

การบูรณาการทำางานร่วมกัน มีการตอบโต้

ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่เกิดขึ้นในทุก

ภาคส่วนของภาครัฐ และทุกภาคส่วนของ

สังคม (Whole-government and whole 

society  response) ได้แก่ เครือข่ายภาค

ประชาชน อสม.ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ 

หน่วยงานด้านสาธารณสุข ภาค

เอกชน และภาคธุรกิจอื่นๆ ผ่าน 

ศบค. ภายใต้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ 

พ.ศ.2558 ซึ่งเป็นกลไกสำาคัญ

ของระบบป้องกันควบคุมโรคใน

ประเทศไทย ในการขับเคลื่อน

กฎหมายการดำาเนินงานตอบโต้

ภาวะฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ 

จนทำาให้ประเทศไทยก้าวผ่านช่วง

วิกฤตมาได้

“ผู้อำานวยการใหญ่องค์การ

อนามัยโลก ดร.ทีโดรส อัดฮานอม 

กีบรีเยซุส (Dr.Tedros Adhanom  

Ghebreyesus) จึงเชิญให้ประ 

เทศไทยเป็นประเทศต้นแบบ

ประเทศที่ 3 นำาร่องจัดกิจกรรม

การทบทวนการเตรียมความ

พร้อม กรณีภาวะฉุกเฉินทาง

สาธารณสุขและสุขภาพถ้วนหน้า 

ในการรับมือการระบาดใหญ่ของ

โรคโควิด-19 เพื่อเป็นเวทีแลก

เปลี่ยนประสบการณ์ แนวปฏิบัติ

ที่ดี (Best Practice) ข้อเสนอ

แนะระหว่างประเทศสมาชิกของ

องค์การอนามัยโลก และไทยเป็น

ประเทศนำาร่องที่จะได้เผยแพร่

ประสบการณ์สู่สาธารณะในการ

ประชุมสมัชชาอนามัยโลก 2565 

เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประเทศ

สมาชิก และเกิดการพัฒนาเครื่อง

มือและกลไกใหม่ รองรับวิกฤต

ด้านสาธารณสุขสำาหรับใช้งานทั่ว

โลกในอนาคต”  นายอนุทินระบุ 

ด้าน นพ.จอสกล่าวว่า องค์ 

การอนามัยโลกรู้สึกซาบซึ้งอย่าง

ยิ่งที่รัฐบาลไทยแสดงความเป็น

ผู้นำา โดยการนำาร่องการทบทวน

การเตรียมความพร้อมเหตุฉุกเฉิน

ด้ านสาธารณสุขและสุขภาพ

ถ้วนหน้า ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อน

ความร่วมมือแบบใหม่เพื่อทำาให้

ประชาชนทั่วโลกปลอดภัยจาก

วิกฤตสาธารณสุข 

“ผมเชื่อว่าประสบการณ์

ที่เข้มข้นของประเทศไทยในการ

พัฒนาระบบสาธารณสุข และ

การรับมือกับโรคโควิด-19 อย่างมี

ประสิทธิภาพ จะเป็นบทเรียนอัน

ล้ำาค่าสำาหรับประเทศอื่นๆ อย่าง

แน่นอน” นพ.จอสระบุ 

ทั้งนี้ นายอนุทินยังระบุถึง

กรณี 15 จังหวัดที่มีความพร้อม

ดำาเนินการแซนด์บ็อกซ์นำาร่อง

ทำาโรคโควิด-19 เป็นโรคประจำา

ถิ่นว่า เป็นไปตามนโยบายที่ตั้ง                                           

เป้าไว้ แต่จะเกิดเมื่อไร วันไหน                                        

ไม่สำาคัญเท่ากับการบริหารสถาน 

การณ์ให้ดีที่สุด ซึ่งทุกวันนี้เราก็

เหมือนเดินเข้าสู่ โรคประจำาถิ่น

อยู่แล้ว จากการที่เรามียา สถาน

พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์

พร้อม ซึ่งไทยโชคดีกว่าประเทศ

อื่นที่มี อสม.กว่าล้านคนเข้ามา

ช่วย ตรงนี้ก็เหมือนเดินเข้าสู่โรค

ประจำาถิ่นทุกวัน เพียงแต่เราต้อง

ขยายขอบข่าย ซึ่งวันที่ 1 พ.ค.นี้

ก็ยกเลิก Test&Go ขอให้ตรวจ

เพียง ATK 1 ครั้ง 

“หากสถานการณ์ดีขึ้นเรา

ก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ  อย่างไร

ก็ตามข้อมูลผู้ป่วยหนักของไทยก็

ลดลง จำานวนเตียงยังมีมากพอสมควร แต่ก็

ไม่ได้อยากใช้ ขณะเดียวกันผู้เสียชีวิตคาดว่า

มีแนวโน้มลดลงด้วย ซึ่งจะมีแยกข้อมูลการ

เสียชีวิตจากโควิด” นายอนุทินระบุ 

เมื่อถามถึงการจัดซื้อวัคซีนโปรตีนซับ

ยูนิตเพื่อใช้เป็นเข็มกระตุ้น นายอนุทินกล่าว

ว่า ต้องทำาให้เกิดความสมดุลในเวชภัณฑ์ทุก

อย่าง อย่างการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์กว่าร้อย

ล้านเม็ด รักษาผู้ติดเชื้อหายเป็น 2-3 ล้าน

ราย แต่เราก็ยังจำาเป็นต้องมียาเรมเดซิเวียร์, 

ยาโมลนูพิราเวียร์, ยาแพกซ์ โลวิดในมือ 

โดยมีการกำาหนดการใช้ ในผู้ป่วยแต่ละราย 

ทั้งนี้วัคซีนโควิดเราก็ต้องสร้างความมั่นใจให้

ประชาชนในทุกแพลตฟอร์ม เราไม่ได้อยู่เฉย

แม้แต่วินาทีเดียว ทำาให้เราเห็นผลว่าวัคซีน

ช่วยลดการเสียชีวิตได้.
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3บทความ-ในประเทศ

‘ลุงตู่ ตลาดแตก’

ายกฯ “ลุงตู่” นี่......

นิกเนมใหม่ท่าน “ลุงตู่ ตลาดแตก”!

เมื่อวาน (๒๕ เม.ย.๖๕) ไปติดตามงาน

โครงการพระราชดำาริ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำาท่วม

หาดใหญ่ของพ่อหลวง-ร.๙ 

 จากนั้น ไปเยี่ยมเยียนพี่น้อง “ตลาดกิมหยง”

 ปรากฏว่า “ตลาดแตก” ไปเลย!

 คงเห็นจากข่าวโทรทัศน์และตามโซเชียลมีเดียกัน

แล้ว ใครที่นึกภาพไม่ออกว่า “ตลาดแตก” เป็นไง คง

เข้าใจแล้วนะ

 ท่านนายกฯ ก็คงนึกไม่ถึง....

 ว่าพี่น้องชาวใต้ โดยเฉพาะคนหาดใหญ่ และ

พ่อค้า-แม่ขายในตลาดกิมหยง ไล่ลงมาตั้งแต่ รุ่น คุณ

ปู่ คุณย่า คุณตา  คุณยาย จนถึงรุ่นคุณหนุ่ม-คุณสาว 

จนถึงระดับลูกเล็ก-เด็กแดง

 จะแห่แหนกันมาต้อนรับท่านมากมายขนาดนั้น!

 เวลานักการเมืองไปไหน มีชาวบ้านมาต้อนรับ ดู

ไม่ยาก ว่า “จัดฉาก” โดยมีคนเกณฑ์มาต้อนรับ หรือมา

กันเอง ด้วยรักและใจเรียกหา

 ยิ่งกับคนใต้ด้วยแล้ว รักใคร-รักจริง, เกลียดใคร-

เกลียดจริง เรื่องเกณฑ์เลิกพูด

 อย่างที่แห่แหนกันมามะรุมมะตุ้มนายกฯ ตะโกน

ทัก ตะโกนให้กำาลังใจ ใส-บริสุทธิ์ “แบบบ้านๆ” 

 ลุงตู่ไปไหน ก็ตามไปกันเป็นพรวน คล้องแขน 

กอดเอวเหมือนขบวนแห่งานบวช-งานแต่ง อย่างนั้น

 นั่น คนใต้-คนหาดใหญ่ เขานับลุงตู่คือ “ญาติ

สนิท” เป็นคนในครอบครัวของเขาไปเรียบร้อยแล้ว

 เสียงเรียก เสียงทัก เสียงตะโกน คุณยายกอดเอว 

คุณหลานเกาะแขน แห่แหนกันไป 

 ผมสังเกตว่า.......

 เมื่อนายกฯ อยู่ในหมู่ชาวบ้านผู้มีนำ้าใส-ใจจริง 

นายกฯ จะผ่อนคลาย มีความสุข ทอประกายออกมาให้

เห็นทั้งทางรอยยิ้ม, แววตา และการพูดเล่น หยอกเอิน

 อย่างตอนหนึ่ง ที่พูดให้กำาลังใจพี่น้องชาวตลาด

กิมหยง ว่า....

 “เราต้องเร่งสร้างรายได้ให้ประเทศเศรษฐกิจฐาน 

รากเหมือนที่ตลาดกิมหยง เราต้องช่วยกัน ถ้าจะให้

เปล่าไปตามหลักการ มันไม่ได้ 

 ทั้งนี้ อะไรที่ผมทำาให้ได้ จะทำาให้จบให้ได้ ให้สิ้น

สุดให้ได้ ผมก็รับฟังจาก ส.ส.ของเรา ตัวแทนของพวก

เรา.....”

 ชาวบ้านปรบมือชอบใจ และตะโกน...นายกฯ สู้ๆ 

 ทำาเอา “นายศาสตรา ศรีปาน” ส.ส.สงขลา ที่ยืน

เมื่อวาน เมื่อท่านนายกฯ สบายใจ ท่านก็พูดกับชาวบ้าน

มากมายหลายเรื่อง-หลายตอน ไปหาอ่านกันเอาเองละกัน

 ที่หยิบมาคุยวันนี้ เหตุหนึ่งก็เพราะ.....

 เข้าใจว่า ปรากฏการณ์ “ลุงตู่ ตลาดแตก” ที่หาดใหญ่  

เมื่อสื่อเสนอภาพ-เสนอข่าวกันโครมคราม มีบางคน-บาง

ฝ่าย เกิดอาการ “อกแตก”

 มีข้อความนี้ในโซเชียลทันควัน

 คือ เมื่อ “สำานักประชาสัมพนธ์ เขต ๖ กรมประชา 

สัมพันธ์” โพสต์เผยแพร่ภาพคนชูป้ายข้อความต่างๆ

 “สีสัน บรรยากาศ พ่อค้าประชาชน รอต้อนรับ

นายกฯ ลุงตู่ ณ ตลาดกิมหยง หาดใหญ่ จ.สงขลา”

 แค่นั้นแหละ มีโพสต์สวนกัดทันที

 Pond’s Pongsit

 “คนหาดใหญ่แถวนั้นเขาเป็นอะไรไปกันหมดอะ โชค

ดีอะไรหรอครับ ชอบให้ประเทศถูกโกงกันนักเหรอครับ ผม

ไม่เข้าใจ

 คือลุงเขาโกงกินกันเห็นๆ อะ นี่ โดนล้างสมองกันไป

หมดแล้วเหรอครับ”

 คือมีภาพคนชูกระดาษด้วยคำาว่า “โชคดี....” ที่นายกฯ 

มาเยี่ยมเยียนอะไรประมาณนั้น Pond’s Pongsit จึง

โพสต์กัด

 ก็ดีนะ ช่วยเป็นปรอท “วัดภูมิสังคม” ให้รู้ว่า........

 ท่ามกลางขบวนการปั่นเฟก ปั้นเรื่องเท็จสาดใส่

นายกฯ หวังให้คนหลงเชื่อ จะได้เกลียดชัง และขับไล่ 

นายกฯ ทุกวันนี้

 ชาวบ้านรู้ทันแล้ว หรือยังหลงเชื่อกันอยู่?

 ปรากฏว่า มีคนเข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์ของ  Pond’s 

Pongsit ดังนี้

 Siripoom D Ngamwongpatz

 ถ้าโกงจริงอย่างว่า ไหนละหลักฐาน แต่รุกที่ป่านี่หลัก

ฐานชัดเจนนะ

 --------------------

 โกเหน่ง น้องเหน่ง คนเดียวกันครับ

 ฝากบอก ถ้ามีหลักฐานการโกง (คนนั่นมันบอกโกง 

แสดงว่าต้องเห็นหรือมีหลักฐาน) ต้องเอาคนโกงเข้าคุก 

 โปรดแจ้งความครับ หรือส่งข้อมูลให้ฝ่ายค้านวันๆๆ 

แม่งไม่ทำางาน หรือ ว่ามโน

 ---------------------

 Karn Phathong

 หลักฐานการโกงครับ ผมก็รังเกียจคนโกง ถ้าไม่มี

หลักฐานถือว่าโดนล้างสมองมากล่าวหา

 ---------------------

 อืมมมม...

 “ภูมิสังคม” ขณะนี้ ปรอทวัดบอกว่า “สังคมตา

สว่าง” แล้ว รับฟังข่าวแบบมี “วิเคราะห์-วิจารณ์” ด้วย

สติ-รู้ทันมากขึ้น 

 ไม่ตกเป็นเหยื่อการเมือง “ล่มชาติ-ล้มสถาบัน” ที่

ต้องการฟันลุงตู่ทิ้งในด่านแรกแล้ว!

 ที่เห็น “ในถนน” เงียบลง อย่านึกว่าขบวนการล่ม

ชาติมันหยุดนะ

  หากแต่เขาปรับแผน “เดินใต้ดิน” กัดชอนบ่อน

เซาะด้วยการเขียนการ์ตูนบ้าง ปั้่นเรื่องเท็จบ้าง โจมตี

สถาบัน ทั้งในและนอกประเทศ ทุกวัน

 นี่..ตอนนี้ ใกล้เลือกตั้ง ทั้งผู้ว่าฯ กทม. ทั้งเลือกตั้ง

ใหญ่ ส.ส.ต้นปีหน้า 

 “บนดิน” เดินแผนแลนด์สไลด์ 

 “ใต้ดิน” เดินแผนจ้างสำานักข่าวต่างประเทศ

สัมภาษณ์ พล.ต.ต.ปวีณ พงศ์สิรินทร์ “เจ้าเก่า” ที่หลบ

อยู่ออสเตรเลีย 

 สร้างฉากเป็นตำารวจฮีโร....

 เปิดโปง คนอยู่เบื้องหลังการค้ามนุษย์ โรฮีนจา 

หนึ่งในนั้นที่ซัดใส่ จะเป็นใครอื่นไปไม่ได้ จะต้องมี 

นายกฯ รวมอยู่ด้วย

 ถ่ายทำาเสร็จ วิดีโอ โปรดักชัน ระดับเวิลด์ คลาส 

จากสำานักข่าวดังนั้น แพร่กระจายรับบรรยากาศผู้

แข็งแกร่งในปฐพีกับกระแสปั่นแลนด์สไลด์ทันที!

 ขบวนการหมาหน้าคลับเฮาส์ ขมีขมันปั่นแฮชแท็ก 

“ค้ามนุษย์” ติดเทรนด์อันดับ ๑ ทวิตเตอร์ทันทีเหมือนกัน!

 รายงานยอดปั่น วันนี้-ตอนนี้ ขึ้นไปถึงไหน แหก

ขี้ตาขึ้นมาก็ปั่นๆๆ เช็กกันตลอดเวลา!

 มีคนส่งคลิปสัมภาษณ์อดีตนายตำารวจฮีโรประเภท 

“เห่านอกบ้าน” มาให้ผมดูหลายวันแล้ว แต่อยากติด 

ตามดู “ปฏิกิริยาสังคม” ซักพัก

 ปรากฏว่า “จุดไม่ติด”!

 ทั้งชาวบ้าน ทั้งสื่อ “ไม่รับลูก” (เว้นเครือข่ายแดง

ส้ม) เพราะ “รู้เช่นเห็นสันดาน” นายตำารวจขบวนการ

นายนี้หมดแล้ว

 จึงมีแต่ “กระแสปั่น” กันเอง ติดเทรนด์-ติด

แฮชแท็ก ตามราคาค่าจ้าง

 สรุป ก็คือ.........

 “ตาสว่าง” ที่พูดกันน่ะ 

 ชาวบ้าน “ตาสว่าง” แยกแยะข่าวสารไหนจริง 

ไหนลวง ในทุกวันนี้ ได้กันแล้วจริงๆ

 “แลนด์สไลด์” หรือจะสู้ “ตู่ ตลาดแตก”?

 -เปลว สีเงิน

 ๒๖ เม.ย.๖๕

ข้างๆ นายกฯ ใจขึ้น ยกมือแสดงสัญลักษณ์ “ไอ เลิฟ ยู”

 แล้วก้าวไปยืนข้างหน้า โค้งตัวไหว้พี่น้องหาดใหญ่ 

 นายกฯ เลยพูดแซวขึ้นว่า..... 

 “เฮ้ย นี่มาหาเสียงหรือเปล่าวะเนี่ย” ก่อนที่จะพูดต่อ

ด้วยอารมณ์ดี

 “แหย่เล่น วันนี้ มีความสุข นายกฯ ไม่มีความสุข

หลายวันแล้ว เพราะมีหลายปัญหา มีแต่ปัญหาๆ เข้ามา 

จึงอยากจะแก้ให้เสร็จทุกอย่าง”

 ชาวบ้านตะโกนสวนขึ้นมาว่า “ลุงหล่อมากค่ะวันนี้” 

นายกฯ ก็ตะโกนกลับลงไปว่า 

 “เหรอ...วันนี้กลับไปไม่ทานข้าวแล้ว” พร้อมแก้ขวย

 “แก่จะแย่แล้ว” ชาวบ้านก็ตะโกนขึ้นมาอีกว่า

 “รักลุงตู่ สู้ๆ” นายกฯ ก็ตะโกนกลับลงไป “รักจังฮู้ม้าย”

 ที่ไปเมื่อวาน ส.ส.ภาคใต้พรรคพลังประชารัฐไปกัน

หมด นายกฯ เมื่อเห็นพี่น้องชาวหาดใหญ่ดีใจที่ลงไปเยี่ยม 

ท่านก็หายเหนื่อย 

 เดินแวะนั่น เข้าร้านนั้น ออกร้านนี้ ทักทายคนนั้น-

คนนี้ แบบคนกันเอง สบายๆ แฟนๆ ก็ตะโกนเรียก-ตะโกน

ทัก ลุงตู่ๆๆๆๆ และชูป้ายที่เขียนด้วยมือกันสดๆ ชูสลอน

 มี ส.ส.ท่านหนึ่ง พูดขึ้นว่า

 “ใครอยากให้ลุงตู่เป็นนายกฯ ต่อ ปรบมือหน่อย” 

 เสียงปรบมือกราว นายกฯ จึงว่า

 “เดี๋ยวพรรคอื่นตกใจ วันนี้ มีพรรคร่วมรัฐบาลมา

ด้วยกัน พรรคภูมิใจไทยก็มา นายกฯ เป็นผู้กำาหนดนโยบาย 

และเป็นผู้นำาโครงการแผนทั้งหมดเข้าพิจารณาใน ครม. 

 เรื่องที่ ส.ส.เสนอขึ้นไป ไม่ว่าจะพรรคไหนเสนอเข้า

มาเข้ากระทรวง ก็ต้องทำาแผนงานขึ้นมาตามขั้นตอนเพื่อ

เสนอเข้า ครม. 

 เพราะฉะนั้น สำาคัญที่สุด คือนายกฯ นี่แหละ สำาคัญ

รองลงมาคือรัฐมนตรี เลือกให้ดี...”

  ก็มีเสียงตะโกนขึ้น “เลือกลุงตู่...เลือกลุงตู่”

 ผมก็เล่าแค่นี้แหละ ขี้เกียจแคะความจำาแล้ว เพราะ

น

จันทรบุรี ถือเปนสถานท่ีทองเท่ียวเล� องช� อแหงหน่ึงของภาค

ตะวันออก เพราะไมไดมีเพียงแตทะเลอาวไทย ท่ีสามารถพักผอนได

เกือบตลอดป ท่ีน่ียังมีของกินเอร็ดอรอยท้ังคาวหวานและผลไมใหเลือก

บริโภคมากมาย 

ความหลากหลายของเมืองจันท ถือเปนเสน�หท่ีเรียบงาย แมไม

หวือหวา แตก็น�าจดจํา  โดยเฉพาะชุมชนทองเท่ียว “บานบางสระเกา” 

อ.แหลมสิงห กับไอเดียก๊ิบเก “บานปลา – ธนาคารปู” ศูนยการเรียนรู

ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม

ถาใครไดไปเยือนสักคร้ัง เช� อวาจะตองบอกตอ เพราะชุมชนแหง

น้ีเปน “ตนแบบ”  ของคําวา ชุมชนท่ีมีความเขมแข็งชัดเจนและมีเร� อง

ราวเลาสูกันฟงกันอยางน�าสนใจเปนท่ีสุดแหงหน่ึง  

“ชุมชนบานบางสระเกา”  มีอาชีพทํานา ทอเส� อ ทําประมงเรือ

เล็กมาต้ังแตบรรพบุรุษ ในลําคลองหนองบัว และคลองบางสระเกา ซ่ึง

เปนพ้ืนท่ี 3 นํ้า ทําใหมีแพลงตอน และอาหารจํานวนมากมาย สงผลให

มีกุง หอย ปู ปลาท่ีอุดมสมบูรณ 

มีเร� องเลาวา ความสมบูรณของอาหารจากทะเลของท่ีน่ี เกือบ

จะกลายเปนหายนะ เพราะคนนอกพ้ืนถ่ิน ท่ีใชเรือดุนลักลอบเขามาจับ

สัตวนํ้า ทําใหเกิดปญหาสัตวนํ้าลดลง แตดวยความรวมมือรวมใจของ

ชาวบาน  ภายใตการนําของ “ผูใหญอูด” นายสถิต แสนเสนาะ ทําให

สามารถชิงพ้ืนท่ีคืนมาและขับไลคนนอกพ้ืนท่ีออกไป 

จากวันน้ัน ทุกคนตระหนักวา ทรัพยากรท่ีรอยหรอลงในทะเล หาก

ไมแกปญหาอยางย่ังยืน วิถีชีวิตชาวบานและชาวประมงท่ีน่ันก็อาจจะพบ

กับวิกฤตอีกแบบไมรูจบ  วาแลว “ชุมชนบานบางสระเกา”   จึงรวมกัน

จัดต้ัง บานปลา ธนาคารปู เพ� อใหความรูท่ีถูกตอง และรักษาความอุดม

สมบูรณของแหลงอาหารในชุมชนเอาไว 

การรวมแรงรวมใจกันน้ี ไดมีการตอยอดเปนศูนยการเรียนรู

ธรรมชาติส่ิงแวดลอม(บานปลา-ธนาคารปู) และไดรับการสงเสริมใหเปน 

“ชุมชนดีมีรอยย้ิม” ท่ีมี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) เปนผู

สนับสนุนใหเปนพ้ืนท่ีตนแบบในการขับเคล� อน วิสาหกิจเพ� อสังคม ภาย

ใต โครงการพัฒนาชุมชน

ผูใหญสถิต แสนเสนาะ ประธานวิสาหกิจศูนยเรียนรูเพ� อการทอง

เท่ียวบานปลาธนาคารปู ไดบอกเลาดวยความช� นชมวา แรงสนับสนุน

ของไทยเบฟเปนแรงขับเคล� อนสําคัญในการพัฒนาชุมชน เหมือนพ่ีเล้ียง

ชุมชนในทุกๆ เร� อง โดยเขามาขับเคล� อนต้ังแตกระบวนการคิด การทํา

แผนงาน การจัดทําแผนธุรกิจรวมกับองคกรชุมชน รวมไปถึงการบริหาร

จัดการทองเท่ียวและบริการในชุมชน ทําใหเกิดรายไดหมุนเวียนตลอด

ท้ังป มีรานคาชุมชนท่ีเปนจุดศูนยรวมสินคาของหมูบาน มีการพัฒนา

ทักษะการแปรรูปอาหารทะเลชายฝงรวมกับภาคีเครือขายภาควิชาการ

มหาวิทยาลัยในจังหวัดจันทบุรี เชน กุงเหยียด 

นํ้าพริกปลากะพงขาว เปนตน และอีกหน่ึง

สินคาแปรรูปจากเส� อกกจันทบูร ก็ทําใหชาว

บานไดเรียนรูการทําตลาดท่ียกระดับจากสินคา 

OTOP เปนสินคา Premium เกิดเปนคลัสเตอร

เส� อกกจันทบูรในจังหวัดจันทบุรี 3 ชุมชน 4 

แบรนดผูประกอบการณรุนใหม 

นอกจากน้ันยังตอยอดแผนงานสู

กิจกรรมท่ีฟนฟูทรัพยากรทางชายฝงทะเล 

ประมงพ้ืนบานใหเปนกิจการหน่ึงของกลุมได 

เชน การเพาะพันธุปลาแขยงกง (ปลาอีกง) 

เปนปลาทองถ่ินท่ีใกลจะสูญพันธุและมีความ

สําคัญตอระบบนิเวศของชุมชน   ไทยเบฟได

สนับสนุนวัสดุอุปกรณ โรงเรือน ในการเพาะ

เล้ียงพันธุปลา และประสานเช� อมโยงชุดความรูทางวิชาการกับประมง

จังหวัด กอเกิดเปนอีกหน่ึงธุรกิจในชุมชนท่ีสรางรายไดใหกับเกษตรกร

ประมงพ้ืนบานในระยะเวลา 1 ป 78,000 บาท ลูกปลาท่ีจําหน�าย

ในจังหวัดและตางจังหวัดไมตํ่ากวา 1,000,000 ลานตัว และชุมชน

สามารถทําการตลาด บริหารจัดการกิจการไดเองอยางไมตองพ่ึงพาปจจัย

ภายนอก เกิดการเรียนรูและพัฒนาชุดความรูแกไขปญหาตางๆ ดวย

การทดลองทํา จนเปนผูเช่ียวชาญและเปนอีกฐานเรียนรูหน่ึงในชุมชน

จากชุมชนเขมแข็ง ตอยอดเปนชุมชนดีมีรอยย้ิมจันทบุรี  เปน

ศูนยกลางในการขับเคล� อนธุรกิจเพ� อสังคม ใหกับเกษตรกรชาวจันท 

เกษตรประณีต ประมงชายฝง ประมงเรือเล็ก งานหัตถศิลปของจังหวัด

จันทบุรี มีพ้ืนท่ีกระจายสินคาท้ังออนไลน ออฟไลน ใหผูประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนท้ังรายกลุมและราย

ยอย เปนการดําเนินกิจการท่ีมีจุดมุง

หมายหลักเพ� อสรางรายไดเพ่ิมข้ึนให

กับชุมชนกวา 2,614,071 บาท กลุม

ผูไดรับผลประโยชน 355 ราย ขับ

เคล� อน 8 ชุมชน 9 โครงการหลัก และอีก 2 โครงการภาพรวมกับจังหวัด

จันทบุรี โดยมีงานดานเกษร 3 ชุมชน ดานการแปรรูป 3 ชุมชน และ

ดานทองเท่ียวโดยชุมชน 2 ชุมชน 

นอกจากโครงการหลักท่ีมีชุมชนเปนฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานรากแลว ชวงโควิด 19 ก็ยังไดมีการทําตลาดออนไลน ขยายกลุม

ผูไดรับผลประโยชนท่ีเกิดผลกระทบรุนแรง ผลผลิตเสียหาย ไมมีพ้ืนท่ี

จําหน�ายสินคา และตลาดเดิมลมลงเม� อเจอโควิด ไทยเบฟไดชวยหาชอง

ทางในการระบายผลไมสดเมืองรอนตามฤดูกาลผานชองทางออนไลน 

ตลอด 2-3 ป ไดมีการขยายกลุมเครือขายผลไมตามฤดูกาล 60 ราย                                                                                

รายไดเขาเกษตรกรกวา 356,794 บาท ปจจุบันมีการเขาไปรวม

วางแผนการกระจายสินคากับกลุมเกษตรกร และภาคีเครือขายทาง

ภาคเอกชนในการทําแผนการตลาดของป 2565-

2566 ที่กําลังมาถึง

นางวาสนา ทองใบ ประธานกลุมแปรรูป

วิสาหกิจเส� อกกชุมชนดีบางสระเกา ก็เปนผูนํา

ชุมชนดีมีรอยย้ิมจันทรบุรีอีกคนหน่ึง ท่ีแสดงความ

ภาคภูมิใจท่ีไทยเบฟไดเขามาขับเคล� อนงานแปรรูป

เส� อกกจันทบูรโดยกลาววา “ตลอด 3-4 ป ท่ีมี

โอกาสรับคณะดูงาน ทุกคร้ังท่ีมีคนมาศึกษาดูงาน 

หรือตองไปเปนวิทยากร ก็จะกลาวช� นชมวาถาไม

มีไทยเบฟ เส� อกกคงขายไมได ไมมีรูปแบบใหม และไมไดเกิดการพัฒนา 

การเรียนรูส่ิงใหมทําใหสมาชิกกลุมรวมตัวกันอีกคร้ัง กวา 40 ครัวเรือน 

ผูไดรับผลประโยชน ไมตํ่ากวา 100 คนในหมูบาน มีออเดอรตลอดท้ังป                                                                                         

และขายไดราคาที่เปนธรรมมากขึ้น เด็กรุนใหมหันกลับมาใหความ

สนใจกับอาชีพดั้งเดิม ทําใหมีความสุขกับอาชีพทอเส� อที่สืบทอดกัน

มายาวนานและเห็นแลววาถาเราพัฒนาตัวเองอยูเสมอของที่มีใน

ชุมชนก็ขายได” 

ทองเที่ยวศูนยการเรียนรู ที่บานบางสระเกา เช� อวาทุกคนกลับ

ไปดวยรอยยิ้ม เพราะวิธีคิดและวิธีลงมือทําโดยสงเสริมสนับสนุนใหใช

พลังของคนรุนใหมกลับคืนสูทองถิ่น ใชความรูและศักยภาพ ตลอดจน

การรักบานเกิดเช� อมโยงการทํางานกับภาคสวนตางๆ เพ� อนําความสุข

และรอยยิ้มกลับคืนสูบานเกิดของตนเอง และสรางประโยชนในพื้นที่

อยางยั่งยืนในทุกมิติ โดยเนนการเช� อมโยงความรวมมือในระดับอําเภอ 

ระดับจังหวัด เพ� อสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพื้นที่

ทั้งในดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม ถือเปนหลักเศรษฐกิจพอ

เพียงอยางแทจริง

“ชุมชนดีมีรอยยิ้มจันทบุรี” กับศูนยเรียนรู “บานปลาธนาคารปู”

ตนแบบขับเคล� อนวิสาหกิจชุมชน

สรางรอยยิ้มนักทองเที่ยว..สรางรายไดคนเมืองจันท
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4 บทความ

ทยโพสต อิสรภาพแหงความคิด เกาะติดรายงาน                                                                   

สถานการณบานเมืองฉับไว Line ID: @thaipost       

‘พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา’ นายกรัฐมนตรีและ 

รมว.กลาโหม บินลงภาคใต ติดตามโครงการพระ

ราชดําริในหลวงรัชกาลที่ 9 การแกไขปญหาอุทกภัยในการ

จัดทําโครงการบรรเทาอุทกภัย อ.หาดใหญ ปรับปรุงคลองภูมิ

นาถดําริ และไปตลาดกิมหยงสักการะองคเทพเจาที่มูลนิธิ

ทงเซียเซี่ยงตึ๊ง เสี่ยงเซียมซี มีชาว

บานสงเสียงเชียรเปนระยะๆ นายกฯ                  

บอกถึงสถานการณการเมืองวา 

‘ในสวนของเร� องการเมืองมันก็ยุง

อยูอยางน้ี ไมรูวาใครจะเปนนายกฯ                                     

ท่ีดี เปนผูนําท่ีดี เปนเร� องของอนาคต 

ก็ลองดูแลวกัน เพราะการเลือก 

ส.ส. ก็เปนการเลือกนายกฯ เพราะ

นายกฯ ก็มาจาก ส.ส.เลือก มีใคร

เกลียดนายกฯ หรือยัง นายกฯ ก็

เบ� อตัวเองเหมือนกัน….’ ระหวาง

นายกฯ กําลังดีใจ ชาวบานทักทายใหกําลังใจ ทวาปฏิทินการ 

เมืองตั้งแตพฤษภาคมเปนตนไป มีเร� องรอนๆ รอเขยาเกาอี้

อยูอีกมาก คงตองกางตําราตั้งรับใหด ี

ประชาธิปตยในยุคจุรินทร ลักษณวิศิษฏ เปนหัวหนา

พรรค เจอมรสุมอยางหนัก ผลกระทบเร� องอื้อฉาว ปริญญ 

พานิชภักดิ์ ยังไมสรางซาลง ลูกหมอของพรรคทยอยลาออก

จากกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกพรรคไปก็หลายคน 

ไมรูวาจะจบลงเพียงเทานี้หรือจะ                                 

ลุกลามไปถึงตําแหน�งหัวหนาพรรค                               

ดวย ลาสุด ‘ชวน หลีกภัย’ ประ 

ธานรัฐสภาและอดีตหัวหนาพรรค                                   

ประชาธิปตย ใหความเห็นวา ‘ขอ 

รองสมาชิกพรรค หากไมทําอะไรที่

เปนประโยชนกับพรรค ก็อยาเปน

ตัวถวงของพรรค หมายความวา

อยาคอยวิพากษวิจารณตําหนิเพียง

อยางเดียว ตองพยายามหาทาง

ชวยเหลือ เพราะแตละคนก็ไดประโยชนจากการเปนสมาชิก

พรรค เพราะมีตําแหน�ง ขอใหคิดถึงคนที่เขาอยูในระบบเลือก

ตั้งบาง และคิดถึงคนที่เขาสนับสนุนพรรคดวยความยากลํา 

บากและดวยความศรัทธา คนเหลานี้เราตองคิดถึงใหมาก จึง                

อยากใหกําลังใจและขอบคุณคนท่ีใหกําลังใจ โดยเฉพาะผูหลัก

ผูใหญที่ใหกําลังใจพรรคมาหลายคน’

ชวงเดือนเมษายน พรรคการเมืองทยอยจัดประชุม

ใหญสามัญประจําป 2565 นพ.ชลน�าน ศรีแกว หัวหนาพรรค 

ควงคู อุงอิ๊ง-น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหนาครอบครัวเพ� อ

ไทย ปลุกขวัญสมาชิก ผูสนับสนุนพรรค ชวยกันสนับสนุน

พรรคเพ� อไทยใหชนะอยางถลมทลายหรือแลนดสไลด ปกธง 

ตองได ส.ส.เกินกึ่ง 250 เสียง สานฝนจัดตั้งรัฐบาลพรรค

เดียวใหได แตภายในมีกระแสขาว

แพรสะพัด ส.ส.หลายคนถูกพลัง

ดูด กําลังจะท้ิงพรรคอีกนับสิบราย                                              

การเลือกต้ังคร้ังหนาคงสูกันดุเดือด                                                

เพื่อไทยเปิดหน้าท้าชนขอเป็นรัฐ                                                  

บาล ขณะที่ประชาธิปตยขอทวง                                                

ศักดิ์ศรีคืน กาวไกล ภูมิใจไทย หวัง                                                 

จะไดที่นั่งในสภาเพิ่ม พรรคการ 

เมืองนองใหมตางเรงขายนโยบาย 

ขอเขามาแชรตลาดการเมือง ท่ีหวัง

จะกอบโกย ส.ส.เปนกอบเปนกําเชนกัน คงไมใชงานงายที่

เพ� อไทยจะแลนดสไลดอยางที่หวังไว

พรรคพลังชลที่ยังอยูในสนามเลือกตั้งไมไดหายไปไหน 

ยังคงทํากิจกรรมการเมืองในนามพรรคตอไป ‘สุระ เตชะทัต’                                                                          

เลขาธิการพรรคพลังชล เปดเผยวา จะจัดประชุมใหญสามัญ

ประจําป พ.ศ.2565 วันที่ 30 

เม.ย. ที่โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ 

ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 

ตั้งแต 09.00 น. สวนอนาคตการ                     

เมือง หลายคนสงสัยจะเอาอยางไร

ตอไป มีกระแสขาวจะไมสงผูสมัคร                                         

ในนามพรรค จะไปควบรวมพรรค 

การเมืองอ� น เลขาพรรคพลังชล

เลยขอออกมาย้ําอีกรอบวา ‘ไมมี

การพูดคุย เจรจา สวนการสง ส.ส. 

ชลบุรี ในการเลือกตั้งครั้งหนานั้น                                                                       

ขอรอดูความชัดเจนจากกฎหมายลูกที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง  

และเร� องการแบงเขตเลือกตั้ง ลวนเปนเร� องที่จะตองนํามา

ประกอบการพิจารณาในการสงผูสมัครรับเลือกต้ัง’ รอบหนา                                                                                 

ศึกเลือกต้ังเมืองชลน�าจับตามอง เจาของพ้ืนท่ีเดิมสงสัญญาณ

นัยๆ พรอมสู ไมมีถอย.

ชวน หลีกภัย

นพ.ชลน�าน ศรีแกว 

มาไมมาไมมาไม

ไ

26 เมษายน พ.ศ.2431 พระบาทสมเด็จพระจุล 

จอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) ทรงพระกรุณาเสด็จพระ 

ราชดําเนิน ทรงประกอบพิธีเปด และพระราชทานนามวา                        

โรงศิริราชพยาบาล หรือท่ีชาวบานนิยมเรียกวา โรงพยาบาล                                                                                                     

วังหลัง โดยทําการบําบัดรักษาผูปวยไขท้ังแผนปจจุบันและแผน

โบราณของไทย และทุกๆ วันที่ 26 เมษายนของทุกป จึงถือ

เปนวันคลายวันพระราชทานกําเนิดโรงพยาบาลศิริราช โรง

พยาบาลหลวงแหงแรกของประเทศไทยที่มีอายุยาวนานที่สุด.

วันพระราชทานกําเนิดโรงพยาบาลศิริราช

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา

สุระ เตชะทัต

ากันวาตั้งแตเดือนพฤษภาคมเปนตนไป ปฏิทินการเมือง 

รอนระอุ พุงเปาใสรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา เขยา

เกาอ้ีนายกรัฐมนตรี ส่ันคลอนเสถียรภาพรัฐบาลเปนระลอกๆ 

เริ่มจากการประชุมพิจารณาราง พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจํา

ป 2566 การประชุมรวมพิจารณากฎหมายลูกที่วาดวยการเลือกตั้ง 

ส.ส. ในวาระ 2-3 และศึกอภิปรายไมไววางใจรัฐบาลประยุทธ  

วาระการดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี 8 ป ที่ยังมีการมอง

ตางมุม บางก็วาควรจะสิ้นสุดสิงหาคม 2565 ขณะที่อีกมุมมองเห็น

วายังอยูไดจนถึงป 2570 แตไมวาอยางไร ทันทีที่ครบกําหนด ส.ค.

65 ตามที่ฝายคานมองวาครบวาระตามรัฐธรรมนูญแลว จะย� นให

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอยางแน�นอน  

พรรคเพื่อไทยผู้ท้าชิงอํานาจรัฐเพิ่งจัดประชุมใหญ่สามัญ

ประจําป 2565 ยังไมมีโครงสรางพรรค หัวหนา เลขาธิการพรรค 

ตําแหน�งสําคัญๆ รองรับศึกเลือกตั้ง อีกหนึ่งไฮไลตน�าสนใจ การ

บรรยายพิเศษของ 4 แกนนําของเพ� อไทย ที่มีการมองกันวา ใน 

4 คนนี้ ตัดออกไปเพียงหนึ่ง น�าจะถูกวางตัวเปนแคนดิเดตนายก

รัฐมนตรีของพรรคเพ� อไทย  

‘จาตุรนต ฉายแสง’ ที่ปรึกษาหัวหนาพรรคเพ� อไทย ‘ชัย

เกษม นิติสิริ’ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตรและทิศทางการ 

เมืองพรรคเพ� อไทย ‘นพ.ชลน�าน ศรีแกว’ หัวหนาพรรคเพ� อไทย

และผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร อุงอิ๊ง-น.ส.แพทองธาร ชิน

วัตร หัวหนาครอบครัวเพ� อไทย    

แมหัวขอบรรยายจะแตกตางในประเด็นกันไปบาง แตก็ไดเห็น 

หมุดหมายของเพ� อไทย ท่ีไดเห็นถึงความชัดเจนมากข้ึน ไมวาจะเปน 

5 นโยบายของ อุงอ๊ิง 1.สงเสริมการมีสวนรวมและการกระจายอํานาจ                                                          

สูระดับประชาชน 2.ดึงศักยภาพคนไทยดวยการใช soft power 1 

คน ตอ 1 ครอบครัว 3.ใชเทคโนโลยี Ai เพ� อการเกษตร เพ� อเกิดการ

วิเคราะหแมนยํา และผลผลิตสูง 4.ปรับเปล่ียนภาครัฐและภาคเอกชน 

ดวยระบบ Digital Transformation คร้ังใหญ ดวยการสรางรัฐบาล

ดิจิทัล (Platform digital Government) ท่ีใชไดจริง เพ� อแกปญหา

ระบบราชการใหญโตและคอรรัปชันมากมาย และขาดประสิทธิภาพ 

5.เตรียมคนไทยเขาสูยุค Metaverse โลกเสมือนจริงจะนําโลกท่ีเปนจริง  

ที่จะมาเปนนโยบายในการหาเสียงอยางแน�นอน เชนเดียว

กับเร� องการแกไขรัฐธรรมนูญที่เพ� อไทยยังติดใจอํานาจอันลนเกิน

ของกระบวนการยุติธรรมบางหน�วยงาน  

ที่สําคัญที่สุด ทุกคนหันมาปกหมุดหมายรวมกัน สําหรับการ

เลือกตั้งครั้งหนา พรรคเพ� อไทยตองแลนดสไลด หรือไดรับชัยชนะ

อยางถลมทลาย ใหได 253 เสียง เพ� อจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียว ได

รับอํานาจรัฐ นอกนั้นก็เปนวาทกรรม ปลุกขวัญ สรางกําลังใจให

สมาชิกพรรค แนวรวม และ ส.ส.เพ� อไทย 

ทวาเปาหมายแลนดสไลด 253 เสียง สําหรับเพ� อไทยจะ

เปนจริง เกิดขึ้นจริงไดหรือไม ยังมีเร� องที่ควรนํามาพินิจพิจารณา

กันอยางเปนระบบ แมพรรคเพ� อไทยมั่นใจนโยบายที่เคยทํามาจับ

ตองได โดนใจประชาชน ตั้งแตยุคไทยรักไทย พลังประชาชน เพ� อ

ไทย บวกกับกระแสที่คนเบ� อรัฐบาลประยุทธ อยูในอํานาจมา 8 ป 

แตกลับไมไดปฏิรูปประเทศ ปฏิรูปการเมือง ปฏิรูปกระบวนการ

ยุติธรรม อยางที่เคยใหคํามั่นไว  

องคาพยพที่เกาะเกี่ยว พล.อ.ประยุทธ ไมไดมีเพียง พรรค

พลังประชารัฐ ที่ยังคงตั้งเปากวาด ส.ส. เปนแกนนําจัดตั้งรัฐบาล 

ยังมี พรรคประชาธิปตย ที่รอใหมรสุมเร� องฉาวผานพนไป ก็จะมี

การจัดองคาพยพพรรคใหมอีกรอบ ที่พรอมกูหนา ทวงศักดิ์ศรีคืน

กลับมา หลังจากเลือกตั้งครั้งที่แลวเสียรังวัดไปอยางมาก 

ขณะที่ ภูมิใจไทย กาวไกล ตางตั้งเปาหมายกวาด ส.ส.ไมให

นอยกวาเดิม ยังไมนับรวมพรรคการเมืองขนาดเล็ก พรรคที่อยูใน

สนามเลือกตั้งและพรอมสูศึกเลือกตั้งอยางพรรคพลังชล ที่จะลง

สนามอีกรอบ ปกหมุดยึดหัวหาดโซนตะวันออก  

พรรคการเมืองนองใหม พรรคเศรษฐกิจไทย พรรคไทยสราง

ไทย พรรคสรางอนาคตไทย พรรครวมไทยสรางชาติ ฯลฯ ที่เริ่ม

ขายนโยบาย ชูแคนดิเคตนายกรัฐมนตรี ขอเขามาแชรแตม แบง 

ส.ส.ในสภา ทั้งระบบเขตเลือกตั้งและบัญชีรายช� อ 

โดยเฉพาะไทยสรางไทย ที่มีแกนนํา หญิงหน�อย-คุณหญิง

สุดารัตน เกยุราพันธุ, โภคิน พลกุล ถือธงนํา แวววา การลงพื้น

ที่ การคัดสรรผูสมัครรับเลือกตั้ง ก็เปน ตลาดเดียวกับเพ� อไทย ที่

พรอมจะชนกับเพ� อไทยในทุกๆ สนาม เชนเดียวกับ ส.ส.ที่ใกลชิด มี

แนวโนมจะยายจากเพ� อไทยไปไทยสรางไทยก็มีหลายจังหวัด ไมวา

จะเปน ‘กทม. ขอนแกน อุดรธานี นครพนม’  

ขณะที่พรรคภูมิใจไทยภายใตสองคียแมนทั้งเบื้องหนา เบื้อง

หลัง เสี่ยหนู-นายอนุทิน ชาญวีรกูล, เสี่ยเน-นายเนวิน ชิดชอบ 

ที่ไมเพียงปกหมุดรักษาฐานที่มั่นเดิมเอาไวใหได อีกขาหนึ่งยังเดิน

หนาช็อปปง ปดดีล ส.ส.ตางพรรค โดยเล็งไปในกลุมเกรดเอ ที่มา

แลวการันตีมั่นใจจะได ส.ส.อยางแน�นอนอีกกวา 10 คน และในนั้น

สวนใหญเปน ส.ส.เดิมในคายเพ� อไทยเปนหลัก 

ไมวาจะเปนโซนอีสาน นครราชสีมา ศรีสะเกษ สุรินทร นคร 

พนม โซนกลางคอนไปทางใต มีทั้งปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ  

นับแตการเปดตัว อุงอิ๊ง-น.ส.แพทองธาร ที่จนวันนี้เขามา

สวมหมวกสําคัญสองใบ ประธานคณะที่ปรึกษาการมีสวนรวมและ

นวัตกรรม กับหัวหนาครอบครัวเพ� อไทย ขณะที่การถูกวางตัวเปน

หนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และการลง ส.ส.บัญชีรายช� อ เพ� อ

ไทย เจาตัวกําลังชั่งใจจะพรอมลงสนามเลยหรือไม  

แตการเริ่มเขามามีบทบาทมากขึ้นเร� อยๆ ของ อุงอิ๊ง-แพทอง

ธาร ที่อาจจะเรียกเรตติ้งฐานแฟนคลับ กลุมผูสนับสนุนเพ� อไทย

บางสวนกลับมา แตก็มีอีกไมนอยพื้นที่ที่ตองมุงเนนขายตัวบุคคล

มากกวาเกาะกระแสพรรค เพราะในทายที่สุด เพ� อไทยยังหนีไมพน 

ชินวัตรครอบงําพรรค กาวไมขามทักษิณ ไมไดมุงมั่นเปนสถาบัน

การเมืองอยางแทจริง ที่อาจนํามาสูการตัดสินใจยายรังหากเกิดการ

ยุบสภา การเตรียมเขาโหมดเลือกตั้งสมัยหนา         

เปาหมายเพ� อไทยแลนดสไลด 253 เสียง ความเปนจริง 

ปจจัยเกื้อหนุนที่จะทําใหเกิดขึ้นได คงไมงายนัก อยางที่แกนนํา

หลายคนปกหมุดวาดฝนเอาไว!.

ถีเกษตรกระแสหลักท่ีปลูกในเชิงพาณิชย ตองอาศัยปจจัย

การผลิตจากภายนอกทั้งหมด ตั้งแตเมล็ดพันธุ ปุย ยาฆา

แมลง ยาปราบศัตรูพืช แรงงาน คาเชาที่ดิน ฯลฯ และ

ดวยระบบการผลิตแบบเคมี ยิ่งทําใหไมสามารถกําหนด

ราคาผลผลิตได โดยเฉพาะชวงฤดูกาลผลไม มีผลผลิตออกมา

จํานวนมาก ราคาถูกแตคนซื้อนอย จนเกิดปรากฏการณเกษตรกร

เจาของสวนนําของจํานวนมากออกมาเททิ้ง เปนแรงผลักใหผูประ 

กอบอาชีพนี้เขาสูวงจรยิ่งทํายิ่งจน แถมยังติดหนี้สิน เพราะตนทุน

การผลิตพุงไมหยุด ตองกูเงินรานปุยรานยา ขายผลผลิตไดก็ตอง

เอาเงินไปใชหนี้กอน เพ� อจะไดมีเครดิตกูใหมรอบตอไป กลายเปน

หนี้ ไมจบไมสิ้น

ในกระแสธารการผลิตพืชเชิงเด่ียว

ที่ถาโถมเขามานี้ ลวนเปนปจจัยที่เกษตร 

กรไมสามารถควบคุมได (ตองใชเงินซื้อ

ในราคาสูงขึ้นทุกป) แตหากเราตั้งหลัก 

ยึดแนวทางการพึ่งพาตนเอง แสวงหา

ตนทุน โอกาสที่มีอยูเดิม เชนเดียวกับ                                  

แนวทางดําเนินงานพัฒนาเกษตรอิน 

ทรียวิถีพื้นบาน ที่เปนระบบการผลิตเพ� อ

การพึ่งตนเอง ตามวิถีธรรมชาติไมใช

สารเคมีทุกชนิด

ซ่ึงเปนแนวปฏิบัติท่ีทางมูลนิธิชีวิต                                                                  

ไทสนับสนุนสงเสริมชาวนาและเกษตร 

กร โดยไดรับความรวมมือจากภาคีเครือ

ขายเกษตรกรอินทรีย หน�ายงานภาครัฐ                

สถาบันการศึกษา สนับสนุนความรู เทค 

นิคดานการผลิตและการสรางตลาดอิน                 

ทรียในระดับตางๆ โดยมุงใหความสําคัญ

กับกลุมชาวนาและเกษตรกรที่มีความ

พรอมเปนผูนําตนแบบในการดําเนินการ

เพ� อใหมีอาหารปลอดภัย ไดมาตรฐาน 

ลดตนทุนทําการเกษตร ชวยเร� องสุขภาพ

ของคนในครัวเรือน ผลผลิตทางการ

เกษตรปลอดภัยไรสารเคมี สามารถเพิ่มมูลคา มีชองทางจําหน�าย

ชัดเจน 

สมใจ ปลีออน หรือพี่ใจ ชาวนาบานทาสะตือ ต.บางขุด 

อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ครอบครัวประกอบอาชีพทํานาทั้งนาเชา

และนาตนเอง ทํานาประมาณ 20 ไร เน� องจากสภาพพื้นที่เปนนา

ลุม ทําใหการทํานาของนางสมใจไมคอยไดผลผลิตเทาที่ควร และ

การทํานาก็คอนขางยากลําบาก ตองทํานาในชวงเวลาที่พรอมกัน

กับนาแปลงอ� นๆ ถาทํานาลาชากวานาแปลงอ� นๆ ก็จะประสบกับ

ปญหาน้ําทวมแปลงนา ป 2564 นางสมใจเหลือพื้นที่นํานา 17 ไร 

เน� องจากพื้นที่นา 3 ไรถูกน้ําทวม ไมสามารถทํานาได “ไมทันน้ํา

ทวม”  

เน� องจากอาชีพทํานามีรายไดไมแน�นอน รายรับนอยกวา

รายจาย จึงทําใหสมใจมีภาระหนี้สินสะสม 4 แสนกวาบาท และ

เปนการแกหนี้ดวยการกูเพิ่ม ในป 2563 พี่ใจจึงตัดสินใจประกอบ

อาชีพเสริมเพิ่มรายไดหลายทางทั้งในและนอกภาคเกษตร ไดแก 

นวดแผนไทย บริบาลผูปวย เลี้ยงไกชนเพ� อขายไกเนื้อ และปลูก

ผักสวนครัวที่ริมแมน้ํานอย 

การปลูกผักสวนครัวท่ีริมแมนํ้านอยเปนอาชีพ เปนพ้ืนท่ีปลูก

ผักสวนครัวปลอดสารพิษ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 1 งาน มีชวง

เวลาในการปลูกผักประมาณ 6 เดือน คือเดือนธันวาคมถึงเดือน

กรกฎาคม หลังจากนั้นจะเปนชวงเวลาที่น้ําหลากทวมในพื้นที่ 

ผักที่ปลูกจะเนนนํามาบริโภคเอง เพ� อลดรายจายดานอาหารของ

ครอบครัว และบางสวนขายเพ� อนบานในชุมชน แปลงผักของ

สมใจปลูกผักหลายชนิด เชน มะเขือ มะละกอ บวบ กะเพรา 

กวางตุง ผักบุง พริก ถั่ว แครอท ฯลฯ สภาพดินริมฝงแมน้ําที่

อุดมสมบูรณ ทําใหแปลงผักไดผลผลิตดี และเสริมดวยการทําปุย

อินทรียแบบกลับกองสําหรับใชเองในแปลง เนนวัสดุและมูลสัตว

พื้นที่ใกลเคียง เชน มูลแพะ มูลวัว ฟางขาว เศษหญาสด และน้ํา

หมักสับปะรด  

สมใจบอกวา “พี่ทําแบบงายๆ โดยนําวัสดุฟางขาว เศษหญา

สด วางชั้นลางสุด แลวโรยดวยมูลสัตวใหทั่วกอง วางแบบนี้เปน

ชั้นๆ จนวัสดุหมด และราดใหทั่วกองดวยน้ําหมักสับปะรด ชวย

ยอยสลาย อาทิตยละครั้งพรอมทั้งกลับกองปุย ใชเวลาหมักนาน

ประมาณ 1 เดือน ปุยจะรวนซุยมีสีดํา สามารถนํามาใชผสมดิน

ปลูก ดินเพาะได”   

นอกจากนี้ พี่ใจไดเลี้ยงไสเดือนดินดวยตนเอง เพ� อผลิตปุย

มูลไสเดือนมาผสมดินปลูกผัก พื้นที่แปลงผักขนาดเล็ก ใชสัดสวน

ปุยมูลไสเดือนครึ่งกิโลกรัม สัดสวนมูลไสเดือน 1 สวน เศษวัสดุที่

จะใชปลูก 4 สวน และไดนํามูลไสเดือนสวนที่เหลือจําหน�ายเปน

รายไดเสริมกับผูสนใจในชุมชน

เม� อตนเดือนกันยายน 2563 พี่ใจไดเขาอบรมการเลี้ยง

ไสเดือนเพ� อเรียนรูการเลี้ยงไสเดือนดินใหไดปุยนําไปใชในแปลง

เกษตรอินทรีย การเลี้ยงไสเดือนดิน พันธุ

ที่นิยมเลี้ยงคือ พันธุ AF เปนไสเดือน

ดินที่มีขนาดคอนขางใหญ เจริญเติบโต

และแพรพันธุรวดเร็วมาก มีถิ่นกําเนิด

ในเขตรอน จึงชอบอุณหภูมิที่คอนขางสูง

สําหรับวิธีการเลี้ยงไสเดือน เริ่มจาก 

1) นําปุยคอกแชน้ํา 2-3 วัน และ                                                        

ถายน้ําออก (ทําสองครั้งรวม 6-7 วัน)                                                         

เพื่อให้ปุ๋ยคอกนิ่มและเย็นพร้อมเป็น

อาหาร ส่ิงน้ีเรียกวา “เบดด้ิง” 2) ปลอย

ไสเดือนลงในภาชนะเลี้ยง (3 ขีดตอ

กะละมัง หรือ 1 กิโลกรัมตอรองซีเมนต) 

3) พรมนํ้าแบบละอองวันละคร้ังหรือมาก                                                          

กวาเม� ออากาศรอน เพ� อใหเบดด้ิงมีความ 

ชื้นและเย็น 4) นําเศษผักหรือผลไมใสลง

ภาชนะเลี้ยงเพ� อเสริมธาตุอาหาร และ 

5) ปาดมูลบริเวณผิวภาชนะ หลังเร่ิมเล้ียง

ไสเดือน 5-7 วัน และทําการรอนมูล

ไสเดือนเพ� อคัดแยกมูลกับสิ่งเจือปนอ� น

ดวยแนวทางการปรับระบบการ 

เกษตรจากเคมีสูอินทรีย และการพัฒนา

อาชีพเสริมรายไดอยางจริงจัง (ไมทํา

นาอยางเดียว ที่มีความเสี่ยงสูง) สงผล

ใหพี่ใจและชาวนาตําบลบางขุดหลายราย สามารถลดรายจายใน

ครัวเรือน ลดตนทุนลงได (โดยเฉพาะปุยเคมีซึ่งตอนนี้ขยับราคา

สูงขึ้นอีกเทาตัว) หลายคนมีรายไดเพิ่มขึ้น เฉลี่ยเดือนละประมาณ 

3,000 บาท และกวาครึ่งของผูเขารวมโครงการ มีการออมเงินเฉล่ีย

ประมาณ 1,000 บาทตอเดือน 

แมยังไมสามารถนําไปสูการปลดเปลื้องหนี้สินไดอยางเปน

รูปธรรมนัก เน� องจากภาระหนี้สินมีอยูมาก ประกอบกับรายไดที่

ลดลงในชวงการแพรระบาดของโควิดระลอกใหม แตหลายคนก็

สามารถนําเงินที่ ไดจากการขายผลผลิตไปผอนและลดภาระหนี้

ไดบางสวนแลว.

ตัวแปร 253 เสียงแลนดสไลด 

‘เพ� อไทย’ อาจเปนแคฝน

ว

เกษตรปลอดเคมี ปลอดหนี้ พิสูจนแลวไดผลจริง

วิ

สมจิต คงทน

มูลนิธิชีวิตไท 



นขณะที่สงครามรัสเซีย-ยูเครนกำาลังย่างเข้าสู่เดือนท่ี                                                                  

3 พันธมิตรอันเหนียวแน่นของ “โวโลดิมีร์ เซเลนสกี”                                                               

ประธานาธิบดียูเครน อย่าง “เอมมานูเอล มาครง”  ประ 

ธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศส ก็ต้องไปลุ้นระทึกกับการเมืองภาย 

ในกับการเลือกตั้ง ซึ่งล่าสุดผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบ 2 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา “เซเลนสกี” ก็ได้เฮเช่นเดียวกับ “มาครง”                                                                                     

และบรรดาพันธมิตรอย่างสหภาพยุโรป (อียู) เมื่อ “มาครง” สามารถ

คว้าชัยเหนือ  “มารีน เลอเปน” ไปได้ และทำาให้เขาสามารถดำารง

ตำาแหน่งประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสสมัยที่ 2 ได้สำาเร็จ

โดยในการเลือกตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 เมษายนนั้น 

ระหว่าง “เอมมานูเอล มาครง” ผู้นำาคนปัจจุบัน จากพรรคออง 

มาร์ช พรรครัฐบาลฝ่ายเสรีนิยมเชิงสังคม กับ “นางมารีน เลอ

เปน” จากพรรคเนชันแนลแรลลี (อาร์เอ็น) ฝ่ายชาตินิยมขวา

จัด “มาครง” ชนะไปด้วย

คะแนน 9,783,058 เสียง 

หรือ 27.85% ของบัตรลง

คะแนน ส่วน “เลอเปน” ได้

คะแนน 8,133,828 เสียง  

หรือ 23.15% จากผู้ออกมาใช้

สิทธิ์ 35,923,707  คน

และในการเลือกตั้งล่า                          

สุดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 เม.ย. 

ที่ผ่านมานั้น มาครงได้รับไป                                   

18,779,641 คะแนน หรือ                                    

58.54% ส่วน “เลอเปน”                                    

คู่ แ ข่ ง ฝ่ า ย ข ว า จั ด ไ ด้ ไ ป                                  

13,297,760 คะแนน หรือ                                                                              

41.46% จากประชาชนผู้มาลงทะเบียนเลือกต้ังท้ังหมด 48,752,500 

คน แต่มาลงคะแนนจริงแค่ 35,096,391 คน หรือคิดอัตราผู้ไม่มา

ออกเสียงมีสูงถึง 28.01% ซึ่งถือเป็นจำานวนสูงสุดในการเลือกตั้ง

ประธานาธิบดีรอบ 2 นับตั้งแต่ปี 2512 กันเลยทีเดียว

ขณะเดียวกัน “มาครง” ก็สร้างประวัติศาสตร์อีกรอบ  เมื่อ

กลายเป็นประธานาธิบดีของฝรั่งเศสคนแรกในรอบ  20 ปี ที่ได้รับ

ชัยชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีเป็นสมัยที่ 2 ติดต่อกัน นับตั้งแต่

ที่ “ฌากส์ ชีรัก” เคยทำาได้ในปี  2545 มาแล้ว ขณะที่ “เลอเปน” 

เองก็กลายเป็นผู้พ่ายในตำาแหน่งชิงประธานาธิบดีมา 3 สมัยติดกัน 

แล้วที่สำาคัญยังเป็นการพ่ายแพ้ให้แก่ “มาครง” ใน 2 สมัยสุดท้าย

เสียด้วย แต่ดูเหมือนครั้งนี้คะแนนของเธอจะเพิ่มมากขึ้น โดยหลัง

จากเธอยอมรับความพ่ายแพ้แล้ว ก็ให้คำามั่นกับผู้สนับสนุนของเธอ

ว่าการต่อสู้จะยังดำาเนินต่อไป

ส่วน “มาครง” หรือชื่อเต็มๆ ว่า “เอมมานูเอล ฌ็อง-มี

แชล เฟรเดริก มาครง” ซึ่งเกิดเมื่อวันที่ 21  ธันวาคม 2520 อดีต

วาณิชธนกรและข้าราชการ ก่อนผันตัวมาสู่สนามการเมืองที่เคย

สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการเลือกตั้งเมื่อปี 2560 โดยเขา

เป็นผู้คว้าเก้าอี้ประธานาธิบดีที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ 

และกลายเป็นประมุขแห่งรัฐฝรั่งเศสที่มีอายุน้อยที่สุดนับตั้งแต่

สมัยนโปเลียนด้วยวัยเพียง 39 ปีในขณะนั้น และต่อจากนี้จะได้

ดำารงตำาแหน่งต่ออีกหนึ่งสมัยหรือ 5 ปี

โดยงานหนักของ “มาครง” ที่รออยู่ นอกจากเรื่องระหว่าง

ประเทศอย่างสงครามยูเครนที่ฝรั่งเศสเป็นตัวตั้งตัวตีเหมือนพี่ใหญ่

มะกันแล้ว เรื่องภายในชาติก็ใช่ว่าจะสะดวกโยธิน โดยเฉพาะปัญ 

หาเศรษฐกิจที่รอรุมเร้าอยู่ทั้งเรื่องค่าครองชีพ เชื้อเพลิง และสิน

ค้าอื่นๆ ที่ปรับตัวสูงขึ้น หรือแม้กระทั่งเรื่องบำานาญที่ “มาครง” 

ต้องการปรับอายุผู้ที่ได้รับเงินบำานาญจาก 62 ปี เป็น 65 ปี รวม

ทั้งเรื่องผู้อพยพ ซึ่งงานนี้เขาจะต้องเจอบททดสอบอย่างรวดเร็วใน

เดือน  มิ.ย.ที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาครั้งใหม่ ซึ่งผลก็น่าจะ

วัดได้ไม่มากก็น้อยว่าชาวน้ำาหอมจะให้เวลา “มาครง” ดื่มน้ำาผึ้ง

พระจันทร์หรือยาขมกันแน่.

ช่วยแก้ปัญหาแล้ว 

อย่างน้อยก็ต้องตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นในโครงสร้าง

และระบบ โดยไม่ปล่อยเวลาให้เนิ่นนาน แต่กลับกลายเป็น

ว่าพอมีผู้ท้วงติงให้ตรวจสอบสต๊อกข้าวโพดกลุ่มพ่อค้าพืชไร่

ผู้กุมปริมาณวัตถุดิบ รัฐกลับหันไปตรวจสต๊อกของผู้รับซื้อ

ข้าวโพดแทน ซึ่งค่อนข้างผิดปกติวิสัย หรือแม้แต่การอนุมัติ

นำาเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เคยตกลงที่ ๑.๕ ล้านตัน จู่ๆ ก็มี

การกลับมติอนุมัติเหลือเพียงนำาเข้าข้าวโพดได้แค่ ๓.๘  แสน

ตัน ภายในกรอบเวลาส้ันๆ เพียง ๓ เดือน ซ่ึงไม่เกิดประโยชน์

ใดๆ ในการแก้ปัญหาเลย

ห่วงโซ่การผลิตอาหารเชื่อมต่อปัญหาปากท้องประ  

ชาชน นับเป็นปัญหาสำาคัญของชาติที่รัฐไม่ควรต้องใช้เวลา                                                                               

ตัดสินใจเนิ่นนานนับปีแบบนี้ เพราะยิ่งช้ายิ่งทำาให้สถาน 

การณ์แย่ลง ซึ่งมันกำาลังทำาร้ายเกษตรกรและพี่น้องประชา 

ชนทั้งประเทศ การที่รัฐแก้ไขปัญหานานกว่า ๑๓  เดือนโดย

ไม่สามารถหาข้อสรุปได้ และปล่อยราคาข้าวโพดพุ่งไปจน

เกือบ ๑๓ บาท/กก.แล้ว 

รวมถึงตรึงราคาไม่ให้เกษตรกรคนเลี้ยงสัตว์ขายผล 

ผลิตตามราคาข้าวโพดที่ขยับ ทำาให้ โครงสร้างการผลิตตลอด

ห่วงโซ่อาหารบิดเบี้ยว และกำาลังกดดันให้เกษตรกรหยุด

เลี้ยงสัตว์ สุดท้ายความเดือดร้อนจะเกิดขึ้นกับพี่น้องชาวไทย

ทุกคน

ขอฝากถึงกระทรวงพาณิชย์ โต้ โผการแก้ปัญหาวัตถุดิบ

ว่า ผ่านไปกว่า ๑ ปีแก้ไม่ได้ ก็ถึงเวลาแล้วที่อาหารสัตว์และ

ผลผลิตเนื้อสัตว์จำาต้องขยับราคาตามวัตถุดิบ ที่สำาคัญรัฐต้อง

รื้อระบบและนับ ๑ ใหม่กับการปรับ “โครงสร้างการจัดการ

วัตถุดิบอาหารสัตว์” ก่อนไทยจะไม่เหลือเกษตรกรคนเลี้ยง

สัตว์ผู้ผลิตอาหารของประเทศครับ.

พิภพ พัลลภา

 

เป็นปัญหามาหลายยุคสมัยครับ และดูแนวโน้มจะมี

ปัญหาต่อไป เพราะตราบเท่าที่สงครามรัสเซีย-ยูเครนไม่จบ  

ราคาปุ๋ย วัตถุดิบอาหารสัตว์ ก็จะยังขยับตัวขึ้นเรื่อยๆ และ

5บทความ

งคงเป็นประเด็นร้อนแรง

ความเคลื่อนไหวในพรรคประชาธิปัตย์ยังยาก

ที่จะสรุปว่า สุดท้ายแล้วจะไปจบที่ไหน 

เพราะความขัดแย้งภายในท่ีร้าวลึกเป็นประวัติ 

การณ์ ค่อยๆ ระเบิดออกมาคร้ังแล้วคร้ังเล่า จะมีระเบิดลูกใหญ่

ตามมาหรือไม่ ล้วนขึ้นกับคนในพรรคประชาธิปัตย์เท่านั้น 

วานนี้ (๒๕ เมษายน) แม้เลือดไม่ไหลออกจากพรรค  แต่

เขย่าประชาธิปัตย์ ชนิด “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” ต้องขยับอีก

รอบ

การลาออกจากตำาแหน่งรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

ของ “กนก วงษ์ตระหง่าน” ให้เหตุผลว่า

“ผมจำาเป็นต้องลาออกจาก รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 

ด้วยสำานึกทางศีลธรรม” มันคือการบีบให้ “จุรินทร์ ลักษณ     

วิศิษฏ์” ลาออกจากหัวหน้าพรรค 

หากพิจารณาในเหตุผลที่ “กนก วงษ์ตระหง่าน” ยกขึ้น

มา มันคือการวิพากษ์ “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” อย่างรุนแรง 

“...จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เกี่ยวข้องกับการกระทำาของ

ผู้บริหารระดับสูงของพรรคท่านหนึ่ง ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำา

ความผิด และได้เข้าสู่การพิสูจน์ตามกระบวนการยุติธรรมแล้ว

นั้น สาธารณชนจำานวนมากแสดงการไม่ยอมรับ และรังเกียจ

ต่อการกระทำาตามที่ถูกกล่าวหานั้น ด้วยเห็นว่าเป็นการกระทำา

ที่ผิดต่อศีลธรรมอย่างรุนแรง จนนำาไปสู่การตั้งคำาถามต่อมาตร 

ฐานความรับผิดชอบทางศีลธรรมของผู้บริหารพรรคโดยรวม 

และจากการดำาเนินการของพรรคต่อเรื่องนี้โดยหัวหน้า

พรรค กลับสวนทางกับความคาดหวังของสาธารณชนในเรื่อง

สำานึกความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมของพรรค

พรรคประชาธิปัตย์มุ่งมั่นทำางานการเมือง ด้วยการยึด 

ถือประชาชนเป็นใหญ่มาเป็นเวลาช้านาน ตามความหมายของ

ชื่อพรรค คือ ‘ประชาธิปัตย์’ 

แต่ในขณะนี้เป็นที่ปรากฏชัดว่า ประชาชนผิดหวังอย่าง

มากต่อการตัดสินใจของพรรค ที่นำาโดยหัวหน้าพรรค ต่อเหตุ 

การณ์ท่ีเกิดข้ึนน้ี ด้วยสำานึกต่อศีลธรรมท่ีสำาคัญย่ิงต่อการปฏิบัติ

หน้าที่ของนักการเมือง 

ผมจึงขอลาออกจากตำาแหน่ง ‘รองหัวหน้าพรรค’ ตั้งแต่

ความรับผิดชอบทางศีลธรรม

บัดนี้เป็นต้นไป...”

ครับ...แปลความหมายเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลย 

“กนก วงษ์ตระหง่าน” ส่งสัญญาณว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยน

หัวหน้าพรรค 

ในทางการเมืองแล้ว ความรับผิดชอบทางศีลธรรม น้อย

ครั้งที่จะเกิด 

เพราะการเมืองไทยยังไม่พัฒนาไปถึงขั้นนั้น 

รัฐมนตรีโกง

ส.ส.ค้ายา 

ส.ส.ฆ่าคนตาย

เราเห็นการกล่าวหาเรื่องทำานองนี้มานานโขแล้ว แต่แทบ                                                                               

ไม่มีการแสดงความรับผิดชอบทางศีลธรรมหรือรับผิดชอบทาง 

การเมืองเลย

 แม้กระทั่งการลาออกของ “ปริญญ์ พานิชภักดิ์” ก็ยังคาบ

เกี่ยวเรื่องความรับผิดชอบทางศีลธรรม หรือกันพรรคออกไปไม่ให้

ได้รับความเสียหายกันแน่  

ฉะน้ันอนาคตของประชาธิปัตย์ยังเหมือนอยู่ปากเหวท่ีสมาชิก

พรรคด้วยกันขุดเอาไว้

“ชวน หลีกภัย” พยายามเข้ามากอบกู้สถานการณ์ ก็ทำาได้

ไม่เต็มที่ เพราะสถานะในพรรคไม่เอื้ออำานวย 

แต่การที่ นายหัวชวน อาบน้ำาร้อนมาก่อน จึงมองเห็นภาพ

กว้างมากกว่า 

สิ่งหนึ่งที่ นายหัวชวน ยอมรับคือ มีความขัดแย้งในพรรค

จริง และต้องแก้ไข

“...วันนี้ก็ต้องดูปัญหาและอย่าไปหนีปัญหา ยอมรับความ

จริงว่ามันเกิดขึ้นอย่างไร และก็ต้องแก้ไขกันไป อย่าไปหวั่นไหว

เกินไปจนทำาให้มีปัญหาตามมา 

จึงอยากให้สมาชิกที่อยู่ในพรรคและได้ประโยชน์จากพรรค 

มีตำาแหน่ง เป็นสมาชิก เป็น ส.ส. ให้ตระหนักว่าหากมีอะไรก็อย่า

ไปซ้ำาเติม เราต้องช่วยเหลือกัน...”

“...สมัยที่ผมจะขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคก็ต้องผ่านการแข่งขัน

เช่นกัน แต่สมัยนั้นความขัดแย้งไม่ค่อยมี 

แต่สมัยน้ีแข่งขันกันเยอะ มีหลายกลุ่ม พอกลุ่มท่ีแพ้ไป บาง

คนก็หนีออกไป แต่บางคนก็ยังอยู่ แต่ว่าคนท่ีเป็นหัวหน้าก็จะเหนื่อย 

ซึ่งผมรู้สึกเห็นใจและขอให้เป็นกำาลังใจทุกคน...”

“...ขอร้องสมาชิกพรรคหากไม่ทำาอะไรที่เป็นประโยชน์กับ

พรรค ก็อย่าเป็นตัวถ่วงของพรรค 

หมายความว่าอย่าคอยวิพากษ์วิจารณ์ตำาหนิเพียงอย่างเดียว 

ต้องพยายามหาทางช่วยเหลือ เพราะแต่ละคนก็ได้ประโยชน์จาก

การเป็นสมาชิกพรรค เพราะมีตำาแหน่ง 

ขอให้คิดถึงคนที่เขาอยู่ในระบบเลือกตั้งบ้าง และคิดถึงคน

ที่เขาสนับสนุนพรรคด้วย ความยากลำาบากและด้วยความศรัทธา 

คนเหล่านี้เราต้องคิดถึงให้มาก จึงอยากให้กำาลังใจและขอบ 

คุณคนที่ให้กำาลังใจ โดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้กำาลังใจพรรคมา

หลายคน...”

ถ้าวัดเรื่องบารมี ในประชาธิปัตย์วันนี้ ไม่มีใครเกิน นายหัว

ชวน 

และหากอยากให้ศึกในประชาธิปัตย์จบลงได้ ก็ต้องอาศัย 

นายหัวชวน  

แต่การใช้วิธีน้ีอาจส่งผลเสียกับพรรคในระยะยาว  เพราะนาย

หัวชวน ไม่ได้อยู่เป็นอมตะ วันหนึ่งไม่มีนายหัวชวน แล้วเกิดปัญ 

หาเดิมซ้ำาอีก จะเรียกใช้ใคร 

พรรคที่ได้ชื่อว่าเป็นสถาบันทางการเมือง ไม่อาจยึดติดกับ

ใครคนใดคนหนึ่งได้ ความรับผิดชอบจะถูกส่งต่อเป็นรุ่นๆ และ

ประชาธิปัตย์เป็นเช่นนั้นมาตลอด 

วันนี้ดูเหมือนจะถึงทางตัน 

หากยังแก้ไขแบบเดิมโดยคนเดิม ประชาธิปัตย์ อาจดำา

ดิ่งกว่าทุกครั้งในอดีต เพราะครั้งนี้ ไม่ใช่แค่ปัญหาการเมืองภาย 

ในพรรค

แต่เป็นเรื่องความรับผิดชอบทางศีลธรรม

การลาออกจากหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ของ  “อภิสิทธิ์ 

เวชชาชีวะ” เกิดขึ้นเพราะความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้ง

เป็นเหตุผลทางการเมือง  

๑๐ มกราคม ๒๕๓๐ การชิงตำาแหน่งหัวหน้าพรรค

ระหว่าง “พิชัย รัตตกุล” กับ “เฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์” สร้าง

ตำานาน กลุ่ม ๑๐ มกราคม 

ครั้งนั้นเป็นความขัดแย้งครั้งประวัติศาสตร์ของประชา 

ธิปัตย์

สถานการณ์ แตกหัก มาจากเกมรุนแรง ที่สมาชิกพรรค 

การเมืองนำามาใช้เพื่อล้มรัฐบาลของตัวเอง  

การโหวตร่าง พ.ร.บ.สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๑ 

ส.ส. ๓๒ คนจาก ๑๐๑ คนของพรรคประชาธิปัตย์ยกมือสวน 

แม้เสียงของรัฐบาลยังชนะ แต่ ๑๖ รัฐมนตรี ของพรรค

ประชาธิปัตย์ รวมทั้ง “พิชัย รัตตกุล” แสดงความรับผิดชอบ

ด้วยการยื่นใบลาออก

ทำาให้ “ป๋าเปรม” ตัดสินใจประกาศยุบสภา

นี่ก็เหตุผลทางการเมือง

จะเห็นว่าในอดีตวิกฤตทางการเมืองที่เกิดกับประชาธิ 

ปัตย์ ล้วนมีสาเหตุจากความขัดแย้งทางการเมือง เป็นผลจาก

การช่วงชิงตำาแหน่งในพรรคเป็นหลัก 

แต่ครั้งนี้ ต่างออกไป 

แม้ความขัดแย้งทางการเมืองยังคงอยู่ การช่วงชิงตำาแหน่ง

ในพรรคก็ยังคงอยู่ แต่มีเหตุผลหลักที่ไม่เหมือนเดิม

มีการถามหาความรับผิดชอบทางศีลธรรมจากผู้บริหาร

พรรค ที่สืบเนื่องจากการกระทำาที่ถูกกล่าวหาว่าไร้ศีลธรรมของ

สมาชิกพรรค 

เขย่าความรู้สึกของสังคมมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา

วันนี้ลำาพัง “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” อาจแก้ปัญหาไม่ได้

แล้ว.

โทรศัพท์เมียถือ

ศจ.ดร.สมภาร พรมทา

เล่าว่า ใช้ โทรฯ เมียถือ

ได้ศาสตราจารย์นั่นคือ

โทรศัพท์ห่างมือก็ได้มา

ดร.ประมวล เพ็งจันทร์

คนข้างแข็งขันเป็นเลขา

ใช้ โทรฯ เมียถือทุกเวลา

ศีลธรรม จรรยา น่านิยม

รัฐแก้ปัญหาวัตถุดิบนานนับปีแต่ไม่ได้ข้อสรุป

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย

ประเด็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ทั้งในด้าน “ปริมาณ” และ  

“ราคา” กำาลังส่งผลให้เกษตรกรคนเลี้ยงสัตว์ต้องแบกรับ

ภาระต้นทุนที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากกลุ่มเกษตรกร

และผู้ผลิตอาหารสัตว์ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากรัฐ

ไปตั้งแต่มีนาคม ๒๕๖๔ นับถึงวันนี้เป็นเวลากว่า ๑ ปีที่ไม่

สามารถช่วยอะไรคนเลี้ยงสัตว์ได้เลย แม้จะมีการนัดประชุม

หาทางออกไปแล้วถึง ๔ ครั้ง แต่กลับดูเหมือนปาหี่ไม่มีข้อ

สรุปและล่วงเลยเวลาจนสายเกินแก้ สั่นคลอนความมั่นคง

ทางอาหารของประเทศอย่างยิ่ง  

ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๓ ของปี ๒๕๖๓ เป็นต้นมา และทวีความ

รุนแรงมากขึ้นเมื่อเกิดสงครามยูเครน-รัสเซีย คิดเป็นภาระ

ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นราว ๒๕-๓๐% โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาวัตถุ 

ดิบอาหารสัตว์ประกอบด้วยกัน ๒ ส่วน ได้แก่ 

๑.สถานการณ์ราคาวัตถุดิบในตลาดโลก รวมถึงค่า

บริการและขนส่ง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ 

๒.นโยบายภาครัฐที่ต้องการดูแลราคาพืชอาหารสัตว์ ใน

ประเทศ 

โดยมีการใช้มาตรการที่บิดเบือนกลไกตลาด อาทิ  

มาตรการควบคุมการนำาเข้าข้าวสาลี โดยจะต้องรับซื้อ

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศ ๓ ส่วนก่อนนำาเข้าข้าว

สาลี ๑ ส่วน การจำากัดช่วงเวลานำาเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จาก

ประเทศเพื่อนบ้าน 

รวมถึงมาตรการด้านภาษี อาทิ ภาษีนำาเข้ากากถั่ว

เหลือง ๒% ซึ่งมาตรการเหล่านี้เป็นอุปสรรคในการจัดหา

วัตถุดิบ และไม่มีความจำาเป็นต้องคงอยู่แล้ว เนื่องจากมีการ                                                                             

ประกันรายได้เกษตรกรช่วยดูแลเกษตรกรได้อย่างมีประ 

สิทธิภาพแล้ว 

ขณะท่ีผู้ผลิตอาหารสัตว์ยังให้ความร่วมมือรับซ้ือข้าว 

โพดเลี้ยงสัตว์ในราคาไม่ต่ำากว่า ๘ บาท/กก. รวมถึงรับซื้อ

ผลผลิตเมล็ดถั่วเหลืองในประเทศทั้งหมด ในราคารับประกัน

ที่ ๑๙.๗๕ บาท/กก. ดังนั้นจึงไม่ควรต้องมีข้ออ้างใดให้คง

มาตรการเหล่านี้ต่อไป

ยกตัวอย่าง ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากปี ๖๓ ราคา 

๘.๙๗ บาท/กก. ปี ๒๕๖๔ พุ่งขึ้นเป็น ๑๐.๐๕ บาท/กก. และ

เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ราคาพุ่งไปอีกเป็น ๑๒.๗๐ บาท/กก. 

เห็นกราฟพุ่งชันขนาดนี้เป็นรัฐบาลที่ ไหนก็ต้องยื่นมือเข้า

นั่งเก้าอี้สมัยที่ 2

ต่อให้สงครามจบก็จะยังมีปัญหาต่อ 

ผมเห็นทุกรัฐบาลแก้ปัญหาปุ๋ยแพง อาหารสัตว์แพง  

ส.ส.ในสภาก็ยื่นกระทู้ถามเรื่องนี้มาตลอด แต่ก็ยังมีปัญหาไม่

จบสิ้น ก็คงต้องเข้าไปดูอย่างจริงจังแล้วล่ะครับว่า ปัญหามัน

อยู่ที่ไหนกันแน่ พ่อค้าคนกลางมีส่วนมากน้อยแค่ไหน หรือ

รัฐบาลไร้ประสิทธิภาพ. 

ไหว้พระท่ีสวนโมกข์ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

* บัวหลวงช่วงงามสามดอก  เด็ดออกพับจีบกลีบสล้าง

ธูปจรุงเทียนจรัสจัดวาง  สามอย่างต่างตั้งตังวาย

กายตั้งหลังตรงคงสติ  ทิฐิปล่อยวางห่างหาย

จิตส่ำารำางับดับดาย            ร้อนคลายร้ายคลาอารมณ์

* ทศนัขประณมก้มเกล้า   น้อมเอาแก้วสามงามสม

สิ่งดีที่พึ่งพึงชม             นิยมประทับกับใจ

หนึ่งพุทธสุทธะตถาคต   หมดกิเลสเหตุใหญ่

ผู้รู้ ผู้ตื่นตามนัย            ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์

* หนึ่งธรรมนำาทางสว่างไสว  สอนใจละโลภโกรธหลง

มรรคผลปริยัติตัดตรง   จำานงนิพพานนานมา

หนึ่งสงฆ์ปฏิบัติชัดแจ้ง   รู้แทงแรงโทษโฉดกล้า

เป็นเนื้อนาหนุนบุญญา   สืบค่ากุลบุตรพุทธธรรม

* ขอไหว้ไตรรัตน์ขจัดทุกข์    ปลอบปลุกจิตยืนชื่นฉ่ำา

ปราศห่วงบ่วงคล้องจองจำา    เยือกเย็นเช่นน้ำาลำาธาร

มีสติตรองตรึกนึกคิด   มีจิตพากเพียรเขียนอ่าน

มีสมองส่องค้นผลงาน   มีญาณหยั่งรู้คู่ตน

* สุ. ฟังอ่านดูรู้ยิ่ง             จิ. นิ่งสนใจใฝ่ผล

ปุ. ถามความรู้ครูคน    ลิ. ดลจดเขียนเพียรจำา

อักขระประพันธ์ฉันทพากย์    หวังฝากเกียรติลือชื่อร่ำา

เฉกเพชรเก็จแก้ววรรณกรรม  น้อมนำาสุนทรีย์ชีวิต

* “โมกขวรรณนา” ค่าเลิศ     ชูเชิดสัจธรรมนำาจิต

“สวนโมกข์” สงบเย็นเป็นนิจ   ใกล้ชิดธรรมชาติดาษดา

แหล่งธรรมแหล่งทองลองค้น  เหตุผลล้ำาลึกศึกษา

“พุทธทาส” ปราชญ์มั่นปัญญา ลดละอัตตาทุกอณู

* “โมกข์” คือวิมุตติหลุดพ้น    จิตดลถอนทิ้งสิ่งคู่

เหนือดีเหนือชั่วตัวกู    ตั้งอยู่บนทางสายกลาง

เชลงลักษณ์อักษรกลอนหก     หยิบยกตามบรรพ์สรรค์สร้าง

หกคำากำาหนดกฎวาง     ชิดห่างสัมผัสจัดควร.

 ร.ศ.อรอนงค์ (พัดพาวี)  ตั้งก่อเกียรติ

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เขตบางเขน  กทม.

เอมมานูเอล มาครง
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ให้มีการใช้วัตถุดิบ 

น้ำา พลังงานอย่าง

มีประสิทธิภาพตาม

หลักการเศรษฐกิจ

หมุนเวียน ทำาให้

สามารถผลิตอาหาร

ในปริมาณที่เพียงพอ

ต่อความต้องการของ

ผู้บริโภค ในราคาที่

เข้าถึงได้ สร้างความ

มั่นคงทางอาหารและ

สร้างระบบผลิตอาหาร

ที่ยั่งยืน ขณะเดียวกัน

ได้ประกาศนโยบาย

ลดปริมาณขยะอาหารในกระบวนการดำาเนินธุรกิจของบริษัทให้

เป็นศูนย์ในปี 2573

“ที่ผ่านมา CPF ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำาทั้งหมด ลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1,483,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า โดยในปีที่ผ่านมาซีพีเอฟมีสัดส่วนรายได้ที่มาจากผลิต 

ภัณฑ์สีเขียวอยู่ที่ 33% และคาดว่าในปี 2573 จะมีสัดส่วนรายได้

จากผลิตภัณฑ์สีเขียวอยู่ที่ 40% สำาหรับกิจการในประเทศไทย”

นอกจากนี้ บริษัทมีส่วนร่วมปกป้องความหลากหลาย

ทางชีวภาพและแก้ปัญหาการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย

ได้ประกาศความมุ่งมั่นว่าด้วยความ

หลากหลายทางชีวภาพและการ

ต่อต้านการตัดไม้ทำาลายป่า ด้วย

การสร้างความร่วมมือกับคู่ค้าผ่าน

นโยบายที่บริษัทได้ประกาศไว้ รวม

ถึงกำาหนดเป้าหมายในการจัดซื้อ

วัตถุดิบทางการเกษตรหลักที่สำาคัญ 

ได้แก่ ข้าวโพด ปลาป่น น้ำามันปาล์ม 

ถั่วเหลือง มันสำาปะหลัง โดย 100% 

ของการจัดหาทั่วโลกของซีพีเอฟจะ

ต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 

และมาจากพื้นที่ปราศจากการตัดไม้

ทำาลายป่า ภายในปี 2573

ด้านการมีส่วนร่วมรักษา

สมดุลระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม 

บริษัทมีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รวม 20,000 ไร่ ผ่านการดำาเนินโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู

ป่าต้นน้ำา คือ โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำาป่าสัก เขา

พระยาเดินธง จ.ลพบุรี และโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาย

เลน ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน ซึ่งจะช่วยดูดซับก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์สะสม 200,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ รวม

ถึงการมุ่งปกป้องทะเลโลกผ่านการดำาเนินโครงการขยะทะเล ซึ่ง

ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มของขยะทะเลและปกป้องฟื้นฟูระบบนิเวศ.
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าครองชีพ” เป็นปัญหาที่กำาลังส่งผลกระทบกับ

ประชาชนอยู่ในขณะนี้ หลังจากราคาสินค้าส่วน

ใหญ่มีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามทิศทาง

ราคาน้ำามันที่ปรับตัวขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งปัญหานี้ซ้ำาเติม

ประชาชนที่ยังคงบอบช้ำาจากผลกระทบของการระบาดของ

โควิด-19 ที่ยืดเยื้อยาวนานมาตั้งแต่ปี 2563 ทั้งภาคธุรกิจ

และภาคประชาชนยังคงได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง

“กระทรวงพาณิชย์” ได้รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคของ 

ไทย หรือเงินเฟ้อทั่วไป ในเดือน มี.ค.2565 อยู่ที่ 104.79 สูง

ขึ้น 5.73% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยสาเหตุหลักมา

จากสินค้าและบริการในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นตามต้นทุน 

ทั้งราคาพลังงาน วัตถุดิบที่นำาเข้า และค่าขนส่ง ส่วนหนึ่งมา                                                                                

จากการคว่ำาบาตรของสหรัฐและพันธมิตร ท่ีส่งผลต่อเศรษฐกิจ 

หลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศกำาลังพัฒนาที่ได้รับ

ผลกระทบรุนแรง เพราะต้นทุนทางเศรษฐกิจมีความเปราะบาง

“ปัจจัยที่ทำาให้เงินเฟ้ออยู่ที่ 5.73% ยังคงเป็นราคา

สินค้าในกลุ่มพลังงานที่สูงขึ้น 32.43% โดยเฉพาะน้ำามันเชื้อ

เพลิง สูงขึ้น 31.43% และค่ากระแสไฟฟ้าสูงขึ้น 39.95% ซึ่ง

เป็นไปตามราคาพลังงานในตลาดโลก สินค้าประเภทอาหาร 

ได้แก่ เนื้อสัตว์ ทั้งหมูและไก่สด ไข่ไก่ ผักสดบางชนิด เครื่อง

ประกอบอาหารและอาหารสำาเร็จรูป ปรับสูงขึ้นตามต้นทุน

การผลิตและวัตถุดิบ รวมทั้งฐานราคาในเดือนเดียวกันของปี

ก่อนอยู่ในระดับต่ำามีส่วนทำาให้เงินเฟ้อสูงขึ้น”

ขณะที่ “ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)” ก่อนหน้า

น้ีได้ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.

การคลัง เพื่อช้ีแจงการเคลื่อนไหวของอัตราเงินเฟ้อท่ัวไปเฉล่ีย 

12 เดือนข้างหน้าสูงกว่าขอบบนของกรอบเป้าหมายนโยบาย

การเงิน โดยระบุว่า เมื่อวันที่ 30 มี.ค.2565 คณะกรรมการ

นโยบายการเงิน (กนง.) ได้ประเมินว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไป

เฉลี่ย 12 เดือนข้างหน้า (ไตรมาส 2/2565 ถึงไตรมาส 

1/2566) จะอยู่ท่ี 4.1% ซ่ึงสูงกว่ากรอบเป้าหมายนโยบายการ                                                             

เงินในปัจจุบัน โดยในปี 2565 ได้กำาหนดกรอบอัตราเงินเฟ้อ

ทั่วไปอยู่ในช่วง 1-3%

อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปมีแนวโน้มสูงกว่า 5% ในช่วงไตรมาส 

2 และ 3/2565 ก่อนจะปรับลดลงในช่วงคร่ึงหลังของปีน้ี และ                                                                                             

กลับมาเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเป้าหมายตั้งแต่ช่วงต้นปี 2566 

โดยการเพ่ิมข้ึนของอัตราเงินเฟ้อในช่วงไตรมาส 2 และ 3 น้ัน 

สะท้อนจากฐานที่ต่ำาของราคาน้ำามันและมาตรการบรรเทา

ค่าครองชีพของภาครัฐในปี 2564 ซึ่งจะส่งผลให้ตัวเลขอัตรา

เงินเฟ้อเทียบต่อปีสูงขึ้น แม้ระดับราคาไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นมาก

ก็ตาม โดยอัตราเงินเฟ้อจะทยอยลดลงในไตรมาสที่ 4 ของ

ปีนี้ และแม้ว่าแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อจะยังมีความเสี่ยงจาก

ราคาน้ำามันที่มีโอกาสสูงกว่าที่ประเมินไว้ แต่โอกาสที่อัตรา

เงินเฟ้อทั่วไปในปี 2566 จะสูงกว่ากรอบเป้าหมายมีไม่มาก

ด้าน “ศูนย์วิจัยกสิกรไทย” ระบุว่า ดัชนีภาวะ

เศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือน (KR-ECI) ในเดือน 

มี.ค.2565 ขยับลงมาอยู่ที่ 33.4 จาก 33.9 ในเดือน ก.พ.ที่

ผ่านมา สะท้อนว่าครัวเรือนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับระดับ

ราคาสินค้าที่ปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะในหมวดอาหาร

และเครื่องดื่ม รวมถึงราคาพลังงาน สาธารณูปโภค และ

บริการพื้นฐานในชีวิตประจำาวัน เช่น น้ำามันเชื้อเพลิง ก๊าซ 

ไฟฟ้า น้ำาประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าโดยสาร ซึ่งสะท้อนผ่าน

อัตราเงินเฟ้อในเดือน มี.ค. ที่พุ่งสูงต่อเนื่องที่ระดับ 5.73%

ซึ่งจากราคาสินค้าที่มีแนวโน้มจะอยู่ระดับสูงต่อเนื่อง 

แต่สถานการณ์การจ้างงานยังไม่สามารถฟื้นตัวได้เต็มที่ 

ครัวเรือนส่วนใหญ่ต้องการมาตรการตรึงราคาสินค้าอุปโภค

บริโภคที่จำาเป็น เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาระการครองชีพ

ที่เกิดขึ้น

โดยในระยะข้างหน้า ภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพ 

ของครัวเรือนยังมีความไม่แน่นอนสูง ทั้งจากสถานการณ์

สินค้าราคาสูง โดยภาครัฐจะสิ้นสุดมาตรการตรึงราคาน้ำามัน

ดีเซลหลังสิ้นเดือน เม.ย.2565 ขณะที่ราคาก๊าซและค่าไฟฟ้า

มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังจากนี้จึงอาจจะเริ่มเห็น

การส่งผ่านต้นทุนจากผู้ประกอบการสู่ผู้บริโภคมากขึ้น

นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงจากสถานการณ์ โควิด-19 

ในประเทศที่จำานวนผู้ติดเชื้อเริ่มพุ่งสูงเหนือระดับ 25,000 

รายต่อวัน (ไม่รวม ATK) ขณะที่ยังต้องติดตามในช่วงหลัง

เทศกาลท่ีกระทรวงสาธารณสุขคาดว่าจำานวนผู้ติดเช้ือมีโอกาส

เพิ่มขึ้นราว 50,000-100,000 รายต่อวัน.

‘เงินเฟ้อพุ่ง’ดันสินค้าขึ้นยกแผง

เศรษฐกิจ

‘‘ค่

สอท.ยิ้มผลิตรถยนต์ โต6%

รับรางวัล • นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ผู้จัดการใหญ่ นางพิกุล ศรี

มหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ

เอสเอ็มอี นางสาวอรรัตน์ ชุติมิต รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Retail and Business Banking ธนาคาร

ไทยพาณิชย์ ร่วมฉลองที่ได้รับ 2 สุดยอดรางวัล ได้แก่ รางวัลธนาคาร

เพื่อเอสเอ็มอียอดเยี่ยม และรางวัลธนาคารเพื่อลูกค้าบุคคลยอดเยี่ยม 

จากการประกาศรางวัล The Global Economics Awards 2022. 

แผนสร้างไฮสปีดออีีซีอืด
รฟท.แจงส่งมอบพื้นที่ไม่ทัน/ขยายเพิ่มอีก3เดือน

ไทยโพสต์ • รถไฟฯ-สกพอ.ถกปมรถไฟเชื่อมสามสนามบิน เคาะ

ขยายเวลาต่ออีก 3 เดือน หลังส่งมอบที่ดินให้เอกชนยังไม่ได้

ข้อยุติ รฟท.ส่งหนังสือถึงอัยการสูงสุดตีความเพื่อสรุปประเด็น

เงื่อนไขต่างๆ ว่าถูกต้องก่อนเดินหน้าต่อ

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่า 

การการรถไฟแห่งประเทศไทย 

(รฟท.) เปิดเผยถึงความคืบหน้า

การเจรจาแก้ ไขสัญญาร่วม                                       

ลงทุน โครงการรถไฟความเร็ว

สูงเชื่อมสามสนามบิน (ดอน 

เมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) ที่

บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำากัด 

เป็นคู่สัญญา ซึ่งดำาเนินการ

เจรจาแก้ไขสัญญาให้ได้ข้อยุติ

ภายในวันที่ 24 เม.ย.65 หลัง

จากยืดเวลามาแล้วก่อนหน้า

นี้ ล่าสุดคณะกรรมการกำากับ

ดูแลสัญญาได้ร่วมกับการรถไฟ

แห่งประเทศไทย (รฟท.) และ

เอกชนคู่สัญญา ได้ขอขยาย

กรอบเวลาการเจรจาแก้ไขสัญญา                                       

ออกไปอีก 3 เดือน โดยหลัง

จากนี้จะรายงานให้คณะกรรม 

การนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก (กพอ.) และ

คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบ

ต่อไป  

ทั้งนี้ รฟท.ได้ทำาหนังสือ

ถึ งสำ านั ก งานอั ยการสู งสุ ด 

และสำานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา เพื่อหารือถึงประเด็น

ต่างๆ ที่ได้มีการเจรจากับคู่

สัญญาว่าเป็นไปตามเงื่อนไข

สัญญา และถูกต้องตามระเบียบ

ข้อกฎหมายหรือไม่อีกด้วย เพื่อ

ให้เกิดความละเอียดรอบคอบ 

รัดกุม อย่างไรก็ตาม รฟท.

ยืนยันว่า การดำาเนินการต่างๆ 

นี้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อ

ประชาชนโดยรวม และ รฟท.

นิรุฒ มณีพันธ์

ครองขวัญ รอดหมวน

เป็นไปตามคาด เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐและยุโรปพากันดำาด่ิงลง

ค่อนข้างแรง ซึ่งนำามาโดยตลาดหุ้นสหรัฐดิ่งลงก่อน 2.82% มีผล

ทางจิตวิทยาฉุดให้ตลาดหุ้นทั่วโลกต่างทรุดลงตาม โดยเฉพาะยิ่ง

ตลาดหุ้นล่วงหน้าของสหรัฐที่ดัชนีดาวโจนส์ล่วงหน้ายังคงตกต่ำาลง 

ทำาให้ตลาดหุ้นทางยุโรปพากันปักหัวลงไปด้วย ส่วนเหตุผลที่อ้าง

ถึงกันคือ ความหวาดวิตกกับการที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยมากถึง 0.50% 

ในเดือน พ.ค. และ มิ.ย.ปีนี้ จึงแสดงออกชัดเจนมากว่าทุกตลาด

ล้วนมีการเก็งกำาไรตามตลาดสหรัฐ เพราะเหตุผลที่อ้างว่ากลัวเฟด

ขึ้นดอกเบี้ยเป็นเรื่องของทางสหรัฐ ที่คิดว่าเมื่อสหรัฐเกิดเงินเฟ้อ

สูงมากเฟดจำาเป็นต้อง

ใช้วิธีการขึ้นดอกเบี้ยมา

สะกัด เป็นการพยายาม

ที่จะแก้ไขปัญหาภายใน

ประเทศสหรัฐ แต่เมื่อ

บรรดานักลงทุนในประ

เทศอื่นๆ ต่างยังคงยึด

เอาตลาดเป็นเครื่องชี้นำา 

หรือพูดกันง่ายๆ ก็คือ 

เมื่อยอมให้สหรัฐเป็น

ผู้นำา เมื่อผู้นำาทำาอะไร 

บรรดาสมาชิกก็จะต้อง

ทำาตาม ผลออกมาตลาด

หุ้นทั่วโลกพากันดิ่งลง

ตาม รวมถึงไทยที่วาน

นี้ (25 เม.ย.65) ดัชนี

ตลาดหุ้นก็ดิ่งลง 15.26 

จุด ทำาให้ดัชนีลงมาปิด

ที่ระดับ 1,675.33 จุด 

โดยมีวอลุ่มหนาปกติที่ 

71,362.14 ล้านบาท

เมื่อมาพิจารณา

ดูก็พบว่า ผู้นำาในการ

ขายหุ้นยังคงเป็นเจ้าเดิม

คือสถาบันหรือกองทุน

กองทุนตื่นตูมตามตลาดนอก

25/4/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 4,255.08 7,018.99 -2,763.91
 5,435.77 5,699.75 -263.97
 31,290.38 31,610.05 -319.67
 30,380.91 27,033.36 +3,347.56

71,362.14
-15.26

1,675.33

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 33.35 34.27
ยูโร 35.82 36.86
ปอนดสเตอรลิง 42.33 43.91
เยน (100 เยน) 25.92 26.87
หยวนจีน 4.23 4.38
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 30,850 30,950
ทองรูปพรรณ 30,289 31,450
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

เดลต้าเปิดตัวโชว์รูมตู้คอนเทนเนอร์ Net Zero

นายแจ็คกี้ จาง ประธานบริษัท เดลต้า ประเทศไทย เปิด

เผยว่า บริษัทได้เปิดตัวโชว์รูมตู้คอนเทนเนอร์ Net Zero ณ 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี พร้อมโซลูชั่นพลังงาน

สะอาดและอัจฉริยะ บนพื้นฐานโมเดลธุรกิจของเดลต้าในการ

พัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับเมกะเทรนด์ โลก อย่างไรก็ตาม

โชว์รูมตู้คอนเทนเนอร์แสดงให้เห็นถึงแนวคิดของเดลต้าในเรื่อง 

“Smart Wellbeing” สำาหรับอาคาร ด้วยโซลูชั่นการจัดการ

อาคารอัจฉริยะของเดลต้าที่ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ควบคุม

ห้องและแผงควบคุมเพื่อจัดการระบบไฟ HVAC และอุณหภูมิ

ผ่านโปรโตคอล BACnet และตรวจสอบคุณภาพอากาศด้วย

เซ็นเซอร์ผ่านโปรโตคอล MODBUS

เตือนอย่าหลงเชื่อโฆษณาขายป้ายแดง

นายเสกสม อัครพันธ์ุ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.)                                                                                       

และโฆษกกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ขอย้ำาเตือนประชาชน 

อย่าหลงเชื่อซื้อป้ายแดงที่มีการประกาศขายในสื่อสังคมออน 

ไลน์ เนื่องจากการนำาป้ายแดงปลอมไปติดรถ เจ้าของรถจะมี

ความผิดฐานใช้เอกสารทางราชการปลอม ตามกฎหมายอาญา 

มีโทษถึงขั้นจำาคุกตั้งแต่ 6 เดือน-5 ปี และมีโทษปรับตั้งแต่ 

10,000-100,000 บาท ทั้งนี้เจ้าของรถสามารถสังเกตป้ายแดง

ที่ออกให้ โดยกรมฯ โดยตัวแผ่นป้ายต้องมีตัวอักษร ขส ลักษณะ

นูนที่มุมด้านล่างขวา และลายน้ำาปรากฏในแผ่นป้ายทะเบียนรถ 

เปิดเพจ ‘สุดยอดผลไม้ภาคตะวันออก’

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิด

เผยในการเป็นประธานพิธีเปิดเพจ “สุดยอดผลไม้ภาคตะวันออก” 

ภายใต้ โครงการยกระดับตลาดผลไม้ภาคตะวันออกให้เป็นศูนย์

ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย ว่า การจัดทำาเพจสุดยอดผลไม้ตะวัน

ออก เป็นการสร้างโอกาสในการหาคู่ค้ารายใหม่ เพื่อลดความ

เสี่ยงในการพึ่งพาตลาดส่งออกซึ่งเป็นตลาดหลักเพียงอย่างเดียว 

โดยเพจดังกล่าวจะช่วยแนะนำาผลไม้ของภาคตะวันออก ช่วย

กระตุ้นการบริโภค กระตุ้นการซื้อขายภายในประเทศ และช่วย

ผลักดันให้ผลไม้ภาคตะวันออกเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้น

‘ลลิล’ ประกาศรุกขายบ้านออนไลน์

นายชูรัชฏ์ ชาครกุล กรรมการผู้จัดการ บมจ.ลลิล พร็อพ

เพอร์ตี้ หรือ LALIN เปิดเผยว่า การระบาดของโควิด-19 ทำาให้

พฤติกรรมคนซ้ือบ้านเปล่ียน โดยหันมาพ่ึงข้อมูลผ่านโซเชียลเพ่ิม                                                                                             

ซ่ึงหลังพบลูกค้ากว่า 60% ท่ีเข้าชมโครงการมาจากออนไลน์ บริษัท 

จึงมีแผนที่จะรุกพัฒนาช่องทางการสื่อสารครบทุกแพลตฟอร์ม

เพื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด.  

มิได้เพิกเฉยต่อการบริหารงบ

ประมาณ หรือข้อตกลงต่างๆ                          

ที่ต้องเจรจากับเอกชนคู่สัญญา 

และพยายามดำาเนินการใน

กระบวนการต่างๆ อย่างรอบ 

คอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ด้าน สกพอ.ที่ผ่านมาก็พยายาม

กำากับดูแลให้ โครงการสามารถ

ขับเคลื่อนได้ โดยเร็ว และเกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

และประเทศชาติ 

สำาหรับประเด็นการโอน

และชำาระค่าบริหารรถไฟฟ้า

แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ (ARL) 

ยืนยันว่า ปัจจุบันรายได้จาก

ค่าโดยสารยังเป็นของ รฟท. 

และเอกชนคู่สัญญาจะทยอย

ชำาระค่าสิทธิให้รัฐไม่น้อยกว่า 

1,067 ล้านบาทต่อปี เมื่อมาตร                                 

การควบคุมการแพร่ระบาด

ของโรคโควิด-19 และผลกระ                           

ทบต่ อการดำ า เนินงานของ

เอกชนคู่สัญญาสิ้นสุดลง รฟท.

จะได้รับชำาระเงินค่าสิทธิ ARL 

ทั้งหมด พร้อมดอกเบี้ยและค่า                               

ธรรมเนียม ซ่ึงการแก้ไขปัญหา                                             

ดังกล่าวจะส่งผลดีต่อผู้ โดย 

สารที่ใช้บริการ ARL ได้อย่าง

ต่อเนื่อง และ รฟท.ไม่ต้องแบก

ภาระการขาดทุนของ ARL                                   

ทั้งยังได้รับค่าสิทธิ ARL ครบ

จำานวนอีกด้วย. 

นั่นเอง วานนี้ขายหุ้นออกมากถึง 2,763.91 ล้านบาท แทบจะพูด

ได้ว่าเป็นเพียงนักลงทุนกลุ่มเดียวที่ออกอาการตื่นตูมตามตลาดนอก 

ส่วนนักลงทุนต่างประเทศแม้จะมีการขายหุ้นก็ขายแค่ 319.67 ล้าน

บาทเท่านั้น ไม่ได้แสดงอาการตื่นตูมเหมือนกับทางกองทุน ส่วนผู้ที่

เข้ามารับหุ้นยังคงเป็นนักลงทุนทั่วไปเหมือนเดิม รับไปเต็มๆ แต่ผู้

เดียวมากถึง 3,347.56 ล้านบาท เป็นการแสดงออกที่ชัดเจนว่าไม่

ได้กังวลกับข้ออ้างที่กล่าวมา เพราะมองออกว่าหุ้นไทยยังดีมีกำาไร 

เมื่อราคาหุ้นถูกกดลงต่ำาก็ทยอยเข้ามาซื้อ ก็คงต้องถือยาวไปรอรับ

ผลบวกในระยะต่อไป มองตลาดขณะนี้เป็นจังหวะของนักลงทุนที่

จะเข้าเลือกหุ้นลงทุนได้ดี

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามอง ในกลุ่มขนส่ง ธุรกิจส่งออกดี ธุรกิจนี้

จะมีกำาไรสูงต่อไป จึงน่ามองที่ ASIMAR, PSL และ RCL กลุ่ม

ธนาคารกำาลังรอรับผลดีจากการดำาเนินงาน ทั้งของธนาคารและ

ลูกค้า จึงน่ามองที่ BBL, KTB และ KKP กลุ่มวัสดุก่อสร้างยังดู

ดีมาก เพราะงานก่อสร้างยังมีมาก น่ามองที่ SCC, TASCO และ 

VNG กลุ่มพลังงานแม้ราคาน้ำามันอ่อนตัวแต่ก็ยังมีราคาสูง ธุรกิจจะ

มีกำาไรดี น่ามองที่ AGE, BCP และ LANNA หุ้นรายตัวที่น่าจับตา

มี ERW, CI และ CWT เป็นต้น

ตลาดอ่อนตัวเป็นจังหวะของการลงทุน.

ซีพีเอฟ ขับเคลื่อนกระบวนการผลิต

รักษ์สิ่งแวดล้อมลดโลกร้อน ผลิตอาหารอย่างยั่งยืน
ารใช้พลังงานและการจัดการของเสีย เป็นสาเหตุหนึ่ง

ที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดัง

นั้น บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ ซีพีเอฟ จึงมุ่งที่จะ

มีส่วนร่วมบรรเทาผลของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่

การผลิต และร่วมปกป้องทะเลโลก ซีพีเอฟจึงได้ดำาเนินโครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การจัดการมูลสัตว์และน้ำาเสีย 

และการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน ไบโอดีเซล ก๊าซชีวภาพและ

แสงอาทิตย์ เพี่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง สอด

รับตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 

(SDGs) 

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหารซีพี

เอฟ เปิดเผยว่า บริษัทให้ความสำาคัญและมีบทบาทร่วมบรรเทา

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตลอดห่วงโซ่

การผลิต มุ่งเน้นสร้างสมดุลระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและความ

หลากหลายทางชีวภาพ ภายใต้กลยุทธ์ความยั่งยืน CPF 2030 

Sustainability in Action โดยมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกต่อหน่วยการผลิตลง 25% ในปี 2568 เทียบกับปีฐาน 2558

ปัจจุบัน ซีพีเอฟมีสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดหรือ

พลังงานหมุนเวียน อาทิ พลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ และ

พลังงานแสงอาทิตย์อยู่ที่ 27% ของการใช้พลังงานทั้งหมด ลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 575,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

ต่อปี หรือเทียบเท่าการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จากต้นไม้ถึง 

60 ล้านต้น (300,000 ไร่) และในปี

นี้มีแผนยกเลิกการใช้ถ่านหินสำาหรับ

กิจการในประเทศไทยทั้งหมด โดยใช้

พลังงานจากเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทน 

ส่งผลให้สามารถลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกได้อีกมากกว่า 70,000 ตัน

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

“โรงงานและฟาร์มของซีพีเอฟ 

37 แห่งมีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 

กำาลังการผลิตทั้งหมด 20 เมกะวัตต์ 

ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้ 13,000 ตัน

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ฟาร์ม

สุกรและคอมเพล็กซ์ไก่ไข่มากกว่า 

100 แห่งใช้พลังงานจากก๊าซชีวภาพ

ทดแทนการใช้ไฟฟ้าจากสายส่งได้

ถึง 69 ล้านหน่วย ช่วยลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกได้ 492,000 ตัน

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และใน

ปีนี้มีเป้าหมายลดการใช้ถ่านหินเป็นศูนย์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่าง

การดำาเนินการในอีก 3 โรงงาน ที่จะทดแทนด้วยพลังงานชีวมวล                 

ทำาให้ลดก๊าซเรือนกระจกได้จากเดิมอีกมากกว่า 70,000 ตัน

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

นายประสิทธิ์กล่าวว่า ปัจจัยที่นำาไปสู่ความสำาเร็จของการ

จัดการก๊าซคือ การนำาเทคโนโลยีดิจิทัล หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ 

และปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในกระบวนการผลิตและขนส่ง เพื่อ

ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ

ก

ไทยโพสต์ • นายสุรพงษ์ ไพสิฐ

พัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษก 

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ยอดผลิต

รถยนต์เดือน มี.ค.2565 มีทั้งสิ้น                                   

172,671 คัน เพิ่มขึ้นช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน 6.25% จากการผลิต

เพื่อขายในประเทศที่เพิ่มขึ้นถึง               

32.16% รองรับงานบางกอก 

อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์ โชว์ 

ท่ีจัดข้ึนปลายเดือน มี.ค.-ต้นเดือน                                         

เม.ย. และชดเชยวันหยุดยาวใน                                     

เดือน เม.ย.ที่รัฐบาลให้จัดงาน

สงกรานต์ได้ ขณะที่ยอดผลิตรถ                                              

ยนต์เพื่อการส่งออกผลิตได้ 85,538 

คัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี

ก่อน 11.44%

ในส่วนของยอดขายรถ 

ยนต์ภายในประเทศเดือน มี.ค.

2565 อยู่ที่ 87,245 คัน เพิ่มขึ้น

จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 9.1% 

เนื่องจากรัฐบาลคลายการล็อก

ดาวน์มากขึ้น ทำาให้มีกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจมากขึ้น การเยียว 

ยาผู้ ได้รับผลกระทบจากการ

ระบาดของโควิด-19 การกระตุ้น                                                           

เศรษฐกิจทั้ งการใช้ เ งินและ

ส่วนลดทำ า ให้มี เม็ด เงิน เข้ าสู่

ระบบเศรษฐกิจมากขึ้น กำาลังซื้อ

ดีขึ้น รวมทั้งการส่งมอบรถยนต์

ให้ผู้จองในงานบางกอก อินเตอร์

เนชั่นแนล มอเตอร์ โชว์ด้วย

“ยอมรับว่าคนยังกังวลการ                                                   

ระบาดของโควิด-19 รวมท้ังราคา

สินค้าและวัตถุดิบต่างๆ และพลัง 

งานท่ีสูงข้ึนจากสงครามในยูเครน

และหน้ีครัวเรือนท่ีเพ่ิมข้ึนอาจทำาให้

เศรษฐกิจชะลอตัวได้ ซ่ึงเดือน มี.ค.ท่ี

ผ่านมาเร่ิมมีบางบริษัทท้ังในรัสเซีย

และยูเครนหยุดผลิตช้ินส่วนรถยนต์

แล้ว หากสงครามยืดเย้ืออาจส่งผล 

กระทบต่อยอดผลิตหายไป 2.7-2.8 

ล้านตัน” นายสุรพงษ์กล่าว.
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คลังโต้ปรับสูตร‘คนละครึ่ง’
เฟส5ยังขอเวลาประเมินศก.

มีข้อจำากัดเรื่องงบประมาณ

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ                            

รมว.การคลัง กล่าวว่า ได้พูดไป                           

หลายคร้ังแล้วว่าอยู่ระหว่างการ                      

พิจารณาว่าจะมีการต่ออายุมาตรการ

คนละคร่ึงระยะท่ี 5 หรือไม่ โดย

ต้องประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจ

ในภาพรวมก่อน เพราะมีการถูก

ถามอยู่เสมอว่ารัฐบาลมีเงินเพียง

พอหรือไม่ ก็ยอมรับว่าขณะน้ีรัฐ 

บาลมีข้อจำากัดเร่ืองงบประมาณ

และการกู้เงินมากข้ึน ดังน้ันจึงต้อง

ประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจก่อน 

ซ่ึงเวลาน้ีดัชนีช้ีวัดทางเศรษฐกิจ

ต่างๆ ปรับตัวดีข้ึน ภาคธุรกิจมี

การเรียกพนักงานกลับไปทำางาน 

หลายบริษัทมีการจ่ายโบนัส ถือว่า

ประชาชนเร่ิมมีรายได้กลับมาแล้ว 

มีขีดความสามารถในการใช้จ่าย

ตามกำาลังมากข้ึนแล้ว

พระราม 6 • “คลัง” ออกโรงโต้ไม่เคยพูดปรับสูตรแจกคนละครึ่ง 

แจงขอประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจก่อนตัดสินใจลุยคนละครึ่งเฟส 

5 รับมีข้อจำากัดเรื่องงบประมาณ-เงินกู้

“ผมไม่เคยพูดว่าจะมีการต่อ

มาตรการคนละคร่ึงเฟส 5 รวมท้ัง

การปรับสูตรช่วยจ่ายเงิน ยังไม่มี

แนวคิดดังกล่าว” นายอาคมกล่าว

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าความ

จำาเป็นในการออกมาตรการจะลด

ลง แต่ไม่ได้หมายความว่ารัฐจะ

ไม่ดูแลประชาชน ยืนยันว่ายังคง

ต้องดูแลระดับการบริโภค โดย

เฉพาะภาคการท่องเท่ียว ซ่ึงใน

ช่วง 1-2 สัปดาห์ท่ีผ่านมา แม้จะ

เร่ิมมีสัญญาณคนไทยเดินทางมาก

ข้ึน ต่างชาติเพ่ิมข้ึน มาตรการท่ี 

ศบค.ผ่อนคลายจะทำาให้รายได้ท่อง

เท่ียวเพ่ิมข้ึน แต่การจ้างงานใน

ภาคการท่องเท่ียวก็ยังไม่เต็มร้อย 

ยังมีนักท่องเท่ียวกลับมาไม่ถึง 40 

ล้านคน ก็ต้องติดตามและประเมิน

สถานการณ์ตรงน้ีอย่างใกล้ชิดด้วย

ในส่วนของการกู้เงินเพ่ิม

เติมก็ต้องติดตามสถานการณ์ความ                                     

จำาเป็นในมิติต่างๆ การกู้ต้องมีวัตถุ                                                       

ประสงค์ชัดเจน ว่ากู้เพื่ออะไร อีกด้าน

หน่ึงก็ต้องดูแลสัดส่วนหน้ีสาธารณะ                                                                

ถ้ากู้เพ่ิมระดับหน้ีสาธารณะก็จะเพ่ิม

แม้จะมีช่องว่างการก่อหน้ีเพ่ิมอีก 

10% ต่อจีดีพี จากการขยายเพดาน

หน้ีสาธารณะเป็น 70% ต่อจีดีพี แต่

ตรงน้ีได้ดำาเนินการเผ่ือไว้ในกรณี

ฉุกเฉิน หรือจำาเป็นจริงๆ ส่วนท่ีมีการ

ถามอีกว่า ถ้ากู้เพ่ิมอีกก็กลัวหน้ีจะชน

เพดานน้ัน ในแง่ของคลัง คงต้องดู

วินัยการเงินการคลังด้วย เพราะต้อง

นำาเงินกู้ไปใช้ในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 

มากกว่าการไปอัดฉีดเม็ดเงินเยียวยา

ส่วนกรณีท่ีบอกว่า กระ 

ทรวงการคลังมีการซุกหน้ี 1 ล้าน

ล้านบาทน้ัน ยืนยันว่าไม่เป็นความ

จริง วงเงินดังกล่าวเป็นเรื่องการ

ใช้มาตรา 28 ตาม พ.ร.บ.วินัย

การเงินการคลังท่ีอนุญาตให้ฝ่าย

บริหารดำาเนินโครงการต่างๆ ท่ี

เป็นนโยบายรัฐบาล โดยใช้กลไก

ของรัฐวิสาหกิจออกเงินไปก่อน 

และรัฐบาลจะต้ังงบคืนให้ในปีงบ 

ประมาณถัดไป ดังน้ันอันน้ีไม่ถือว่า

เป็นการกู้เงิน และไม่นับเป็นหน้ี

สาธารณะ.

ประชุมผู้ถือหุ้น • นายธนู กุลชล ประธานกรรมการ และนายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บมจ.ธีระมงคล อุตสาหกรรม หรือ TMI  จัด

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2565 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผ่านทุกวาระ สำาหรับทิศทางการดำาเนิน

ธุรกิจของบริษัท ในปี 2565 จะเติบโตก้าวกระโดดในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนตามแผนกลยุทธ์.

ราคาเหล็กพุ่งวอนขยับค่าK

ช่วยอุ้มผู้รับเหมา-โรงงาน

าย สั้น แต่มีความหมายที่ยิ่งใหญ่ กับคำาว่า “สตรี”           

อันหมายถึง “หญิง” ที่มีจำานวนมากกว่าครึ่งของพลเมือง

ชาวโลก ซึ่งมากกว่า 7 พันล้านคน 

สตรีในวงสังคมชั้นสูง ที่มักเรียกกันติดปากว่า “เซเลบ”   

มักปรากฏเป็นข่าวในสื่อสังคม “กอสซิป” ป้องปากคุยกัน แต่

ได้ยินไปทั้งเมือง อย่างไปกินข้าวที่ไหน มีสัตว์เลี้ยงอะไร ปลูก

ต้นไม้กี่ชนิด ลูกรับปริญญา จนไปถึงโจรขึ้นบ้านกวาดอะไรไป

สตรี

ง่

บ้าง...เป็นข่าวได้ทั้งนั้น   

หนึ่งในนั้นเป็นสตรี

อีกนางที่ครอบครัวดี มีชาติ

ตระกูล และดูว่ามีความ

ตั้งใจที่จะทำางานเพื่อสังคม 

กับการเข้าชิงเก้าอี้ประธาน

สภาสมาคมสตรีแห่งชาติใน

พระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อวัน

เลือกตั้ง 7 เมษายน 2565 ที่

ผ่านมา แต่น่าเสียดายที่ไปไม่

ถึงฝั่งฝัน ของแบบนี้ เป็นงาน

จิตอาสา แย่งกันทำาดี เป็น

เรื่องดี หากแจ้ง/บอกกันล่วง

หน้า ว่าเสนอตัวขอทำาหน้าที่

นี้ กับองค์กรนี้ จะช่วยให้ไม่ต้องเป็นคู่แข่งชิงกันเอง เพราะไม่ใช่

นักการเมืองที่ต้องชิงอำานาจกัน ทำาดี ทำาเพื่อส่วนรวม ใครๆ 

ก็สนับสนุนแหละ ยกเว้นจะมีอะไรเป็นอื่น.....ฮา.... 

 คุณเจี๊ยบ-ลาลีวรรณ กาญจนจารี วัย 67 ยังสวย

ปิ๊ง...จากตระกูลเดิม คือ “ชลวิจารณ์” เข้ามาเป็นสะใภ้ของ 

“ชิวเนชั่นแนล” แต่งงานกับหนุ่มหล่อนักเรียนนอกคนดัง

แห่งยุค นั่นคือ “คุณปุ้ม-พรเสก” นับเป็นคู่ขวัญแห่งปี ที่

เป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์   

เป็นลูกสาวที่บิดาหวงมาก แต่พี่ๆ ชาย มีโอกาส

ไปเรียนเมืองนอก พูดฝรั่งคล่องปร๋อ จึงขอบิดาบ้าง แบบ

ลูกสาวที่เป็นสาวมั่น จึงออกเดินทางไปเรียนที่อังกฤษตั้งแต่

ชั้นมัธยม นอกจากความรู้ที่เรียนจนจบปริญญาตรีด้าน

เศรษฐศาสตร์ กลับมาแล้วยังมั่นใจกับการสื่อสาร พูดภาษา

อังกฤษดีแบบผู้ดีอังกฤษ  กลับเมืองไทยมาด้วย

เหตุนี้ มั่นแบบนี้จึงรับหน้าที่เป็นนายกสมาคมการพูด

ภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) ร่วมกับกระทรวงศึกษาฯ ส่งเยาวชน

• ประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน แจ้งรายงาน

บัญชีทรัพย์สินไปที่ ป.ป.ช. ทำาให้คนรู้กันทั้งประเทศว่า มีหลัง

บ้าน 2 นาง.. นับเป็นข้อดีของการรายงานนี้ ชมรมเมียหลวง 

เต้นผ่าง-แต่เลยยุคของ “เจ๊เบียบ” ไปแล้ว หน่วยงานรัฐต้องขึ้น

บัญชี กรณีไปทำาสัญญาว่าจ้างกันด้วยล่ะ!! อย่าลืมๆ ...• 

• ลูกไม้ใต้ต้น ดร.เอกลาภ ยิ้มวิไล ลูกชายคนเก่งของ 

“ดร.ไชยา” อยู่ในแวดวงการเงินดิจิทัล คนปลื้มสุดคือคุณแม่ 

และหวงลูกชายสุดชีวิตเช่นกัน ...•

• แพทย์หญิงอรุณี ทองอัครนิโรจน์ จาก รมย์รวินท์ 

คลินิก ได้รับเกียรติขึ้นรับรางวัล KOL award of Appreciation 

ประจำาปี 2022 สำาหรับแพทย์ที่ปรึกษาและTrainer สอนให้กับ

แพทย์ จากงาน  MERZ GALA THE SEVEN ถือเป็นความภาค

ภูมิใจให้กับรมย์รวินท์ คลินิก อย่างสูงที่ได้รับรางวัลนี้จากบริษัท 

Merz Aesthetics แบรนด์ชั้นนำาด้านเทคโนโลยีความงามระดับ

โลก ...•

• ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขอบคุณเหล่าบุคลากร

ทางการแพทย์ ที่ได้อุทิศตนเองมาตลอดช่วงสถานการณ์ โรค

ระบาดระดับโลก คุณเอ๋-นนทกานต์ ทัพพะรังสี อึง จัดหนัก 

“เมซอง แบร์เช่ ปารีส (Maison Berger Paris)’’ คอลเลกชัน

พิเศษ Maison Berger Paris x Medecins Sans Frontieres 

ออกแบบโดยใช้ลายเส้นที่เรียบง่ายสู่ภาพใบหน้าหญิงสาวอุทิศ

ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รายได้ส่วนหนึ่งจากการจำาหน่าย

นำาไปบริจาคเพื่อช่วยเหลือการดำาเนินงานขององค์การแพทย์ไร้

พรมแดน หรือเอ็มเอสเอฟ (MSF - Medecins Sans Frontieres) 

...สาธุ ...• 

ณัฐ  วรา 

 

านวิจัยที่นำาเสนอในการประชุม Nutrition 2021 Live 

Online ล่าสุด ซึ่งนักวิจัยศึกษาข้อมูลจากการศึกษา

ด้านโภชนาการซึ่งติดตามผู้คนประมาณ 5,000 คนใน

ช่วง 30 ปี ติดตามการเลือกอาหารของพวกเขา รวมถึงความ

ชุกของโรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคหลอดเลือดสมอง 

พบว่าอาหารที่มีพืชเป็นส่วนประกอบหลัก (แทนที่จะเป็น

อาหารที่มีไขมันต่ำา) อาจช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและ

หลอดเลือด และโรคหลอดเลือดสมองได้ดีที่สุด

อาหารที่เน้นพืชเป็นหลัก เน้นผักและผลไม้ ธัญพืชเต็ม

เมล็ด ถั่ว เมล็ดพืช ผลิตภัณฑ์นมไขมันต่ำา และปลา ในขณะ

ที่จำากัดเนื้อแดงและเนื้อแปรรูป ขนมหวาน ของว่างรสเค็ม 

และโซดา อาหารไขมันต่ำามุ่งเน้นไปที่การลดไขมันอิ่มตัวใน

อาหารให้มากที่สุด

หัวหน้าทีมวิจัย ดร.เดวิด เจคอบส์ ศาสตราจารย์

เข้าประกวดที่ประเทศอังกฤษทุกปี  

รับงานสังคมหลายองค์กร ส่วนที่สภาสมาคมสตรีแห่ง  

ชาติฯ รับตำาแหน่งแบบเต็มใจที่จะช่วยงานขับเคลื่อนสตรี คือ 

รองประธาน/รับหน้าที่เป็นประธานฝ่ายต่างประเทศ จัดงาน

ระดับอินเตอร์มาหลายงานละ 

วันนี้จึงขออยู่เงียบๆ กับบ้านหลังงามในหมู่บ้านนวธานี 

พร้อมงานอื่นๆ ที่ลงมือทำาอย่างมีความสุข เพราะเชื่อมั่นใน

ความถูกต้อง การได้มาซึ่งการยอมรับ ด้วยวิธีที่ถูกต้อง ไม่มีใคร

ชักใยอยู่เบื้องหลัง ไม่เป็น “ม้าใช้” ของใคร 

วงการสตรีจะยกระดับพัฒนาศักยภาพได้อีกมาก หากสตรี

มองไกลอีกหลายช็อต มองทะลุข้อจำากัด มองข้ามความริษยา 

มองเลยพวกพ้อง และทำางานเพื่อส่วนรวมเป็นทีมเดียว สตรีทั้ง

ประเทศจะแซ่ซ้องสรรเสริญ และพูดได้เต็มปากว่าทำางานเพื่อ

สตรีทุกคนอย่างแท้จริง..... 

ดาวเต็มฟ้า 

ด้านสาธารณสุขของ Mayo 

ในแผนกระบาดวิทยาและ

สุขภาพชุมชนแห่งมหาวิทยาลัย

มินนิโซตา กล่าวในแถลงการณ์

ว่า แนวทางการบริโภคอาหาร

ในสหรัฐอเมริกาและยุโรปได้

แนะนำาให้รับประทานอาหารอิ่ม

ตัวในปริมาณต่ำา ไขมันเฉพาะ

เพื่อประโยชน์ของหัวใจ แม้ว่า

สิ่งนี้จะไม่จำาเป็น และไม่จำาเพาะ

เจาะจงว่าผิด แต่เขากล่าวว่า

ผลการศึกษาแนะนำาว่าอาหารที่

เน้นพืชเป็นหลักอาจดีกว่า ส่วน

หนึ่งเป็นเพราะการกำาหนดเป้า

หมายเฉพาะไขมันอิ่มตัวอาจไม่คำานึงถึงไขมันที่ดีต่อสุขภาพซึ่งมา

จากแหล่งที่มาจากพืช เขากล่าวเสริม ตัวอย่างเช่น อาจรวมถึง  

วอลนัท อะโวคาโด และน้ำามันมะกอก

ในขณะที่ “จารามิลโล” เจ้าของผลิตภัณฑ์ Peace and 

Nutrition กล่าวว่า “ปัจจัยสำาคัญอีกประการหนึ่งคืออาหารที่เน้น

พืชเป็นหลักจะมีไฟเบอร์ สารต้านอนุมูลอิสระ วิตามิน และแร่ธาตุ

สูง สิ่งนี้จะสนับสนุนสุขภาพของหัวใจในหลายๆ ด้าน รวมถึงการ

ลดคอเลสเตอรอลรวม การสนับสนุนการย่อยอาหารที่ดี การรักษา

การทำางานของไตและสุขภาพกระดูก ทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องทั้งทางตรง

และทางอ้อมกับสุขภาพหัวใจในระยะยาว”

เธอกล่าวเสริมว่า “นอกจากนี้ อาหารที่เน้นพืชเป็นหลักจะมี

ไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์ต่ำากว่า ดังนั้น คุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุด

จากทั้งสองโลก แม้ว่าอาหารที่เน้นพืชผักจะยังมีไขมันที่มีประโยชน์

มากมาย แต่พวกมันมักจะเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวมากกว่า ซึ่งดีต่อ

สุขภาพร่างกายและหัวใจ” เธอกล่าว

ในแง่ของสาเหตุที่ผลิตภัณฑ์นมไขมันต่ำามีแนวโน้มที่จะ

รวมอยู่ในอาหารประเภทนี้ ในทางตรงกันข้ามกับโยเกิร์ตนม           

จารามิลโลกล่าวว่า ผลิตภัณฑ์นมที่มีไขมันสูงมักจะเพิ่มไขมัน

โดยไม่ต้องเพิ่มสารอาหารเพิ่มเติม สิ่งนี้มีผลเมื่อผู้คนดื่มและกิน

ผลิตภัณฑ์จากนมในปริมาณมาก แทนที่จะเป็นเพียงไม่กี่เสิร์ฟต่อ

วัน “นมที่มีไขมัน

ไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว

มีไขมันอิ่มตัวสูง

กว่าผลิตภัณฑ์จาก

พืช เช่น ผลิตภัณฑ์

นมทางเลือก” เธอ

กล่าว แม้ว่าไขมัน

อิ่มตัวและไขมัน

ทรานส์จะไม่เป็นไร

ในระหว่างวัน แต่

สิ่งเหล่านี้อาจเป็น

ปัญหาต่อสุขภาพ

ของหัวใจในระยะ

ยาวได้.

‘ม็อบหวย’โอด   

ถูกตัดสิทธิ์ขาย 

กระทบ7พันราย ไทยโพสต์ • สถาบันเหล็กฯ เผย

ราคาเหล็กทะยาน เหตุสงคราม

ปะทุ ด้านการบริโภค 2 เดือน

แรกในประเทศตกฮวบ 14.3% 

ยันสถานการณ์เหล็กในไทยยัง

เพียงพอ หวังรัฐหนุนปรับค่า K 

ช่วยผู้รับเหมาก่อสร้าง

นายวิโรจน์ โรจน์วัฒนชัย                        

ผู้อำานวยการสถาบันเหล็กและ

เหล็กกล้าแห่งประเทศไทยเปิด

เผยข้อมูลสถานการณ์ราคาของ

อุตสาหกรรมเหล็กในภูมิภาค

เอเชียว่า มีการปรับตัวสูงขึ้นทั้ง                                          

ในส่วนของวัตถุดิบ และสินค้าสำาเร็จ                                              

รูป โดยในเดือน เม.ย.2565 ราคา

เหล็กแท่งแบนและเหล็กแท่งเล็ก                                                

สูงขึ้น 27.4% และ 25.2% จาก

ช่วงเดียวกันของปี 2564  เป็น                                                    

การปรับตัวสูงข้ึนตามสถานการณ์ 

เหล็กโลก เนื่องจากสถานการณ์

ความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครนที่ส่ง

ผลต่อต้นทุนพลังงานเชื้อเพลิง 

และการขาดหายไปของสินค้า

เหล็กในตลาดโลกบางส่วน 

สำาหรับสถานการณ์อุตสาห 

กรรมเหล็กไทย พบว่าปริมาณ

การบริโภคผลิตภัณฑ์เหล็กใน

ช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ.2565 มี

ปริมาณ 2.54 ล้านตัน ลดลง 

14.3% จากช่วงเดียวกันของปี 

2564 โดยมีปริมาณนำาเข้า 1.58 

ล้านตัน ลดลง 12.3% ส่วนผู้ผลิต

ในประเทศมีการผลิต 1.17 ล้าน

ตัน ลดลง 14.6% เมื่อเทียบกับ

ช่วงเดียวกันของปี 2564 ซึ่งจะ

เห็นได้ว่าการผลิตในประเทศได้

รับผลกระทบมากกว่าการนำาเข้า

อย่างไรก็ตาม มองว่าการ

ผลิตสินค้าเหล็กในประเทศมี

เพียงพอต่อความต้องการใช้

อย่างแน่นอน โดยแนวทางที่

สามารถช่วยเหลือท้ังห่วงโซ่อุปทาน 

คือการปรับค่างานก่อสร้าง (ค่า 

K) ให้เหมาะสมตามสถานการณ์

จริง ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบ

ของผู้รับเหมา และช่วยให้ผู้ประ 

กอบการอุตสาหกรรมเหล็กใน

ประเทศสามารถจำาหน่ายสินค้า

สอดคล้องต้นทุนและกลไกตลาด

ได้. 

พระราม 6 • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 

เมื่อวันท่ี 25 เม.ย. เวลา 13.30 น.                                                        

ท่ีกระทรวงการคลัง มีชมรมผู้ค้า

สลากเสรีกว่า 100 คน รวมตัวมา

ท่ีกระทรวงการคลัง เพื่อร้องเรียน

และยื่นหนังสือถึง รมว.การคลัง 

ขอคืนสิทธ์ิ หรือระงับการตัดสิทธ์ิ

ผู้ค้าเสรีรายย่อย ในการซ้ือจอง

สลากล่วงหน้าโดยเร่งด่วน

นายประเทืองวุฒิ ล้ิมรส

สุคนธ์ ตัวแทนชมรมผู้ค้าสลากเสรี                                        

พร้อมกลุ่มผู้ค้าสลาก ได้เข้ามา

มอบหนังสือและหารือร่วมกับตัว                                   

แทนของกระทรวงการคลัง โดย

กล่าวว่าต้องการอุทธรณ์คำาส่ังของ                            

สำานักงานสลาก และให้คืนสิทธ์ิการ 

จอง-ซ้ือสลาก คืนให้กับผู้ค้าเสรี 

ซ่ึงขณะน้ีถูกตัดสิทธ์ิไม่สามารถ

จอง-ซ้ือได้ ทำาให้ไม่มีสลากไปขาย 

ในงวดวันท่ี 16 พ.ค.2565 ได้รับ

ผลกระทบรายได้เป็นอย่างมาก

“กองสลากฯ ไม่ได้ช้ีแจงว่า

ถูกตัดสิทธ์ิจอง-ซ้ือด้วยสาเหตุอะไร 

และไม่ได้ช้ีแจงว่าต้องดำาเนินการ

7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

อยากเสริมสร้างสุขภาพหัวใจ 

ต้องบอกลา..อาหารไขมันต่ำา

อย่างไรต่อ จากท่ีทราบราว 7 พัน

รายได้รับผลกระทบ จึงต้องการให้

คลังตรวจสอบและเร่งรัดให้สำานัก

งานสลากฯ คืนสิทธ์ิซ้ือ-จองโดยเร็ว

ท่ีสุด” นายประเทืองวุฒิกล่าว

รายงานข่าวจากสำานัก

งานสลากฯ ระบุว่า กลุ่มที่ถูกตัด

สิทธิ์ซื้อ-จอง เนื่องจากสำานักงาน

ตรวจพบว่า มีการนำาสลากไป                                          

ขายต่อให้กับแพลตฟอร์มออน 

ไลน์ต่างๆ ไม่ได้มีการขายเอง ซึ่ง

เป็นการทำาผิดสัญญาที่ทำาไว้กับ

สำานักงานสลากฯ

ท้ังน้ี สำานักงานสลากฯ ได้

จัดพ้ืนท่ีเพื่อรับคำาร้องของผู้ซ้ือจอง

ล่วงหน้า โดยข้ันตอนการรับคำา

ร้องท้ังหมดจะเป็นไปในลักษณะ

เดียวกันกับผู้ท่ีถูกยกเลิกการลง

ทะเบียนหรือตัดโควตา คือมีสิทธ์ิ

ท่ีจะเรียกร้องได้ ไม่ได้มีการดำาเนิน

การ 2 มาตรฐานแต่อย่างใด.

ง

เริ่มนับถอยหลังแผนระดมทุนเสนอขายไอพี โอจำานวน 

130 ล้านหุ้น เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) ของ 

บมจ.ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล (FTI)  ในกลุ่มอุตสาหกรรม 

สินค้าอุปโภคบริโภค กันได้เลย งานนี้ “วิกร ภูวพัชร์” บิ๊กบอส 

ประสานมือกับ บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) ที่ปรึกษาทางการ

เงินมือทอง ส่งสัญญาณเตรียมพร้อมเต็มพิกัด คาดได้เห็นกัน

ประมาณไตรมาส 2/65 นี้ ...•

มาที่ บมจ.เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี (PSTC) พร้อม

จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ 

(E-AGM) ในวันท่ี 26 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ขอเชิญผู้ถือ

หุ้นเข้าร่วมประชุม และลงมติไปด้วยกัน งานนี้ซีอีโอ “รัชชนันท์ 

ชานะมัย” เตรียมข้อมูลดีๆ มาเล่าสู่กันฟัง ...•

หุ้นอสังหาฯ ดีปีขาล บริหารงานโดยพี่เสือใหญ่  “ชัยวัฒน์ 

โกวิทจินดาชัย” แห่ง บมจ.เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป ที่ ฮอตไม่เบา 

หลังจากประกาศความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

เอ็ม เอ ไอ (mai) มีนักลงทุนสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพียบ ...•

มาที่ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำาเข้าแห่งประเทศไทย 

(EXIM BANK) แต่งตั้ง นางมีนา ภัทรนาวิก เป็นผู้อำานวยการ

ฝ่ายบัญชี ดูแลงานด้านการจัดการระบบงานบัญชีของธนาคาร

ให้เป็นไปตามนโยบาย มาตรฐานการบัญชี และข้อกำาหนดของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย การรับ-จ่ายเงินและการโอนเงิน การ

ให้คำาปรึกษาด้านระบบงานบัญชี การประมวลผลข้อมูล และ

การจัดทำางบการเงินและรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่

วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ...•

ปิดท้ายด้วย สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (สสว.) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอ

เชิญผู้ประกอบการใน “กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลและธุรกิจท่ีเก่ียว

เนื่อง” ร่วมอบรม Thai SME GP : แต้มต่อธุรกิจดิจิทัล...สู่คู่ค้า                                         

ภาครัฐ ภายใต้โครง                             

การพัฒนายกระดับ 

ผู้ประกอบการใน

กลุ่มอุตสาหกรรม

ดิ จิ ทั ลและธุ รกิ จ

เกี่ยวเนื่องเพื่อเข้า                          

สู่การจัดซื้อจัดจ้าง                

ภาครัฐ ในวันท่ี 28-                   

29 เมษายน 2565 

เวลา 08.30–16.30 น. 

ที่จะแนะนำาวิธีการ

ยื่นเสนองานกับภาครัฐโดยละเอียดทุกขั้นตอน พร้อมเทคนิค

การเพิ่มโอกาสได้งานจากภาครัฐ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการ

ยังจะได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย อาทิ รับคำาปรึกษา

การขึ้นทะเบียนจากผู้เชี่ยวชาญ เข้าถึงแหล่งข้อมูลประกาศจัด

ซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงาน

โครงการ Thai SME GP-Digital สถาบัน SMI สภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2345-1188, 0-2345-1122..•.
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้
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9กีฬา

‘ศรีราชา ยูไนเต็ด’ แชมป์จูเนียร์คัพตะวันออก

ไทยโพสต์ • ศรีราชา ยูไนเต็ด เฉือนชนะ วีซา อะคาเดมี 

(VISA Academy) 1-0 คว้าแชมป์การแข่งขันฟุตบอล 7 คน 

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รายการ “แตงโมลง ปิยะพงษ์ยิง จูเนียร์

คัพ Presented by CHABAA ชิงถ้วยรางวัลของ พลเอกเฉลิม

ชัย สิทธิสาท องคมนตรีและอดีตผู้บัญชาการทหารบก และ

ทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท สนามที่ 5 โซน

ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายนที่ผ่านมา ภาย

ใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2009 ณ สนามมอสซา จังหวัดระยอง เพื่อหาทีม

ชนะเลิศ, รองชนะเลิศ และอันดับ 3 เข้าสู่รอบแชมป์ชนแชมป์

ต่อไป ส่วนทีมอันดับ 3 ของโซนนี้เป็น สตาร์ตเตอร์ อะคาเดมี 

(Starter Academy) โดยการจัดการแข่งขันรอบแชมป์ชนแชมป์ 

จะจัดขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2565 ณ สนามฟุตบอล OAZ 

Academy Football Club จังหวัดปทุมธานี เพื่อหาทีมแชมป์

ซึ่งจะรับถ้วยรางวัลของ พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี

และอดีตผู้บัญชาการทหารบก รวมถึงรางวัลอื่นๆ อาทิ รางวัล

ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม, รางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยม, รางวัลดาว

ซัลโวสูงสุด และรางวัลนักเตะยอดเยี่ยม

‘โมโนแมกซ์-3BB GIGATV’ ยิงสดตะกร้อไทยลีก 

กรุงเทพฯ • การแข่งขันตะกร้อ ไทยแลนด์ ลีก” ดิวิชั่น 

1 (ชาย) ครั้งที่ 20 ประจำาปี 2565 กำาหนดจัดวันที่ 30                                                                     

เมษายน - วันที่ 20 สิงหาคมนี้ จัดโดย สมาคมกีฬาตะกร้อ                                                                         

แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี ดร.เฉลิม ชัย                                                                      

วัชราภรณ์ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ปีนี้มีทีม                                                                      

เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 7 ทีม คือ 1.สโมสรจังหวัดแพร่ 

(พญาไก่ฟ้า) 2.สโมสรจังหวัดศรีสะเกษ (เป็ดสายฟ้า) 3.สโมสร 

จังหวัดพิษณุโลก (สิงห์ไก่ชน) 4.สโมสรจังหวัดอำานาจเจริญ 

(วานรพิฆาต) 5.สโมสรจังหวัดชลบุรี-เกาะจันทร์แคมป์ (สิงห์                                                              

บูรพา) 6.สโมสรจังหวัดสุพรรณบุรี (ช้างศึก) และ 7.สโมสร 

จังหวัดหนองคาย (นาคาผยอง) โดย ดร.เฉลิม ชัยวัชราภรณ์ 

กล่าวว่า “ปีนี้การแข่งขันจะเริ่มในวันเสาร์ที่ 30 เมษายนนี้ โดย

ฝ่ายจัดการแข่งขันมีความยินดีที่ได้ทาง MONOMAX (โมโน

แมกซ์) ผู้ให้บริการดูหนังออนไลน์แบบถูกลิขสิทธิ์ และช่องกีฬา 

3BB Sports One หมายเลข 401 บนบริการ 3BB GIGATV ได้

เข้ามาช่วยเรื่องการถ่ายทอดสด” สำาหรับการแข่งขัน “ตะกร้อ 

ไทยแลนด์ลีก 2022” จะเริ่มการแข่งขัน ในวันที่ 30 เมษายน -                                                                                  

20 สิงหาคมนี้ จำานวนทั้งหมด 42 คู่ โดยทาง MONOMAX (โม

โนแมกซ์) จะถ่ายทอดสดจำานวน 27 คู่ และช่องกีฬา 3BB 

Sports One หมายเลข 401 จะถ่ายทอดสดทั้งหมด 28 คู่ ทุก

วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 15.00-17.00 น.   

ฐานทัพล้มมือวางฉลุยคัดหวดไอทีเอฟที่เชียงราย 

เชียงราย • การแข่งขันเทนนิสอาชีพนานาชาติ ไอทีเอฟ 

เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2022 รายการไอทีเอฟ เมนส์ เอเชีย/โอ

เชียเนีย ครั้งที่ 4 ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

(ประมาณ 483,600 บาท) และไอทีเอฟ วีเมนส์ เอเชีย/โอ

เชียเนีย ครั้งที่ 4 ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

(ประมาณ 483,600 บาท) ที่สนามเทนนิส อบจ.เชียงราย เมื่อ

วันที่ 25 เม.ย. เป็นการคัดเลือกรอบที่ 2 ประเภทชายเดี่ยว 

ฐานทัพ สุขสำาราญ วัย 20 ปี ดีกรีทีมชาติไทยชุดเดวิสคัพ มือ 

1,749 ของโลก ชนะ มาริโอ กอนซาเลซ เฟร์นันเดซ หนุ่ม

สเปนวัย 19 ปี มือวาง 11 ของรอบคัดเลือก มือ 1,209 ของ

โลก ได้ 2 เซตรวด 6-1, 6-4 ฐานทัพฉลุยสู่การคัดเลือกรอบ

สุดท้ายพบ โคลิน มาร์กส์ ชาวอเมริกัน มือ 969 ของโลก ที่

ชนะ มิทเชลล์ ฮาร์เปอร์ จากออสเตรเลีย 6-2, 6-3, หญิง

เดี่ยว ตปณีย์ บุญวัฒน์ วัย 16 ปี ชนะรุ่นพี่ รดา มานะทวี

วัฒน์ วัย 25 ปี ได้ 2-0 เซต 6-3, 6-4 ตปณีย์เข้าสู่การคัดเลือก

รอบสุดท้ายพบ ไทรา ลิธิบี ลูกครึ่งไทย-อังกฤษ ที่ชนะผ่าน มิ

โอะ มุชิกะ มือวาง 3 ของรอบคัดเลือกจากญี่ปุ่น ส่วนผลนัก

เทนนิสไทยรายอื่น ชายเดี่ยวคัดเลือกรอบ 2 ณัฏฐญุตม์ นิธิธน

นนต์ แพ้ ริชฮาบ เอกราวาล (อินเดีย) 1-6, 2-6, ไมเคิล มัธยม

จันทร์ แพ้ อิสชาเก เอคบาล (อินเดีย) 1-6, 3-6, กฤติน โกยกุล 

แพ้ หัว เหรินห่าว (จีน) 6-4, 1-6 และซูเปอร์ไทเบรก 4-10, 

พลภูมิ โควาพิทักษ์เทศ แพ้ ดีแลน ซัลตัน (แอฟริกาใต้) 1-6, 

6-4 และซูเปอร์ไทเบรก 9-11.

เมืองทอง • “กิเลนผยอง” เมืองทอง ยูไนเต็ด ฉลองการเป็น

พันธมิตรกับอูราวะ เรด ไดมอนด์ส สโมสรชั้นนำาศึกเจลีก ด้วยการ

เปิดบ้านถล่ม “แข้งเทพ” ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด 3-0 ประตู พร้อม

ขยับพรวดขึ้นมารั้งอันดับ 4 ของตาราง ลุ้นโควตาเพลย์ออฟ เอเอฟ

ซี แชมเปียนลีกฤดูกาลหน้า 

ศึกฟุตบอลรีโว ไทยลีก 2021/22 บิ๊กแมตช์นัดที่ 28 ที่ธันเดอร์

โดม สเตเดี้ยม ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นการพบกันระหว่าง

เจ้าถิ่น เมืองทอง ยูไนเต็ด เปิดบ้านรับการมาเยือนของ แบงค็อก 

ยูไนเต็ด โดยผลงานล่าสุดในลีกของทั้ง 2 ทีม ทางฝั่งกิเลนผยองบุก

เสมอ เชียงใหม่ ยูไนเต็ด 1-1 ขณะที่ทีมเยือนเปิดบ้านเสมอ ขอนแก่น 

ยูไนเต็ด 2-2

และในวันเดียวกัน ทางสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด และสโมสร

อูราวะ เรด ไดมอนด์ส’ สโมสรชั้นนำาศึกเจลีก ญี่ปุ่น ฉลองการจับ

มือเป็นพันธมิตรลูกหนังร่วมกัน โดย วิลักษณ์ โหลทอง ประธาน

สโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด, นายรณฤทธิ์ ซื่อวาจา’ ผู้อำานวยการสโมสร

เมืองทอง ยูไนเต็ด ได้มอบเสื้อแข่งพร้อมลายเซ็นนักเตะของ อูราวะ 

เรด ไดมอนด์ส ที่ใช้แข่งขันเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก 2022 พร้อมลาย

กิเลนขึ้นที่4ฉลองเป็นพันธมิตรอูราวะ 

วอชิงตัน • นิโกลา โยคิช ทำาคนเดียว 37 แต้ม ช่วยให้ เดนเวอร์ นัก

เก็ตส์ ยังเอาตัวรอดไม่โดนกวาดจากซีรีส์รอบแรก หลังเปิดบ้านเอาชนะ 

โกลเดนสเตต วอร์ริเออร์ส 126-121 ในศึกบาสเกตบอลเอ็นบีเอเพลย์

ออฟ เมื่อวันที่ 25 เม.ย.ที่ผ่านมา

นิโกลา โยคิช ผู้เล่นเซอร์เบีย วัย 27 ปี 

เจ้าของรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า หรือเอ็นบีเอเอ็มวี

พี เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมายังได้ไปอีก 8 รีบาวด์ กับ 

6 แอสซิสต์ ช่วยให้นักเก็ตส์ไล่มาเป็น 3-1 ใน

ซีรีส์รอบแรกของเวสเทิร์น คอนเฟอเรนซ์ ซึ่ง

เกมที่ 5 จะกลับไปเล่นที่ซานฟรานซิสโกในวัน

พุธนี้ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา

“แชมป์เก่า”  มิลวอกี 

บักส์ และไมอามี ฮีต ทีม

วางอันดับ 1 ของฝั่งอีส

เทิร์น คอนเฟอเรนซ์ ต่าง

ขยับคะแนนซีรีส์หนีไป

เป็น 3-1 โดยบักส์บุก

ไปชนะบูลล์สถึงชิคาโก 

119-95 ส่วนฮีตบุก

ไปชนะ แอตแลนตา 

ฮอว์กส์ 110-86

โยคิชยอมรับ

ว่า เดนเวอร์ นักเก็ตส์ 

มุ่งมั่นที่จะไม่ยอมแพ้ซีรีส์

แบบโดนกวาดรวดทั้ง 4 เกม

ให้กับ โกลเดนสเตท วอร์ริ              

เออร์ส ในสนามของตนเอง

“พวกเราพร้อมใจกันสู้

อย่างเต็มที่” โยคิชกล่าว “พวก

เราไม่ต้องการโดนกวาด และ

ตอนนี้พวกเราทำาสำาเร็จแล้ว ซึ่ง

นั่นทำาให้พวกเรารู้สึกภูมิใจในตัว

เองมากขึ้น”

หลังจาก สตีเฟน เคอร์รี ส่อง 3 แต้ม

ให้ โกลเดน สเตท ออกนำา 121-119 ในช่วง 1 นาที 21 

วินาทีสุดท้าย โยคิชก็โต้กลับด้วยการเลย์อัป ตามด้วย

สกอร์ของ มอนเต มอร์ริส ในช่วง 33 วินาที และหลัง

จาก ออสติน ริเวอร์ส แย่งลูกมาได้ โยคิชก็ส่ง

บอลให้ วิล บาร์ตัน ชู้ต 3 แต้มปิดเกมใน

ช่วง 8.3 วินาทีสุดท้าย

“ผมพยายามที่จะเปิดเกมบุก 

แต่แล้วผมเห็นมีคนวางตรงมุมจึงส่ง

บอลไปให้เขา” โยคิชกล่าว

ในอดีตที่ผ่านมาใน

ประวัติศาสตร์บาสเกตบอลเอ็น

บีเอเพลย์ออฟ ยังไม่เคยมีทีม

ไหนที่ตกเป็นฝ่ายตามหลัง 3-0 

แล้วพลิกสถานการณ์กลับมา

เป็นผู้ชนะได้ แต่โยคิชบอกว่า 

นักเก็ตส์มีจิตวิญญาณที่จะสร้าง

ประวัติศาสตร์

“พวกเรายังมีแรงฮึด แล้วทำาไม

จะเกิดขึ้นไม่ได้”  โยคิชกล่าว

ในเอ็นบีเอเพลย์ออฟ 2020 ซึ่ง

ต้องเล่นกันในรูปแบบบับเบิล เนื่องจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนา

ไวรัส เดนเวอร์ นักเก็ตส์ กลายเป็นทีม

แรกในประวัติศาสตร์ที่ตกเป็นฝ่ายตาม

โยคิช37แต้มช่วยยืดอายุนักเก็ตส์

ยูไนเต็ดอยู่ 1-0

กลับมาสู้กันต่อในครึ่งเวลาหลัง นาทีที่ 53 ทีมเยือนได้

โอกาสก่อน ชนานันท์ ป้อมบุปผา กระชากเข้ามายิงในเขตโทษ 

บอลพุ่งหลุดกรอบออกไปนิดเดียว

นาทีถัดมา เมืองทอง ยูไนเต็ด หนีเป็น 2-0 จังหวะที่ 

ซาร์ดอร์ มีร์ซาเยฟ ไหลบอลมาให้ วิลเลียน พ็อพพ์ ได้

ยิงหน้าเขตโทษ บอลพุ่งเสียบเสา 2 เข้าประตูไป

นาทีที่ 65 สกอร์หนีไปเป็น 3-0 จาก

จังหวะสวนกลับเร็ว ซาร์ดอร์ มีร์ซาเยฟ ไหล

บอลเข้าเขตโทษให้ วิลเลียน พ็อพพ์ สับไกยิง

ด้วยขวาเข้าไปอย่างเฉียบขาด

นาทีที่ 76 แบงค็อก ยูไนเต็ด ได้สวน

กลับเร็ว พีระพัฒน์ โน๊ตชัยยา สับไกยิงด้วยขวาหน้า

เขตโทษ แต่บอลยังพุ่งโด่งข้ามคานออกไป

ช่วงทดเวลาทีมเยือน แบงค็อก ยูไนเต็ด ได้

ประตูตีไข่แตก จากการยิงของ รุ่งรัฐ ภูมิจันทึก 

ตัวสำารอง นอกจากนั้นช่วงทดเวลาเจ็บ นักเตะ

เมืองทอง พิชา อุทรา ยังโดนใบแดงอีก เหตุเข้า

ปะทะหนัก

จบเกม เมืองทอง ยูไนเต็ด เปิดบ้านถล่ม 

แบงค็อก ยูไนเต็ด 3-1 เก็บ 3 คะแนน มีเพิ่ม

เป็น 46 คะแนน แซงขึ้นไปรั้งอันดับที่ 4 ของ

ตาราง ตามหลังอันดับ 3 คือแบงค็อกฯ เพียง

แต้มเดียว พร้อมกับลุ้นโควตาไปเพลย์ออฟ เอ

เอฟซี แชมเปียนลีกฤดูกาลหน้าอีกด้วย. 

รูป 01

รูป 02 

สนามแข่งขัน หนนี้เหลือชิงชัย 3 ประเภท คือ ประเภทถนน, ครอสคัน

ทรี และดาวน์ฮิลล์ ความหวังของสมาคมมองว่ามีโอกาสได้ 2 เหรียญ

ทอง โดยรอบนี้เรามีลุ้นหลายอีเวนต์เหมือนกัน อาทิ ประเภทถนน

หญิง ซึ่งเวลานี้ จุฑาธิป มณีพันธ์ กำาลังอยู่ในช่วงฟอร์มพีก เช่นเดียว

กับ เพชรดารินทร์ สมราช ซึ่งก็จะต้องวัดกับ เหงียน ธิ ทัต แชมป์เอเชีย 

ของเจ้าภาพ โดยประเภทถนนหญิง หากใครได้เหรียญทองก็มีโอกาสจะ

ช่วยทีมเบิ้ลเหรียญทองทีมหญิงด้วย

เซ็นนักเตะดังของเจลีก อาทิ ฮิโรกิ ซากาอิ 

แบ็กขวาทีมชาติญ่ีปุ่น ซ่ึงเคยไปค้าแข้งในยุโรป

ที่ฮันโนเวอร์ (เยอรมัน) กับโอลิมปิก มาร์ก

เซย (ฝรั่งเศส) และเพื่อนร่วมทีมดังเจลีก 

รวมทั้งเสื้อแข่งพร้อมลายเซ็นนักเตะของ

ทีม “กิเลนผยอง” เมืองทอง ยูไนเต็ด 

ให้กับแฟนบอลที่ซื้อตั๋วเข้าชมเกมการ

แข่งขันนัดนี้ด้วย  

พร้อมทั้งการจัดซุ้ม

อาหาร Food Truck เมนู

เด็ดทั้งไทย-ญี่ปุ่น ให้แฟน

ฟุตบอลได้ร่วมชิมและเลือก 

ซื้อบริเวณหน้าร้านจำาหน่าย

สินค้าที่ระลึกสโมสร โดยได้รับ

ความสนใจจากแฟนฟุตบอลเข้าเลือกซื้อ

และร่วมชิมอาหารเป็นจำานวนมาก

ขณะที่การแข่งขันเกมนี้ “เจ้าบ้าน” จัดทัพผู้เล่น

เจ้าบ้านส่งตัวจริงมี สมพร ยศ ลงเฝ้าเสา แผงแนวรับ

วาง วัฒนากรณ์ สวัสดิ์ละคร, ลูคัส โฮชา, เยสเปอร์ 

นีโฮล์ม และสุพร ปีนะกาตาโพธิ์ มิดฟิลด์ส่ง พิชา              

อุทรา, วีระเทพ ป้อมพันธุ์, วงศกร ชัยกุลเทวินทร์, 

ซาร์ดอร์ มีร์ซาเยฟ และวิลเลียน พ็อพพ์ ส่วน

กองหน้าเป้าเป็น เฮนรี อานิเยร์  

เกมการแข่งขันช่วงแรกๆ ทีมเยือนที่ขน

นักเตะดีกรีทีมชาติมาเต็มอัตราศึก ทำาเกมได้

ดีกว่า พาบอลมาเล่นฝั่งเจ้าบ้านเป็นส่วนใหญ่ 

แต่ว่าหลังจากผ่าน 20 นาทีไปแล้ว ทีมเมือง

ทองฯ เจ้าบ้านเริ่มตั้งเกมได้บ้าง กลับเป็นฝ่าย

รุกมากกว่า 

“กิเลนผยอง” มาได้ประตูขึ้นนำา 1-0 

นาทีที่ 40 ซาร์ดอร์ มีร์ซาเยฟ ไหลบอลเข้า

เขตโทษให้ เฮนรี อานิเยร์ วิ่งมายิงด้วยซ้ายไม่

จับ บอลพุ่งเสียบเสาเข้าไปอย่างสวยงาม จบครึ่ง

เวลาแรก เมืองทอง ยูไนเต็ด ออกนำา แบงค็อก 

หัวหมาก • เมื่อวันที่ 25 เม.ย.65 ที่ห้องประชุม 222 โซนอี สนามราช                 

มังคลากีฬาสถาน นายศิริ สาระผล อุปนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬา

แห่งประเทศไทย เป็นประธานแถลงข่าว “มีท เดอะเพรส กีฬาซีเกมส์ 

ครั้งที่ 31” รอบที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่ง

ประเทศไทย เพื่อประเมินความหวังของทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันที่

เวียดนาม โดยในรอบนี้มี 5 สมาคมกีฬาเข้าร่วมแถลงความพร้อม

นายสันติ โหลทอง นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตฯ เผยความ

พร้อมของทัพอีสปอร์ตไทยว่า สำาหรับทีมอีสปอร์ต เรามีนักกีฬาดีกรี

ระดับแชมป์โลกอยู่ในแคมป์ทีมชาติมากมาย เรื่องเหรียญไม่น่าจะ

เป็นที่กังวลใจ ส่วนเรื่องที่น่ากังวลคือ ตารางการแข่งขันที่ไม่นิ่ง ซึ่ง

อาจทำาให้ทีมไทยเกิดความสับสน อีกอย่างเจ้าภาพเวียดนามตัดเกม

ต่อสู้ที่ไม่ถนัดออกเกือบหมด รวมถึงเกมเทคเคน 7 ที่ไทยคว้าเหรียญ

ทองในซีเกมส์หนก่อน อย่างไรก็ดี เราตั้งเป้าไว้ก่อนที่ 3 ทอง 3 เงิน

สมาคมกีฬายกน้ำาหนัก นายสมโภช ยิ้มพลอย อุปนายก

สมาคม พร้อมด้วย พ.ท.หญิง ดร.อภิญญา ดัชถุยาวัตร เลขาธิการ

สมาคม ขึ้นชี้แจงแถลงความพร้อมร่วมกันว่า ไทยเก็บตัวฝึกซ้อม

มาโดยตลอด ในฝั่งผู้หญิง เวียดนามและฟิลิปปินส์ที่มีนักกีฬา

ระดับเหรียญโอลิมปิกถือว่าแข็งแกร่งมากๆ ส่วนผู้ชาย มาเลเซีย

ก็แข็งแกร่งสุดเช่นกัน เป้าหมายของทีมเบื้องต้น มองว่ามีลุ้น 1 

เหรียญทอง และก็มั่นใจลึกๆ ว่าน่าจะทำาได้ไม่น้อยกว่า 1 เหรียญ

ทอง 1 เหรียญเงิน

ด้าน วิสุทธิ์ กสิยะภัทร ผู้จัดการทีมจักรยาน เผยว่า ซีเกมส์ 

2019 ทีมสองล้อไทย คว้าได้ 6 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 4 เหรียญ

ทองแดง น่าเสียดายในหนนี้ อีเวนท์ บีเอ็มเอ็กซ์ ที่เราได้ 2 เหรียญ

ทองหนก่อนถูกตัดออก เพราะเจ้าภาพอ้างว่าไม่มีนักกีฬา และไม่มี

จักรยาน-ปิงปองมั่นใจ2ทองซีเกมส์

ส่วนสอยคิว-ยกน้ำาหนักหวังแค่1พอ

ต่อด้วย นาวาเอกพิเศษ สมศักดิ์ ตรีธาร อุปนายกสมาคมกีฬา

เทเบิลเทนนิส พร้อมด้วย “โค้ชกิจ” กรกิจ เสริมกิจเสรี ผู้ฝึกสอน เผย

ถึงความพร้อมว่า ซีเกมส์ในครั้งนี้คาดหวังได้จากทั้งประเภทหญิง

เดี่ยว, หญิงคู่, คู่ผสม และทีมหญิง จาก 7 อีเวนต์ที่จัดแข่งคาดหวังว่า

น่าจะคว้าได้ 2 เหรียญทองจากประเภทนักกีฬาหญิง ซึ่งแน่นอนว่าใน

กีฬาระดับซีเกมส์ นอกจากสิงคโปร์ที่โอนผู้เล่นสัญชาติจีนมาช่วยแล้ว 

ชาติอื่นๆ ไทยชนะได้หมด

ปิดท้ายที่ นายสุนทร จารุมนต์ นายกสมาคมกีฬาบิลเลียด 

พร้อมด้วย นายศักดา รัตนสุบรรณ อุปนายกฯ ขึ้นกล่าวความพร้อม

ว่า ซีเกมส์รอบนี้มีชิง 10 เหรียญทอง แบ่งเป็น บิลเลียด 2 ทอง 

ประเภทเดี่ยวและคู่, สนุกเกอร์ 2 เหรียญทอง ประเภท 15 แดง 

และ 6 แดง, พูล 4 เหรียญทอง จากประเภท 9 ลูก และ 10 ลูก 

ชาย-หญิง และแครอมบอล 2 เหรียญทอง จากประเภท 1 ชิ่งเดี่ยว 

และ 3 ชิ่งเดี่ยว โดยสนุกเกอร์เราใช้มือสมัครเล่นลงชิงชัย นำาโดย กร 

นครปฐม และนุ้ก สงขลา และเรายังมี ต๋อง ศิษย์ฉ่อย วัย 53 ปี มา

ร่วมแข่งขันด้วย ซึ่งในประเภทสนุกเกอร์ คู่แข่งสำาคัญคือมาเลเซีย 

ทางสมาคมอยากจะบอกว่ามีโอกาสคว้า 2 เหรียญทอง แต่ประเมิน

สถานการณ์แล้ว นักกีฬาจากเวียดนามเจ้าภาพและสิงคโปร์อยู่ในช่วง

ที่พัฒนาฝีมือขึ้นมาดี ดังนั้นทางสมาคมขอตั้งเป้า 1 เหรียญทองไว้

ก่อนจากสนุกเกอร์หรือบิลเลียด 

สรุปความคาดหวังในงานมีทเดอะเพรสกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 

รอบที่ 4 ทั้ง 5 สมาคมกีฬา ตั้งเป้าคว้ารวม 9 เหรียญทอง แบ่งเป็น              

อีสปอร์ต 3 เหรียญทอง, ยกน้ำาหนัก 1 เหรียญทอง, จักรยาน 2 เหรียญ

ทอง, เทเบิลเทนนิส 2 เหรียญทอง และบิลเลียดและสนุกเกอร์ 1 เหรียญ

ทอง ทำาให้รวมมีทเดอะเพรส 4 ครั้ง 26 สมาคมกีฬา ประกาศความหวัง

ของทัพไทยในโอกาสคว้าเหรียญทองซีเกมส์ อยู่ที่ 62 เหรียญทอง 

สำาหรับงานมีทเดอะเพรส กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 หนสุดท้าย 

(ครั้งที่ 5) จะมีขึ้นในวันพุธที่ 27 เม.ย.65 ที่ห้องประชุม 222 โซน

อี สนามราชมังคลากีฬาสถาน เวลา 13.00 น. โดยในวันดังกล่าวจะ

มี 12 สมาคมกีฬา ประกอบด้วย เทควันโด, คาราเต, วูซู, กรีฑา, ยิง

ปืน, ยิงเป้าบิน, เทนนิส, ไตรกีฬา, เรือพาย (กรรเชียง, แคนู, คายัค), 

ลีลาศ, หมากรุกเซี่ยงฉี่ และกอล์ฟ แถลงความพร้อมและความคาด

หวังร่วมกันเป็นหนสุดท้าย.

หลัง 3-1 และพลิกกลับมาชนะได้ถึง 2 ซีรีส์ในฤดูกาลแข่งขันเดียวกัน

“แน่นอนที่สุดในบรรดาทีมที่ผ่านมาเข้ามาเล่นในรอบเพลย์ออฟ 

พวกเราถูกถล่มราบคาบ 3-1” ไมค์ มาโลน หัวหน้าโค้ชของนักเก็ตส์

กล่าว “แต่ผมสามารถพูดได้ว่าเรายังมีพวกเขาในเวลาที่ต้องการ และที่

สำาคัญเรายังมีชีวิตอยู่”

มอร์ริสได้ไป 24 คะแนน และแอรอน กอร์ดอน ทำาไปอีก 21 

คะแนนให้ เดนเวอร์ นักเก็ตส์

สตีเฟน เคอร์รี ลุกจากม้านั่งสำารองมากดไป 33 แต้ม เฉพาะ            

ควอร์เตอร์สุดท้ายควอร์เตอร์เดียวได้ไป 15 คะแนน มากที่สุดของโกล

เดนสเตต ขณะที่ เคลย์ ธอมป์สัน ได้ไป 32 คะแนน นับเป็นการทำา 30 

แต้มในเพลย์ออฟครั้งแรกนับตั้งแต่ซีรีส์เอ็นบีเอ ไฟนัลส์ เมื่อปี 2019

เดรย์มอนด์ กรีน ผู้เล่นสำาคัญอีกคนของวอร์ริเออร์ส จบเกมด้วย

สถิติ 13 คะแนน และ 11 รีบาวด์ ก่อนโดนจับฟาวล์เอาต์ออกจากสนาม

ในช่วง 2 นาทีสุดท้ายของการแข่งขัน

ทางด้าน ยานนิส อันเตโตคูมโป ทำาไป 32 คะแนน มากสุดของ

เกม และ 17 รีบาวด์ พาบักส์คว้าชัยชนะที่ชิคาโก โดยสตาร์ชาวกรีกยัง

ส่งให้เพื่อทำาสกอร์อีก 7 แอสซิสต์ และบล็อกอีก 2 ครั้ง ทำาให้บักส์อยู่ใน

สถานการณ์ที่ดีมาก โดยเกมต่อไปจะกลับไปเล่นในบ้านในวันพุธนี้

เกรย์สัน อัลเลน ตัวสำารองของบักส์ทำาไป 27 คะแนน มากที่สุด

ในอาชีพในการเล่นรอบเพลย์ออฟ โดยชู้ตฟิลด์ โกล์ลงไป 10 จาก 12 

ครั้ง ส่องจาก 3 แต้มลงไป 6 จาก 7 ครั้ง ขณะที่ จรู ฮอลิเดย์ กดไป 26 

แต้ม และบ็อบบี พอร์ติส 14 คะแนน ให้มิลวอกี

“ผมเชื่อมั่นในเพื่อนร่วมทีม” อันเตโตคูมโปกล่าว “พวกเรารู้ดีว่า

ข้อตกลงคืออะไร ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถสร้างเพลย์ได้ แต่เกมก็ง่าย

ขึ้นเมื่อคุณเคลื่อนบอลไป”

ชิคาโก บูลล์ส นั้นนับตั้งแต่ปี 2015 พวกเขายังไม่เคยชนะเกม

เพลย์ออฟเลย เกมนี้ แซก ลาวีน ทำาไป 24 คะแนน และ 13 แอสซิสต์ 

ขณะที่ เดอมาร์ เดอโรซาน กดไป 23 คะแนน

สำาหรับ จิมมี บัตเลอร์ พา ไมอามี ฮีต ขยับเข้าใกล้ซีรีส์ต่อไป โดย

ในเกมน้ีเขาทำาไป 36 คะแนน ขณะท่ีเกมรับของไมอามีหยุด เทร ยัง สตาร์

ของแอตแลนตา ฮอว์กส์ ทั้งเกมทำาไปได้เพียง 9 คะแนนเท่านั้น โดยมี

โอกาสส่อง 11 ครั้ง ลงไปเพียง 3 ครั้ง ซึ่งทั้ง 3 ลูกเป็นการยิง 3 แต้ม

นอกจากการทำาสกอร์แล้ว บัตเลอร์ยังขึ้นไปโฉบอีก 10 รีบาวด์ 

และ 4 แอสซิสต์ โดยฮีตต้องเล่นโดยไม่มีดาวดังอย่าง ไคล์ ลาวรี ที่มี

อาการบาดเจ็บแฮมสตริง แต่ส่งเสียงเชียร์อยู่บนม้านั่งสำารอง.

ยานนิส อันเตโตคูมโป (ที่ 2 จากขวา) ผู้เล่นของ มิลวอกี บักส์ 

ท่ามกลางการป้องกันของ อเล็กซ์ คารูโซ, เดอมาร์ เดอโรซาน และ

นิโกลา วูเซวิช ของชิคาโก บูลล์ส ในเกมบาสเกตบอลเอ็นบีเอเพลย์

ออฟ ซีรีส์รอบแรกของอีสเทิร์น คอนเฟอเรนซ์ ที่ยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ 

ในชิคาโก ซึ่งบักส์บุกมาชนะ 119-95 ขึ้นนำาซีรีส์ 3-1 

นิโกลา โยคิช และแอรอน กอร์ดอน

2 ผู้เล่นของ เดนเวอร์ นักเก็ตส์

นายศิริ สาระผล อุปนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย 

เป็นประธานแถลงข่าว “มีท เดอะเพรส กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31” รอบ

ที่ 4 ที่ห้องประชุม 222 โซนอี สนามราชมังคลากีฬาสถาน เมื่อ 25 

เม.ย.65  

นายรณฤทธิ์ ซื่อวาจา ผอ.สโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด มอบเสื้อแข่ง 

อูราวะ เรด ไดมอนด์ส ที่ใช้แข่งขันเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก 2022 

พร้อมลายเซ็นนักเตะให้กับผู้ โชคดี  

วิลเลียน พ็อพพ์ เกมนี้ร้อนแรงยิง 2 ประตู 
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ทวี รัชนีกร ปรากฏการณ์แห่งอุดมการณ์

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (bacc) และ

หอศิลป์ทวี รัชนีกร เชิญคนรักงานศิลปะสัมผัสตัวตนของ

ทวี รัชนีกร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) 

ประจำาปี 2548 ผ่านผลงานศิลปะรูปแบบต่างๆ ทั้งจิตร 

กรรม ประติมากรรม และสื่อผสม โดยรวบรวมกว่า  

60 ผลงานในนิทรรศการ “ทวี รัชนีกร: ปรากฏการณ์แห่ง

อุดมการณ์” ทุกผลงานเปรียบเสมือนอัตชีวประวัติ ที่บันทึก

เรื่องราวชีวิตของศิลปิน และขณะเดียวกันก็เป็นเหมือน

จดหมายเหตุ บันทึกเหตุการณ์สำาคัญที่เคยเกิดขึ้นในสังคม

ไทย นิทรรศการจัดแสดง 17 พ.ค.-11 ก.ย.2565 ณ ชั้น 7 

หอศิลป์กรุงเทพฯ

นิทรรศการภาพถ่ายเล่าเรื่องออนไลน์

สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวง

วัฒนธรรม ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่ายเล่า

เรื่องออนไลน์ ในโครงการใต้ร่มพระบารมี 240 ปี : 2 ขา 

4 เส้นทาง ศูนย์กลางรัตนโกสินทร์ (กิจกรรม Photo  

walk) ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์กรุงเทพมหานคร ผ่าน

ผลงานภาพถ่ายจากช่างภาพที่เข้าร่วมโครงการ จำานวน 

240 ภาพ ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย.2565-30 มิ.ย.2565 คลิก

รับชมได้ที่ลิงก์ https://artspaces.kunstmatrix.com/

node/9942982.

วงหน้าร้อนแบบนี้เมนูอาหารไทยโบราณ

ยอดนิยมต้องยกให้ข้าวแช่ นอกจาก

คลายร้อนชื่นใจแล้ว ยังเป็นเมนูที่มี

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและสรรพคุณทางยา

ด้วย เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอาหาร ดอยคำาเสนอ

เมนูพิเศษเฉพาะหน้าร้อน “ข้าวแช่ ดอยคำา” เป็น

ข้าวแช่ที่ปรับปรุงจากตำารับราชสำานักสู่ครัวร้าน

ดอยคำา ราชเทวี

พิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำาผลิตภัณฑ์อาหาร 

จำากัด กล่าวถึงที่มาของข้าวแช่ ดอยคำา ปีนี้ว่า ดอย

คำามีความตั้งใจที่จะอนุรักษ์และเผยแพร่อาหาร

ไทย ซึ่งข้าวแช่ ดอยคำา ทำาตามตำารับโบราณ

ดั้งเดิม ไม่ ได้บอกว่าดีหรืออร่อยกว่าที่อื่น แต่

อยากอนุรักษ์และเก็บรักษาความเป็นไทยให้คน

รุ่นใหม่ได้รู้จักวัฒนธรรมการรับประทานข้าวแช่ 

และวิธีรับประทานข้าวแช่ที่ถูกต้อง คนไทยทาน

ข้าวแช่เป็นอาหารกลางวัน นิยมทานช่วงฤดูร้อน 

นอกจากข้าวแช่ยังมีขนมจีนซาวน้ำา ปลาแห้ง

แตงโม และม้าฮ่อ

“ข้าวแช่แต่ละที่วิธีการทำาและรสชาติจะ

ต่างกัน บางที่จะมีรสเค็ม บางที่จะออกรส

หวาน สำาหรับข้าวแช่ดอยคำาคัดสรร

วัตถุดิบคุณภาพและมีความละเมียด

ละไมตามตำารับโบราณ ซึ่งสืบ 

ทอดมาจากเจ้าจอมมารดา

ซ่อนกลิ่น เจ้าจอมเชื้อสาย

มอญทางเจ้าพระยามหาโยธา  

(เจ่ง คชเสนี) ได้ติดตาม

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัวไปถวายงานที่

พระนครคีรี จ.เพชรบุรี 

และได้ถ่ายทอดให้แก่ข้า

ราชบริพารจนแพร่หลาย

ในราชสำานัก แต่ละราชสกุล

ได้รับสูตรและมีปรับสูตรเป็น

เอกลักษณ์ของราชสกุลนั้นๆ 

โดยราชสกุล “อิศรเสนา” เป็นหนึ่ง

ในต้นตำารับข้าวแช่ที่เก่าแก่สูตรหนึ่ง 

นำามาถ่ายทอดสู่ดอยคำา ซึ่ง

สืบสานการทำาข้าวแช่เข้าสู่ปี 

ที่ 3 ทำาปีละ 4 วัน วันละ 

100 ชุดเท่านั้น” พิพัฒพงศ์กล่าว

ความพิถีพิถันของข้าวแช่ ดอยคำา พิพัฒ

พงศ์บอกว่าใส่ใจทุกขั้นตอนการทำา ประกอบด้วย 

ข้าวสุกขัด หรือข้าวขัด เพื่อให้น้ำาใสตลอดเวลา 

เมื่อใส่น้ำาแข็งจะดูน่ารับประทาน แช่มาในน้ำา

เย็น แช่ดอกมะลิ กุหลาบ กระดังงาไทยลนไฟ

ให้หอม เสิร์ฟคู่เครื่องเคียงข้าวแช่คาวหวาน เพื่อ

ให้มีหลายรส ประกอบด้วย หอมแดงศรีสะเกษ

สืบสาน‘ข้าวแช่’ตำารับไทยคลายร้อน  

ยัดไส้ปลาช่อนแห้ง 

ใช้ ปลาช่ อนแห้ ง

สิงห์บุรี ต้องใช้ปลา

ขนาดใหญ่ตัวละ 1 

กิโลกรัมขึ้นไป แล้ว

นำาไปย่างบนเตา

ถ่านให้หอม ก่อนนำา

ไปผัดกับเครื่องต่างๆ 

แล้วนำามายัดไส้ด้วย

หอมแดง ก่อนชุบแป้ง

ตำารับโบราณทอดจนกรอบ

เหลืองทอง

ลูกกะปิ หอม

กลิ่นเคยแท้ พิถีพิถัน

บรรจงปั้นพอดีคำา,  

หมูสับปลากุเรา ใช้

ปลากุเราแบบที่ชำาลา คือ ปลาที่ผึ่งแดดยังไม่แห้ง

สนิทถึงจะอร่อย นำามาย่างเตาถ่าน แล้วเลือก

เฉพาะเนื้อขาวนำามาขยำากับหมูสับชุบไข่ทอด นวด

เพื่อให้เนื้อเข้ากันได้ดี, พริกหนุ่มยัดไส้หมูและกุ้ง 

บางร้านจะทำาเป็นเม็ดและห่อหรุ่ม ซึ่งจะเสียง่าย

เพราะสภาพอากาศร้อน แต่สูตรของเราใช้พริก

หนุ่มแทนพริกหยวกให้มีปะแล่มเผ็ด หั่นเป็นคำาๆ 

โรยด้วยไข่ฝอย ทานอร่อย เก็บได้นานขึ้น, หมู

ฝอยหรือเนื้อฝอย เครื่องเคียงเอกของเมนู โรย

หน้าด้วยหอมเจียวหอมกรอบ 

พริกแห้งบางช้างสอดไส้ปลายี่สน กรรมวิธี

การทำาเฉพาะสูตรโบราณ หารับประทานยากแตก

ต่างจากท้องตลาด หาซื้อวัตถุดิบพริกพันธุ์ โบราณ

มาจากเกษตรกรชาวกะเหรี่ยง จ.เชียงใหม่ เช็ดให้

สะอาด กรีดนำาเมล็ดด้านในออก ยัดไส้ด้วยปลา

ยี่สนเสริมปลาริวกิวแห้ง นำามาโขลกให้เนื้อปุย 

เพื่อตัดความหวานจัดของปลายี่สน, หัวไชโป๊ผัด

น้ำาตาล เครื่องเคียงแบบหวาน ทำาเส้นแบบโบราณ

เคี่ยวกับน้ำาตาลปึก ใส่หัวกะทิเข้าไปด้วยเพิ่มความ

มันให้เส้น และความหอมเมื่อรับประทาน

สำาหรับผักเคียงจะมี 4 ชนิด ได้แก่ กระชาย 

แตงกวา มะม่วง และต้นหอม ซึ่งผักแต่ละชนิดมี

สรรพคุณทางยา เช่น กระชายจะช่วยขับลม เพราะ

ข้าวแช่กินแล้วจะท้องอืด อีกทั้งกินกับลูกกะปิยิ่ง

ทำาให้รสกลมกล่อม ส่วนวัฒนธรรมการรับประทาน

ข้าวแช่ ให้ตักเครื่องเคียงเข้าปากก่อน แล้วค่อย

ตามด้วยข้าวและน้ำาลอยดอกไม้ ไม่ควรตักเครื่อง

เคียงมาวางลงในชามข้าว เดี๋ยวข้าวจะแฉะไปด้วย

น้ำามัน ทานไม่อร่อย และไม่น่ารับประทาน

แนะนำาให้ลองไปชิมข้าวแช่ ดอยคำา ละเมียด

ละไมตามตำารับโบราณ จะทานที่ร้านดอยคำา สาขา

ราชเทวี หรือสั่งให้จัดส่งหรือมารับที่ร้านดอยคำา 

สนใจสั่งได้ ในวันที่ 28 เม.ย.นี้ ปิดรับออเดอร์  

27 เม.ย. และ 27 พ.ค.65 ปิดรับออเดอร์ 26 พ.ค.

ช่

ข้าวแช่ ดอยคำา พิถีพิถันละเมียดละไมตามตำารับโบราณ

หอมแดงศรีสะเกษยัดไส้ปลาช่อนแห้ง-พริกแห้ง

บางช้างสอดไส้ปลายี่สน

ขั้นตอนทำาพริกแห้งบางช้างสอดไส้ปลายี่สน

ยัดไส้หมูและกุ้งในพริกหนุ่มเครื่องเคียงข้าวแช่เค็มหวาน

พิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา ถ่ายทอดข้าวแช่

ตำารับราชสกุลอิศรเสนา

กรุงเทพฯ • ทปอ.ถกหาทางออกกลุ่มนักเรียน 

983 รายไม่ฝนชุดข้อสอบ พบปัญหาลักษณะ

กระจายหลายพื้นที่ ไม่ได้กระจุกที่ใดที่หนึ่ง แจง

กรณีกลุ่มเด็กอ้างกรรมการในห้องสอบบอกไม่

ต้องฝน สอบสวนแล้วเป็นการเข้าใจผิด เด็ก

ถามหลังจากหมดเวลาสอบไปแล้ว “ชาลี” เผย

ไม่มีแนวคิดเปิดเผยข้อสอบพร้อมเฉลยในคลัง

ข้อสอบ ถ้าเปิดแล้วต้องเปลี่ยนใหม่หมด

จากกรณีที่มีนักเรียนผู้เข้าทดสอบความ

ถนัดทั่วไป (GAT) การสอบความถนัดด้าน

วิชาการ (PAT) และการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา 

จำานวนหนึ่งไม่ได้ฝนชุดคำาตอบ ส่งผลให้พลาด

โอกาสในการนำาคะแนนไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัย 

และกลุ่มนักเรียนดังกล่าวได้เปิดเผยว่า ผู้คุม

สอบในสนามสอบดังกล่าวแจ้งว่าไม่ให้ฝนชุด

คำาตอบ ทางนักเรียนก็มีการเน้นย้ำาสอบถามผู้

คุมสอบอีก ทางผู้คุมสอบยืนยันว่าไม่ต้องฝนชุด

คำาตอบให้ทำาข้อสอบได้เลยนั้น

นายชาลี เจริญลาภนพรัตน์ ผู้จัดการ

ระบบสอบ TCAS 65 ที่ประชุมอธิการบดีแห่ง

ประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีแรกที่มี

การใช้ข้อสอบมากกว่า 1 ชุด ดังนั้นเรื่องการ

ประชาสัมพันธ์จึงมีความสำาคัญที่สุด ซึ่ง ทปอ.

ได้มีการแจ้งผ่านทางเพจ mytcas.com และได้

เปิดเผยกระดาษคำาตอบตัวจริงที่นำามาใช้จริง

ด้วย พร้อมกันนี้ในหน้าแรกของข้อสอบทุกวิชา 

ข้อที่ 4 จะมีการเตือนในฝนชุดสอบ ดังนั้นจาก

กระดาษกว่า 1.3 ล้านแผ่นมีกระดาษที่ ไม่ฝน

ชุดข้อสอบไม่ถึงร้อยละ 0.1 หรือประมาณกว่า 

1,000 คน แต่ขณะนี้มีผู้ร้องเรียนเข้ามายัง ทปอ.

จำานวน 983 คน ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้ ทปอ.

ยืนยันว่าเราดำาเนินการอย่างรอบคอบที่สุด

สำาหรับกรณีที่มีการเปิดเผยว่า กรรมการ

คุมสอบแจ้งว่าไม่ต้องฝนชุดคำาตอบนั้น ทปอ.

ได้ตรวจสอบไปยังกรรมการผู้คุมสอบ พบว่า

เป็นการเข้าใจคำาถามผิด ว่าผู้เข้าสอบถามว่า

ต้องมีการเซ็นชื่อก่อนออกจากห้องสอบหรือไม่ 

ซึ่งเป็นการถามหลังจากที่เวลาทำาข้อสอบหมด

แล้ว ดังนั้นแม้ว่ากรรมการคุมสอบจะให้คำาตอบ

อย่างไร ผู้เข้าสอบก็ไม่สามารถฝนอะไรลงไปใน

กระดาษคำาตอบได้เนื่องจากหมดเวลาแล้ว ทั้งนี้

จากการตรวจสอบกระดาษคำาตอบที่ ไม่ฝนชุด

ข้อสอบก็มาจากสนามสอบหลายแห่งกระจาย

ในทุกพื้นที่ ไม่ได้มีการกระจุกตัวอยู่ในที่ใดที่

หนึ่ง อย่างไรก็ตาม ทปอ.จะมีการประชุมหารือ

ร่วมกันอีกครั้งว่าจะดำาเนินการอย่างไรกับกลุ่มผู้

เข้าสอบที่ไม่ได้ฝนชุดข้อสอบในกระดาษคำาตอบ

ผู้จัดการระบบสอบกล่าวอีกว่า ส่วนข้อ

เรียกร้องให้มีการเปิดเผยข้อสอบพร้อมเฉลยคำา

ตอบนั้น ต้องขอยืนยันว่า ทปอ.จะไม่มีการเปิด

ข้อสอบ เพราะข้อสอบดังกล่าวเป็นข้อสอบใน

ลักษณะแข่งขัน เมื่อเปิดเผยแล้วการสอบในครั้ง

ทปอ.ถกหาทางออกนร.ไม่ฝนข้อสอบ
983รายพบกระจายหลายพื้นที่ยันไม่มีแนวคิดเปิดเผยคลังข้อสอบพร้อมเฉลยคำาตอบ

อว. • “ม.มหิดล” ปลื้มวิทยาลัยดุริยางคศิลป์

ได้รับการจัดอันดับมหา’ลัยโลกสาขา Performing 

Arts อันดับที่ 47 เข้าสู่ TOP 50 ของโลก 

“เอนก” เผยไทยมีความเก่งหลายสาขา ควร

ทิ้งกรอบความคิดเรื่องไทยเป็นชาติด้อยพัฒนา

ที่อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(อว.) มหาวิทยาลัยมหิดล มีการจัดงานแถลง

ข่าว “การพัฒนาศักยภาพ คุณภาพด้านการ

ศึกษาให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ กับ

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (World University 

Ranking) และ QS Ranking by Subject”

โดยนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรี

ว่าการ อว. กล่าวว่า ตนขอแสดงความยินดีกับ

ความสำาเร็จอันน่าชื่นชม และอะไรที่ทำาดีก็ให้

ทำาต่อไปให้ดียิ่งขึ้น และการที่ ม.มหิดลทำาให้

การอุดมศึกษาของไทยเป็นที่ยอมรับของการ

ศึกษาทั่วโลก ต่อไปด้านอื่นๆ ก็จะพัฒนาได้ดีขึ้น 

เราอยู่ในประเทศที่ค่อนข้างจะคิดในแง่ลบ เสพ

ข่าวในด้านลบ จริงๆ แล้วอุดมศึกษาไทยเราไม่

แพ้ใคร จะแพ้เพียงแต่สิงคโปร์เท่านั้น ทั้งนี้เรา

ยังปรารถนาที่จะเป็น 1 ใน 5 ของทวีปเอเชีย ที่

มีประเทศ จีน ญี่ปุ่น อินเดีย ซึ่งเป็นมหาอำานาจ

ในโลก และประเทศไทยมีความเก่งในหลาย

สาขา ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีการแพทย์ 

การกีฬา การเกษตรสมัยใหม่ แต่ประเทศเรา

เป็นคนถ่อมตัวมาก ดังนั้นเราจะต้องมองให้เห็น

ว่าเรามีอะไรดี กรอบความคิดเรื่องชาติด้อย

พัฒนาควรที่จะทิ้งไป แม้ว่าระบบของเรายัง

ต้องปรับปรุงแก้ไข แต่คนของเราหลายคนก็

ยังแสดงความเก่งออกมาได้ ตนในฐานะ รมว.

อว.จะพยายามที่จะปลดล็อกทุกเรื่องที่ขัดขวาง

พัฒนาการของคนเหล่านี้ จะไม่ใช้บรรทัดฐาน

เดียวมาใช้ในการวัดคนทุกคน และตนมองว่า

เรื่องศิลปะจะเป็นเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ที่

ทำาให้ทั่วโลกนับถือคนไทยมากขึ้น

ด้าน นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี 

ม.มหิดล กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ที่

จะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก ดังนั้นการที่

จะเข้ามาในท็อปร้อยละ 1 ของโลก คือเป็น 1 

ในอันดับ 200 จากมหาวิทยาลัยกว่า 2 หมื่น

แห่งทั่วโลก และศาสตร์ต่างๆ ที่มีการกระ

จายหลายเรื่อง ทำาให้เราจะมาทบทวนว่า 

ม.มหิดลมีความถนัดในศาสตร์ใดและใช้ในการ

ขับเคลื่อน เช่น ม.มหิดล เป็นโรงเรียนแพทย์

แห่งแรกของประเทศ และมาเป็นศาสตร์ด้าน

เทคโนโลยีต่างๆ ตลอดจนมีด้านดนตรี ดังนั้น

เราจึงมาปรับว่าทำาศาสตร์ต่างๆ ให้มีความโดด

เด่น ณ ปัจจุบันเราขับเคลื่อนตัวเองให้อยู่ใน

ลำาดับที่ 118 ของโลก มีผลงานวิจัยและสิ่ง

ประดิษฐ์ต่างๆ ให้เทียบเคียงกับมหาวิทยาลัย

ระดับโลก ถ้าเทียบเคียงในโซนเอเชีย ม.มหิดล

อยู่อันดับ 16 ทั้งนี้ อีกหนึ่งศาสตร์ที่ ม.มหิดล

ภาคภูมิใจคือ ดุริยางคศิลป์ เพื่อส่งเสริมการ

พัฒนา “Soft Power” ของประเทศไทยให้

แข็งแรงยิ่งขึ้น ม.มหิดลยังมีวิสัยทัศน์ ในการ

สนับสนุนการพัฒนาด้าน “Performing Arts” 

อย่างเข้าใจและจริงจัง ทำาให้การพัฒนาของ

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์เป็นไปอย่างก้าวกระโดด

“แม้ว่าสาขาดนตรีจะมีความแตกต่าง

จากสาขาวิชาอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย แต่อย่าง

ที่ทุกคนทราบ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก

ในแต่ละกระดานมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน 

เราต้องเข้าใจกติกาการพิจารณาผ่านมาตรฐาน

การเรียนการสอน ผู้สอนมีชื่อเสียง ผลงานโดด

เด่น และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ความ

สำาเร็จในครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจและเป็น

ก้าวแห่งการพัฒนาที่สำาคัญของวิทยาลัย

ดุริยางคศิลป์ และยังแสดงถึงศักยภาพที่จะ

สามารถแข่งขันกับนานาชาติ ที่จะขับเคลื่อน

อุตสาหกรรมด้านศิลปะการแสดงของไทยออก

สู่ตลาดโลก” อธิการบดีกล่าว

ด้านนายณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดี

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล กล่าวว่า วิทยาลัย

ดุริยางคศิลป์ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 

โดย OS World University Rankings by Subject 

2022 ในสาขา Performing Arts อันดับที่ 47 และ

เป็นการเข้าสู่อันดับ TOP 50 ของโลก เป็นครั้ง

แรกของประเทศไทย ซึ่งความสำาเร็จากการต่อ 

ยอดแบบก้าวกระโดด ไม่ใช่แค่การแสดงให้เห็น

ศักยภาพการศึกษาทางด้านดนตรีของวิทยาลัย

ดุริยางคศิลป์เพียงอย่างเดียว แต่แสดงให้เห็น

ศักยภาพและความสามารถทางด้านดนตรีที่ได้รับ

การยอมรับในระดับนานาชาติด้วย เพราะเกณฑ์

การให้คะแนนในสาขา Performing Arts จะขึ้น

อยู่กับการให้คะแนนในสองด้าน คือ ชื่อเสียงทาง

ด้านวิชาการ (Academic Reputation) และชื่อ

เสียงของนายจ้าง (Employer Reputation) สะท้อน

ให้เห็นการยอมรับทั้งในด้านการศึกษาและการ

แสดงในระดับนานาชาติ การได้รับอันดับที่ 47 ใน

ครั้งนี้เกิดจากการสร้างผลงานในระดับนานาชาติ

อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมา. 

‘ม.มหิดล’สุดปลื้มดุริยางค์ติดท็อปโลก

ศึกษาธิการ • “ครูเหน่ง” แจงเรื่องการปรับ

หลักสูตรอาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน ย้ำา 

Active Learning เป็นกระบวนการจัดการ

เรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำา ปลายทาง

ผลลัพธ์ผู้เรียนมีสมรรถนะการเรียนรู้ ใน

โลกศตวรรษที่ 21

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) 

กล่าวถึงการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 หรือ

หลักสูตรฐานสมรรถนะ ว่า ตนไม่ต้องการ

ให้เกิดความสับสนในเรื่องการปรับปรุง

หลักสูตรดังกล่าว ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ 

(ศธ.) เป็นหน่วยงานใหญ่อาจทำาให้การ

ทำาความเข้าใจมีความคลาดเคลื่อนได้ แต่

สุดท้ายแล้วการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน หรือหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

หรือการใช้กระบวนการ Active Learning 

ที่เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียน

ได้ลงมือกระทำา และได้ใช้กระบวนการคิด

เกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทำาลงไปในสถาน

ศึกษานั้น ต่างมุ่งให้ผู้เรียนมีสมรรถนะการ

เรียนรู้ให้ตรงกับโลกในศตวรรษที่ 21 ดังนั้น

การปรับปรุงหลักสูตรจะต้องมุ่งให้เด็กคิด

วิเคราะห์เป็น เพราะโลกและเทคโนโลยีมี

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งผู้เรียนคง

ไม่สามารถเรียนรู้เพียงด้านใดด้านหนึ่งได้ 

แต่การเรียนรู้ของนักเรียนจะต้องรู้คิดต่อ 

ยอดและนำามาประยุกต์ ใช้กับชีวิตประจำา

วันได้อย่างไรให้มากขึ้นด้วย โดยจะไม่ใช่

การเรียนแบบท่องจำาเหมือนที่ผ่านมาอีก

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า ทั้งนี้เท่าที่

ตนรับทราบข้อมูล สำานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำาลังทำางาน

อย่างหนัก เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจ

ให้แก่ครูผู้สอนและโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

ส่วนประเด็นที่หลายฝ่ายกังวลว่าไม่อยากให้

มีการทดลองการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ

ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 หรือโควิด-19 

เนื่องจากสถานศึกษาจะต้องรับมือกับการ

เรียนการสอนท่ามกลางสถานการณ์ โควิด  

และอยากให้เติมเต็มเรื่องคุณภาพการศึกษา 

โดยเฉพาะเรื่องการอ่านออกเขียนได้ของ

นักเรียนระดับประถมศึกษามากกว่านั้น 

เรื่องนี้ตนได้สื่อสารมาโดยตลอดว่าการเปิด

ทดลองนำาร่องการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ

จะนำาร่องในโรงเรียนที่มีความพร้อมและ

สมัครใจเท่านั้น ซึ่งหากโรงเรียนไหนยัง

คิดว่าไม่มีความพร้อมก็ไม่จำาเป็นต้องร่วม

ทดลองนำาร่องหลักสูตรได้ โดยไม่ได้มีปัญหา

หรือเงื่อนไขกำาหนดแต่อย่างใด สำาหรับการ

เติมเต็มคุณภาพการศึกษาหลังต้องเรียนผ่าน

รูปแบบออนไลน์มาเกือบ 2 ปี ซึ่งขณะนี้ 

ศธ.กำาลังเตรียมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ 

เพื่อฟื้นฟูการศึกษาของผู้เรียนหลังโควิดด้วย.

‘ตรีนุช’แจงปรับหลักสูตร

อาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน

ถัดไปจำาเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การสอบทั้งหมด เนื่องจากถือว่ามีผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียจากการเปิดข้อสอบ แต่ ทปอ.ก็มีแนวความ

คิดที่นำาข้อสอบทั้งหมดมาจัดทำาคลังข้อสอบที่

เปิดให้สอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ด้วย หากมี

การเปิดเผยข้อสอบออกไป ข้อสอบดังกล่าวก็จะ

ไม่สามารถนำามาใช้คลังข้อสอบได้อีก นอกจากนี้ 

ทปอ.ยังได้ตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจที่ประกอบ

ด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ มาตรวจสอบคุณภาพ

ข้อสอบว่าถูกต้องอย่างแน่นอนด้วย.
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11บันเทิง

บกวน “แม่หมอ ฟองสนาน” เถอะนะ!

เพราะอิทธิพลดาวดวงไหนกัน ทำาไมผู้คนในวงการ

บันเทิงไทยถึงได้ล้มหายตายจากเป็นว่าเล่น นับตั้งแต่

ต้นปี (65) มา

 ดูสิ..ศพ “เสี่ยแหบ-วิทยา ศุภพรโอภาส” ตั้งสวดพระ

อภิธรรมอยู่ที่วัดราชวรินทร์ ย่านสำาเหร่ ยังไม่ทันได้เก็บไว้ 

100 วัน

วานน้ี..อดีตนางแบบ-ดาราผู้เลอโฉม “ต๋ิม-เพ็ญพร ไพฑูรย์” 

ก็มาจบชีวิตลงอีกคนในวัย 69 ปี หลังจากที่ทุกข์ทนกับโรค

ไทรอยด์และถุงลมโป่งพองมาหลายเพลา

“ขอให้ติ๋มสู่สุคติภูมิในสัมปรายภพด้วยเถิด ไม่ต้องป่วย 

ไม่ต้องทรมานแล้วนะเพื่อน” นี่ คุณตุ๊ก ดวงตา ตุงคะมณี ได้

โพสต์ข้อความแสดงความรู้สึกต่อเพื่อนผู้จากไป

ซึ่งดูเหมือนคุณดวงตาพอจะทำาใจ ยอมรับได้กับการ

สูญเสียเพื่อนรัก เพราะได้เห็น-ได้รู้ถึงความเจ็บป่วย ความ

ทุกข์ทรมานของเพื่อนมาโดยตลอด

ต่างกับคุณวิทยา หรือท่ีเรียกขานกันคุ้นชินปากว่า “เส่ียแหบ” 

ดูจะเป็นการจากไปที่กะทันหัน ปุ๊บปั๊บ จนลูกเมีย ตลอดจน

ญาติสนิทมิตรสหายไม่ทันได้ตั้งตัว ตั้งรับ และทำาใจได้

“สาเหตุการเสียชีวิตของคุณพ่อไม่ได้เกิดจากโรคมะเร็ง

ปอด แต่สาเหตุของการเสียชีวิตคือสมองตาย โดยเกิดจาก

การช่วยเหลือที่ผิดพลาดล่าช้าและบกพร่องเรื่องอุปกรณ์”

นี่..เป้ ศุภวิทย์ ลูกชายเสี่ยแหบโพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก และ

ย้ำากับสื่อในเวลาต่อมาว่า.. “คุณพ่อป่วยเป็นมะเร็งปอดขั้นที่ 1 

ซึ่งให้คีโมและรักษาหายแล้ว 

ต่อมาคุณหมอบอกให้ผ่าตัดก็เดินทางไปผ่าในวันท่ี 4 เม.ย. 

และฟื้นแล้วด้วยเพราะคุณพ่อสั่งให้เด็กเอาไอแพดมาให้เล่น

แต่พอตกกลางคืนเกิดวิกฤตขึ้น ทาง รพ.ช่วยเหลือ

ล่าช้าและไม่มีอุปกรณ์พอ ทำาให้ออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่พอ 

คุณพ่อจึงหมดสติ 

นอนรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียูตั้งแต่คืนนั้นจนกระทั่งมา

เสียชีวิตในวันที่ 18 เม.ย.ที่ผ่านมา”

ครับ..ถ้าว่ากันตามตาเห็น เสี่ยแหบในวัย 72 ยังดูหนุ่ม 

ดูเท่ กำาลังวังชายังแข็งแรง เดิน วิ่ง ปั่นจักรยานโชว์ความ

แกร่งทางเฟซฯ อยู่บ่อยๆ

และก่อนจะเข้าให้หมอผ่าตัด ก็เพิ่งจะไปออกรอบตี

กอล์ฟกับมิตรสหายที่เขาใหญ่ ซึ่งในก๊วนต่างพูดตรงกัน..ไม่

เห็นวี่แววเสี่ยแหบเป็นคนป่วยปรากฏแม้แต่น้อย

จึงให้คิดไปตามประสาคนเชื่อ (อย่างผม) ที่ว่า โลกนี้

ไม่มีความบังเอิญ ทุกคนถูกกำาหนดไว้แล้ว โดยไม่อาจหลีก

เลี่ยงหนีพ้นได้แหละนะ?

อย่างไรก็ตาม.. “ถูกกำาหนด” ก็เรื่องหนึ่ง ส่วนที่ครอบ 

ครัวศุภพรโอภาส เตรียมปรึกษากับทีมทนายความ เพื่อรวบ 

รวมข้อมูล และจะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ก็เป็น

อีกเรื่อง

ฉะนั้น ที่หลายคนสงสัย ข้องใจ ก็ให้รอฟังดูว่าการเสีย

ชีวิตของเสี่ยแหบมาจากสาเหตุใดกันแน่?

เชื่อว่าได้เวลาที่หมอ-แพทย์ของโรงพยาบาล ต้องพูด

บ้างแล้วล่ะ!

เออ..ไหนๆ รบกวนแม่หมอตรวจดวงชะตาวงการบัน 

เทิงไทยแล้ว และหากท่านได้กรุณา ก็อยากถามต่อว่าขึ้น

ไตรมาสสองนี้ จะมีเหตุดี-เหตุร้ายอะไรให้ดีใจ-เสียใจกันหรือ

ไม่อย่างไร?

ไม่ใช่ไร ตอนน้ีดูเหมือนในวงการบันเทิงจะอ้ืออึงไปด้วย

ความวิตกกังวลของผู้คน หากคำาทำานายของแม่หมอเป็นไป

ในทางดี ก็น่าจะช่วยสร้างพลังใจให้กับพวกเขาได้บ้างไม่มาก

ก็น้อย!

แต่นั่นแหละ การทำานายดวงชะตาก็ต้องว่ากันไปตาม

ความเป็นจริง เกรงว่าเมื่อแม่หมอตรวจดูดวงชะตาวงการ

บันเทิงแล้ว พบเห็นแต่เรื่องร้ายๆ..

ก็ย่ิงจะเป็นการซ้ำาเติมสภาพจิตใจให้ทุกข์ กังวลกันไปใหญ่!

ถ้างั้น ก็ขึ้นอยู่กับแม่หมอ ฟองสนานละกัน แต่ที่อยาก

ให้ยืนยัน..

จะ..แลนด์สไลด์ หรือแลนด์ ไถลกันแน่ครับ?.

ดวงชะตาวงการบันเทิงไทย

ร

• มาแล้วจ้า.. สาวดอกหญ้า 

ต่าย อรทัย ตัวแม่เพลงอกหักช้ำารัก 

วันนี้เธอกลับมาพร้อมเพลงใหม่ล่าสุด 

“หยุดเวลาไว้ตรงนี้ ได้บ่” แนวเพลงรัก 

อบอุ่นใจ ที่จะทำาให้คุณฟินกับการร้อง

เพลงรักหวานซึ้งในรอบหลายปีของ 

“ต่าย อรทัย” และเป็นเพลงที่บอกเล่าเนื้อหาความรัก

แสนหวาน ผสมผสานกับมิวสิกวิดีโอแสนโรแมนติก 

อีกทั้งยังได้พระเอก-นางเอกสุดฮอตจากละครเรื่อง 

“สามีชั่วคืน” ทางช่อง 7HD อย่าง “ยูโร ยศวรรธน์” 

และ “พิ้งค์พลอย ปภาวด”ี มาร่วมแสดงมิวสิกวิดีโอ

• เมื่อพิษรักทำาให้ชีวิตของนางเอกสาว มารี เบริน

เนอร์ ใน “พิษรักรอยอดีต” ทางช่องวัน31 เกิดเรื่องราว

มากมาย งานน้ีถึงเวลาชำาระแค้นท่ี ผิง (มารี) ต้องสะสาง

ให้จบ ถึงคิวเหล่าคนช่ัวท่ียังคงไร้จิตสำานึก อย่าง นิสา 

(บี น้ำาทิพย์) อดีตพ่ีเล้ียงท่ีทรยศ, ฮ่ัน (วิคเตอร์ ชัชชวิศ) 

อดีตเด็กในร้านยากงผิงท่ีอกตัญญู และ สันติ (แจ๊บ เพ็ญ

เพชร) นายตำารวจยศใหญ่ท่ีอยู่เบ้ืองหลังการใช้อำานาจมืด 

งานน้ีใครจะเป็นรายต่อไป? ตามลุ้น 2 ตอนสุดท้ายได้ วัน

ท่ี 25-26 เมษายนน้ี เวลา 20.30 น. ทางช่องวัน31

• ห้าหนุ่ม Why Don’t We (วาย ดอนต์ วี) 

ที่ห่างหายการออกเพลงใหม่

มาพักใหญ่ ล่าสุดจบสิ้นการ

รอคอยแล้ว เมื่อห้าหนุ่มปล่อย

ซิงเกิลแรกของปี 2022 “Let 

Me Down Easy (Lie)” ออกมา

ให้ฟัง โดยเป็นการทำางานร่วม

กันระหว่างสมาชิกทั้งห้าของวงกับ JKash (เจแคช) 

และ Jack & Coke (แจ็กแอนด์ โค้ก) ซึ่งรับประกัน

ความเพราะ ที่มาพร้อมความหมายดีๆ แน่นอน 

สามารถชมมิวสิกวิดีโอ “Let Me Down Easy (Lie)” 

ได้แล้วที่ Youtube: Why Don’t We

•  เป็นคุณแม่เมื่อพร้อมจริงๆ สำาหรับ บุ๋ม-

ปนัดดา วงษ์ผู้ดี ท่ีวันน้ีขอให้สัมภาษณ์พิเศษกับรายการ 

“เผ็ดมันส์บันเทิง” ทางช่อง 8 ว่าสุดปล้ืมเมื่อลูกสาว

ประสบความความสำาเร็จเรียนได้เกรด 4.00 ช้ัน ม.5 แล้ว 

และพร้อมผลักดันให้เรียนแพทย์ โดยให้รางวัลเรียนดี

กับบัตรเติมเกม 10,000 บาทตามท่ีขอ ไม่หว่ันลูกสาวติด

เกม เพราะตัวเองเคยเป็นเจ้าแม่แชมป์เกมคนหน่ึงมาก่อน

เหมือนกัน ตอนน้ีภูมิใจท่ีได้ส่งเสียดูแลบุตรบุญธรรมอีก 9 

คน ถึงฝ่ังฝันไปแล้ว 2 คนท่ีเหลือก็ต้องดูแลกันต่อไป.

มักเกิ้ล

วงเดือนเมษายนของปีที่แล้ว นักร้องหนุ่ม

เสียงดี ต้าร์-สุรชัย วงษ์บัวขาว 

หรือ ต้าร์ มิสเตอร์

ทีม ติดเชื้อโควิด-19 คน

เดียวในบ้าน แต่ล่าสุดครบ

รอบปีในเดือนเมษายนนี้ 

ครอบครัวของหนุ่มต้าร์กลับ

ติดเชื้อโควิดแต่เจ้าตัวยังรอด

โดยนักร้องหนุ่มโพสต์

ผ่านเฟซบุ๊กว่า “เดือนนี้เมื่อปีที่

แล้ว ข้าพเจ้าติดโควิด ต้องอยู่คน

เดียวหงอยๆ ที่โรงพยาบาล..เดือน

นี้ในปีปัจจุบัน ครอบครัวข้าพเจ้า

ติดโควิดกันทั้งบ้านยกเว้นข้าพเจ้า

คนเดียว ก็ไปอยู่โรงพยาบาลกัน

หมด มีอาการกันคนละนิดคนละหน่อยตามมารยาท 

ดูใกล้จะหายกันหมดแล้วล่ะ กูก็อยู่คน

เดียวเหมือนเดิม จบสิ้นกันซักทีไอ้ โค

วิดหัวรวย กับบ้านกู เฮ้!!

หลังจากที่รับรู้ว่าคนที่บ้าน

ติดเชื้อโควิดกันหมดเมื่อ 2 วันก่อน 

ผมก็ตรวจตัวเองวันนั้นทันที ผล

เป็นลบ ตามมาตรการของทาง

รัฐ ผมเจอลูกเมื่อเช้าวันจันทร์

แป๊บนึง เขาให้สังเกตตัวเอง 5 

วันหลังจากนั้น และวันนี้คือวัน

ที่ 6 ผลออกมาก็ตามนี้ โอมิ                              

ครอน มึงเจาะกูไม่เข้าหรอก 

เกมรับกูดี ไม่ได้แดกกูหรอก 

สัส!!”

ดูหนังดังก่อนใคร • กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรม “Mono29 Movie Preview (โมโนทเวนตี้ ไนน์ 

มูฟวี่พรีวิว)” ดูหนังฟรี หนังดังก่อนใคร หลังจากห่างหายไปนานนับปีเนื่องจากสถานการณ์ โค

วิด-19 ล่าสุดในเดือนเมษายนนี้ ช่อง MONO29 เปิดโอกาสให้แฟนรายการร่วมชมภาพยนตร์

ฟอร์มยักษ์รอบพิเศษ เรื่อง “Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore สัตว์มหัศจรรย์ 

ความลับของดัมเบิลดอร์” ณ โรงภาพยนตร์ควอเทียร์ซีเนอาร์ต เมื่อวันก่อน

ช่

ON KIDS” แรป

เปอร์หนุ่มชาว 

Gorkha (กอร์กา) 

หรือเนปาล โดยเกิดที่ประเทศเมียน  

มาและได้มาเติบโตที่ประเทศไทย 

จึงทำาให้เขาได้ซึมซับทั้ง 3 

วัฒนธรรม และมีความหลงใหลใน

สไตล์เพลง Hip-Hop ตั้งแต่สมัย

เรียนมัธยมต้น โดยเขาได้รับแรง

บันดาลใจในการแต่งเพลงมาจาก 

“ILLSLICK” หลังจากนั้น “DON 

KIDS” ทำาเพลงอยู่บ้านและฝึกฝน

มาพักใหญ่ ได้ลองลงมือทำาเพลง

หลากหลายแนว แต่ที่ชอบที่สุดคือ 

R&B จนในช่วงมัธยมปลาย เริ่มมี

เพื่อนที่ชื่นชอบในสิ่งเดียวกัน ทำาให้

ได้เรียนรู้การทำาเพลงมากขึ้น และได้ตัดสินใจเข้า

แข่งขันในรายการ “SHOW ME THE MONEY 

THAILAND SEASON 2” และเข้าไปถึงรอบ 40 

คนสุดท้ายจากกว่า 2,000 คนจากทั่วประเทศ

การกลับมาของ “DON KIDS” ในครั้งนี้มา

พร้อมกับซิงเกิลใหม่ “Love Song” โดย “DON 

KIDS” ได้กล่าวถึงการทำาซิงเกิลนี้ว่า “ที่ผ่านมา

ผมทำาเพลงรักที่เกี่ยวกับแฟนเก่าไว้เยอะมาก หวัง

ที่ว่าสักวันเขาจะชอบสักเพลงที่เราแต่งให้เขา แต่

ก็ยังไม่มีสักเพลงที่เขาจะชอบ ผมก็เลยแต่งเพลง

นี้ขึ้นมา” โดยเนื้อหาความหมายของเพลงบ่งบอก

ว่าให้รักตัวเอง เพลงนี้เป็นเพลงรักที่ให้รักตัวเอง

มากกว่าใคร และจงมุ่งมั่นไปกับสิ่งที่เรารักจริงๆ 

เท่านั้นยังไม่พอ เพลงนี้ยังได้ “NINO” มาเป็น 

producer ให้อีกด้วย และ “DON KIDS” ได้แต่ง

เนื้อเพลงนี้ขึ้นมาเองทั้งหมด พร้อมนิยามความ

เป็นตัวเองผ่านเพลงนี้ ไว้ว่า “Be true to yourself, 

Listen to your heart, Symphonic music can 

make love”

ในส่วนของ MV ทาง “DON KIDS” มีการ

ปล่อยมาเมื่อวันที่ 21 เมษายนเป็นที่เรียบร้อย 

โดยเรื่องราวใน Music Video “Love Song” จะ

เป็นการเล่าถึงการเริ่มต้นเส้นทางชีวิตใหม่อีกครั้ง 

กลับไปอยู่กับตัวเองหลังจากที่เรื่องราวในอดีตได้

จบลง “DON KIDS” ได้เล่นและถ่ายทอดอารมณ์

ผ่าน Music Video นี้ด้วยตัวเองอีกด้วย

“D
สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

‘เพลงรักที่ ให้รักตัวเองมากกว่าใคร’

‘DON KIDS’ส่งความรู้สึกผ่าน‘Love Song’

‘ทราวิส สกอตต์’ปล่อยเพลงใหม่

นับจากโศกนาฏกรรมคอนเสิร์ต

แฟนดับ10ศพขาดอากาศหายใจ

ทราวิส สกอตต์ ปล่อย

ซิงเกิลแรกของตัวเองในชื่อ 

Hold That Heat เป็นผลงาน

แรกนับจากเหตุโศกนาฏกรรม 

Astroworld เมื่อเดือน

พฤศจิกายน 

แรปเปอร์วัย 30 ทำาเพลง

นี้ขึ้นมาโดยร่วมงานกับแรปเปอร์ 

ฟิวเจอร์ กับโปรดิวเซอร์เซาธ์ไซด์ โดยทั้ง 3 คน 

ยังออกเอ็มวีใหม่พร้อมกันกับเพลงนี้

แม้ในเพลงจะมีการพูดถึงเรื่องยาเสพติด 

กับแอลกอฮอล์หลายคร้ัง แต่ทราวิสเหมือนจะ

ไม่มีการเอ่ยถึงเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนท่ี Astroworld 

เวทีที่สุด ผลคือฝูง

ชนเบียดเสียด เป็น

ปรากฏการณ์ฝูง

ชนบดอัดกันแน่น 

หลายคนพยายาม

หรือความรู้สึกในช่วงท่ีเขาเก็บตัวหลายเดือนมาน้ี

ย้อนไปเมื่อวันที่ 5 พฤศจิการยน แรป

เปอร์ชื่อดังขึ้นโชว์ที่ฮุสตัน ที่สุดท้ายกลาย

เป็นความโกลาหลเมื่อแฟนเพลงจำานวนมาก

พยายามดันขึ้นไปข้างหน้า เพื่อจะได้ใกล้ชิดกับ

หนีออกจากจุดนั้น ป่ายปีนไปตามเครื่องเสียง

และตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ

ในขณะที่เหตุการณ์กำาลังเลวร้าย 

สกอตต์ยังคงแรปโชว์ต่อ ก่อนที่จะต้องตัดสิน

ใจหยุดการแสดงในที่สุด และชี้ ไปยังจุดที่เกิด

ความโกลาหล สุดท้ายมีผู้เสียชีวิต 10 คน

เพราะได้รับบาดเจ็บและขาดอากาศหายใจ 

โดย 8 คนเสียชีวิตในคอนเสิร์ตคืนนั้น ขณะที่

อีก 2 คนเสียชีวิตในวันต่อมา

สกอตต์เสนอตัวขอจ่ายค่าใช้จ่ายในการ

จัดงานศพของเหยื่อทั้งหมด แต่บางครอบครัว

ปฏิเสธที่จะรับ.

interthaipost69@gmail.com

ครอบครัวติดเชื้อโควิด-19ยกบ้าน

‘ต้าร์ มิสเตอร์ทีม’โพสต์ตัวเองยังรอด

‘โอ๋ พิชาภพ’นักพากย์มาดกวน

กับการให้เสียงซูเปอร์ฮี โร่จากDC

กลายเป็นความนิยมไปแล้วทั่วโลก รวม

ถึงในเมืองไทยด้วย กับกระแสของซีรีส์จักรวาล

ซูเปอร์ฮีโร่ทางฝั่ง DC เรื่อง “Peacemaker” 

ภาคแยกจากภาพยนตร์เรื่อง “The Suicide 

Squad” ที่ประสบความสำาเร็จทั้งรายได้ รวมถึง

กระแสความชื่นชอบจากผู้คนทั่วโลก

ค่าย HBO GO ทนกระแสเรียกร้องจาก

แฟนคลับชาวไทยไม่ไหว จัดเวอร์ชั่นพากย์ไทย

ออกมาให้ได้ดูกัน โดยผู้รับหน้าที่พากย์ไทยใน

บทบาทซูเปอร์ฮีโร่สุดกวน “Peacemaker” ใน

ครั้งนี้คือนักพากย์มาดกวนมากประสบการณ์

เสียงไทยกับบทบาทซูเปอร์ฮีโร่ในครั้งนี้ว่า “ผมรู้สึก

ตื่นเต้นและดีใจมาก ตัวจริงผมเป็นคนตลก ชอบ

อย่าง โอ๋-พิชาภพ ภัทรกูลนิยม ผู้เคยฝากเสียง

ภาษาไทยในหนังและซีรีส์ระดับฮอลลีวูดมาแล้ว

มากมาย เช่น Mission: Impossible 4-6 พากย์เป็น

อีธาน ฮันต์ (ทอม ครูซ), Jack Reacher 1-2 พากย์

เป็นแจ็ก รีชเชอร์ (ทอม ครูซ), The Mummy 2017 

พากย์เป็นนิก มอร์ตัน (ทอม ครูซ), Jungle Cruise 

พากย์เป็นเจ้าชายโจอาคิม, Fast And Furious 9 

พากย์เป็นเจคอบ โทเร็ตโต (น้องชายของโดมินิก) 

เคยมีผลงานทางช่อง Mono29 อาทิ Lucifer พากย์

เป็นลูซิเฟอร์ และ Scorpion พากย์เป็นโทบี

โดย โอ๋ พิชาภพ ได้เผยถึงผลงานการให้

กวน ชอบแกล้งเพื่อน แต่ที่ผ่านมาได้

พากย์บทพระเอก เคร่งขรึมตลอด นี่คือ

การพากย์เสียงที่กวนที่สุดในชีวิตนักพากย์

ของผม โดยส่วนตัวชอบจอห์น ซีนา เป็น

ทุนเดิมอยู่แล้ว ได้พากย์ตัวละครที่เขาเล่น 

ผมทำาเต็มท่ีมากๆ โดยบท Peacemaker 

เป็นตัวละครท่ีบางซีนจะพูดยาวและ

เร็วมากๆ ความยากก็เป็นเรื่องการสปีด

ความเร็วตามเขา ส่วนเรื่องการใช้เสียงและ

ถ่ายทอดอารมณ์ไม่มีปัญหาเลยครับ เพราะ

เคยพากย์เสียงจอห์น ซีนา มาก่อนหน้า

น้ี 4 เรื่องแล้ว แต่ซีรีส์เรื่องน้ีเป็นกระแสท่ี

พูดถึงกันท่ัวโลก ผมยอมรับว่าหนักใจและ

กดดันพอสมควรครับ เพราะในเวอร์ช่ันหนัง 

น้าต่ิง (ทีมพันธมิตร) พากย์ไว้ดีมาก ผมหวัง

ว่าแฟนๆ HBO GO จะมีความสุขและเฮฮา

ไปกับเสียงพากย์ไทยของผมนะครับ”
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 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๒๒/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นางสาวอาทิตยา หนูชวย กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/           

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน

(บาท) 

หมาย

เหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุง

ศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาทุงสง

เลขบัญชี ๐๒๙-๑-๖๑๐๘๕-๗ ช� อบัญชี 

นางสาวกรรณิการ หนูชวย

- นางสาว

กรรณิการ 

หนูชวย

๑๑๖,๕๙๔.๒๑ 

บาท (ณ วันที่ ๑๑ 

มกราคม ๒๕๖๕)

-

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาทุงสง

เลขบัญชี ๕๑๓-๒-๗๕๓๐๘-๒ ช� อบัญชี 

นางสาวกรรณิการ หนูชวย

- นางสาว

กรรณิการ 

หนูชวย

๘๐,๓๐๕.๕๘ บาท 

(ณ วันที่ ๒๑ 

มกราคม ๒๕๖๕)

-

๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาทุงสงเลขบัญชี 

๐๖๒-๑-๔๕๗๑๐-๑ ช� อบัญชี นางสาว

กรรณิการ หนูชวย

นางสาว

กรรณิการ 

หนูชวย

๔,๗๕๙.๑๔ บาท 

(ณ วันที่ ๑๔ 

มกราคม ๒๕๖๕)

-

๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุง

ศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาทุงสง

เลขบัญชี ๐๒๙-๑-๖๐๘๔๒-๗ ช� อบัญชี 

นางสาวอาทิตยา หนูชวย

- นางสาว

อาทิตยา 

หนูชวย

๓,๐๒๖.๓๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๑ 

มกราคม ๒๕๖๕)

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน ๔ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ิน ประมาณ ๒๐๔,๖๘๕.๒๓ บาท (สองแสนส่ีพัน

หกรอยแปดสิบหาบาทย่ีสิบสามสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนางสาวอาทิตยา หนูชวย กับพวก

(นางสาววรรณพร ปดตานัง)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

นายปุณกฤษ ยศสิรสกุล

ตําแหน�ง นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นายสุวิจักขณ ธรรมชัยพจน)

ผูอํานวยการกองคดี ๑

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

หกรอยแปดสิบหาบาทย่ีสิบสามสตางค) พรอมดอกผล

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๒๓/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล 

ขอใหทรัพยสินของ นางสาวมนฤดี พูลสวัสด์ิ กับพวก รวมกันจัดใหมีการเลนการพนันทางส� ออิเล็กทรอนิกส 

เว็บไซต www.sbobet.com กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดัง

กลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดง

และเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน

(บาท)

หมายเหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

ออมสินสาขาถนนลพบุรี

ราเมศวร เลขท่ีบัญชี 

๒๐๓-๑-๗๘๘๗๒๖-๑ 

ช� อบัญชี นางสาวมนฤดี 

พูลสวัสด์ิ 

- นางสาวมนฤดี 

พูลสวัสด์ิ

๑๑๕,๒๕๗.๙๗ 

บาท (ณ วันที่ ๑๒ 

มกราคม ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๑ ตามคําสั่งคณะ

กรรมการธุรกรรม 

ที่ ย. ๑๘/๒๕๖๕  

ลงวันที่ ๑๑ 

มกราคม ๒๕๖๕

๒ เงินในบัญชีเงินฝาก

ธนาคารกรุงไทย จํากัด 

(มหาชน) สาขาเซ็นทรัล 

เฟสติวัล หาดใหญ เลขที่

บัญชี ๙๘๙-๙-๗๕๕๑๙-๒ 

ช� อบัญชี นางสาวมนฤดี 

พูลสวัสดิ์ 

นางสาวมนฤดี 

พูลสวัสดิ์

๑,๙๑๕.๕๘ บาท 

(ณ วันที่ ๑๓ 

มกราคม๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการที่ 

๒ ตามคําสั่งคณะ

กรรมการธุรกรรม 

ที่ ย. ๑๘/๒๕๖๕ ลง

วันที่ ๑๑ มกราคม 

๒๕๖๕

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๒ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๑๑๗,๑๗๓.๕๕ บาท (หน่ึงแสน

หน่ึงหม� นเจ็ดพันหน่ึงรอยเจ็ดสิบสามบาทหาสิบหาสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนางสาวมนฤดี พูลสวัสดิ์ กับพวก

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายทนงศักดิ์ สิมพา)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

หน่ึงหม� นเจ็ดพันหน่ึงรอยเจ็ดสิบสามบาทหาสิบหาสตางค) พรอมดอกผล

นายระพีภัทร จันทรศรีวงศ อธิบดี

กรมวิชาการเกษตร เปดเผยวา ขอใหผูประกอบการ

สงออกทุเรียนไปจีน ยึดมาตรการปองกัน

โควิด-19 หรือ Zero Covid ของรัฐบาลจีน  

โดยใชมาตรฐานการเขมงวดโรงคัดบรรจุ

หรือ GMP Plus และGAP เทานั้น ซึ่งถือวา

เพียงพอแล้วเนื่องจากเป็นมาตรการที่กรม

วิชาการเกษตรไดทํารวมกับศุลกากรแหงชาติ

จีน (GACC) ที่ ได ใหคําแนะนําเพ� อเนนย้ํา 

มาตรการตรวจสอบโควิด และแมลงศัตรูพืช

ณ ดานนําเขาจีน ที่เขมงวดตามนโยบาย

ปลอดโควิด 100% ของรัฐบาลจีน ซึ่งเม� อ

ผูประการการใชมาตรการดังกลาวแลว จึงไม

จําเปนตองไปขอรับการรับรองจากหน�วยงาน

อ� นเพิ่มเติมหรือขอตรวจสอบรับรอง และติด

สติกเกอรจาก CCIC ประเทศไทย (China 

Certification & Inspection Group) ตามที่มี

กระแสขาวออกมาแตอยางใด

“พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรี ไดมอบหมายให ทานมนัญญา ไทยเศรษฐ 

รมช.เกษตรและสหกรณ ลงพื้นที่จ.จันทบุรี  

ประชุมพรอมกับผวจ.จันทบุรี ผูประกอบการ

สงออก และผม ตั้งแตเม� อวันที่ 31 มี.ค. 2565

ที่ผานมาเปนการเตรียมการลวงหนา เพ� อ

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการ

พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เปน

ประธานในพิธีเปดงาน SHOPPING WEEK 

โดยมี นายพงศรัตน ภิรมยรัตน ผูวาราชการ

จังหวัดอุบลราชธานี นายวรงค แสงเมือง 

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมภูมิปญญาทอง

ถิ่นและวิสาหกิจชุมชน นายพิสดาร ประดา 

พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี พรอมดวย

หัวหนาสวนราชการ ผูประกอบการ และ

ประชาชนเขารวมงาน 

ขอเชิญชวนทุกทานเที่ยวชมงาน 

"สุขทวีคูณ เพิ่มพูนเศรษฐกิจ ชีวิตดี Happy 

ท่ัวภูมิภาค" ณ สนามหนาศาลากลาง (หลังเกา) 

เปดแลว! OTOP Shopping week เมืองอุบล 

ชอป ชิม ชม กวา 300 รานคา

จ.อุบลราชธานี ระหวางวันที่ 21 – 27 

เมษายน 2565 ท่ีรวบรวมสุดยอดงานหัตถศิลป

ท่ีทรงคุณคา มรดกภูมิปญญาทองถ่ิน ผลิตภัณฑ

ล้ําคาจากชุมชนมาใหชอป ชิม ชมกวา 300 

รานคา ทั้งนี้ภายในงานไดมีมาตรการปองกัน

โรคโควิด-19 ท่ีรัดกุมและปลอดภัย มีการรักษา

ระยะหางโดยผูประกอบการและผูเขารวม

งานมีการตรวจคัดกรองอยางเขมขน และ

ผูสนใจยังสามารถติดตามขาวสารและรับ

ชมการถายทอดสดบรรยากาศและกิจกรรม

ภายในงานไดทาง Facebook fanpage : 

OTOP TODAY / OTOP EVENT และ 

OTOP นวัตวิถี

กวก. ย้ําสงออกทุเรียนไปจีนยึดมาตรการ GMP Plus และGAP ก็เพียงพอ เหตุศุลกากรจีนยอมรับ 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ย้ําสงออกทุเรียนไปจีนยึดมาตรการ GMP Plus และGAP เทานั้นเหตุศุลกากรจีนยอมรับ หลังมีขาวสารพัดทําวุน

เนนย้ําแนวทางและมาตรการสงออกผลไม

ไทยโดยเฉพาะทุเรียนในภาคตะวันออก  

ในการประชุมทางจังหวัดและผูประกอบการ

ยอมรับและเห็นดวย เน� องจากการปฏิบัติ

ตามประเทศผูซื้อกําหนดและแนะนําถือวา

เปนการเดินถูกทาง  อีกทั้งที่ผานมาศุลกากร

แหงชาติจีน (GACC) นอกจากเห็นชอบแนว

ปฏิบัติดังกลาวแลว  ไดมีการติดตามสุมตรวจ

ประเมินโรงคัดบรรจุ

ผลไมที่ผานมาตฐาน 

และไดมาตรฐาน GMP 

Plus มาแลว ผลการ

ประเมินอยู ในระดับที่

น�าพอใจ โดย GACC 

เนนย้ํา มาตรการตรวจ

สอบโควิด และแมลง

ศัตรูพืช ณ ดานนําเขาจีน ที่เขมงวดตาม

นโยบาย Zero Covid ของรัฐบาลจีน” 

นายระพีภัทรกลาว

สําหรับการย้ําถึงแนวทางการสงออก

ทุเรียนไปจีนดังกลาวเน� องจากกอนหนานั้น

มีกระแสขาว เกี่ยวกับแนวทางการสงออก

ผลไมและทุเรียนท่ีตองผานการตรวจสอบรับรอง 

และติดสติกเกอรจาก CCIC ประเทศไทย 

(China Certification & Inspection Group) 

นั้น ซึ่งไมใชมาตรการและแนวปฏิบัติของ

กรมวิชาการเกษตร และศุลกากรแหงชาติจีน 

(GACC) ที่ไดมีความรวมมือและตกลงกันไว 

อีกทั้งเปนการทําใหสิ้นเปลืองโดยไมจําเปน

ซีคอนสแควร ชวนเที่ยวงาน “NICE 

เหนือ NOW” พาไปเช็คอินแหลงทองเที่ยว

ยอดนิยม จําลองบรรยากาศสุดชิค อาทิ 

ประตูทาแพ ถายรูปกับฝูงนกพิราบ, จิบชา

บนดอยในบรรยากาศไรชาอูหลงและทะเล

หมอก, เดินเลนสะพานไมไผ ในทุงดอกเลา 

น่ังชิงชาจุดถายรูปสุดเก ฟงเพลงสบายๆ ในโดม

ใสบนดอย กับดนตรีโฟลคซองกลิ่นอายสไตล

เมืองเหนือ โดยศิลปนสุดฮอต ชา,กาน,เอก 

คณะสุเทพฯ และเต I’m Jogging สาย Café 

Hopping หามพลาด! พบกับ MARS.CNX 

คาเฟช� อดังจากเชียงใหม ชอปสินคา Art 

& Craft และสินคาสไตลเหนือ ภายในงาน 

“ NICE เหนือ NOW ” ระหวางวันที่ 22 

เมษายน – 2 พฤษภาคม ลานน้ําพุชั้น1 ศูนย

สรรพสินคาซีคอนสแควร ศรีนครินทร  

โรงพยาบาลหัวเฉียว ขยายเวลาการให

บริการคลินิกผูปวยนอก โดยเปดบริการทุกวัน 

เวลา 08.00 - 20.00 น. ดวยบริการที่สะดวก 

รวดเร็ว และทีมแพทยผูชํานาญการท่ีครอบคลุม

ทุกสาขาโดยพบกับทีมแพทยผูชํานาญการ

ที่ครอบคลุมทุกสาขา เชน อายุรแพทย 

ศัลยแพทย ศัลยแพทยกระดูกและขอ สูติ

นรีแพทย  กุมารแพทย  ทันตแพทย  จักษุแพทย 

แพทยเวชศาสตรฟนฟู เปนตน นอกจาก

แพทยผูชํ านาญการที่ทุกทานจะไดพบ 

บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) 

เดินหนาดูแลชุมชนใกลเคียงบริษัท สานตอ

พันธกิจหลักในการประกอบธุรกิจดวยความ

รับผิดชอบ โดยการอยูรวม เติบโตไปพรอม

กับชุมชนและสังคม ลาสุดฝายกิจกรรม

องคกรเพ� อสังคม ไดนํากระเชาของขวัญแทน

ความหวงใยไปมอบใหแกผูสูงอายุ ผูปวยติดเตียง 

และผูพิการ ในชุมชนตลาดปนัง เขตคลองเตย 

เน� องในโอกาสวันผูสูงอายุและวันสงกรานต

ที่ผานมา โดยไดรับความรวมมือจากมูลนิธิ

ดวงประทีป นําโดยครูประทีป อึ้งทรงธรรม 

ฮาตะ ผูกอตั้งและเลขาธิการมูลนิธิฯ ในการ

นําทีมลงชุมชนเพ� อนํากระเชาที่ประกอบไป

ดวยเคร� องอุปโภคบริโภคไปมอบใหผูสูงวัยถึง

หนาบาน 

กอนหนาน้ี ล็อกซเลยยังไดจัดชุดตรวจ 

ATK หนากากอนามัย เจลแอลกอฮอล และ

ถุงแยกขยะติดเช้ือ สงมอบผานประธานชุมชน

ตลาดปนัง เพ� อนําไปแจกจาย

ใหชาวชุมชนได ใชสําหรับ

ปองกันตนเองจากการแพร

ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่

อาจเกิดขึ้นอีกระลอกภาย

หลังเทศกาลสงกรานต

อีกดวย 

นายจรัสพงศ ล่ําซํา 

ผู อํ านวยการฝายอาวุ โส 

บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน)

กลาววา ชุมชนตลาดปนัง

ลอ็กซเลยสานตอพันธกิจดูแลชุมชนและสงัคมใกลเคียง

มอบกระเชาแทนความหวงใยผูสูงอายุ และจัดชุดตรวจ ATK ใหชุมชนตลาดปนัง

เปนชุมชนใกลเคียงที่อยูใกลชิดกับล็อกซเลย 

จึงมีความสัมพันธที่แน�นแฟน ชวยเหลือ

เกื้อกูลกันดวยดีมาโดยตลอด ที่ผานมาฝาย

กิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมของล็อกซเล่ย์ได้

ประสานงานใกลชิดกับผูนําชุมชน เพ� อเติมเต็ม

สวนที่ขาดและสนับสนุนสงเสริมคุณภาพ

ชีวิตใหกับชาวชุมชนมาอยางตอเน� อง ไมวา

จะเปนการมอบสิ่งของจําเปน การรวมจัด

กิจกรรมในโอกาสวันสําคัญตางๆ การรณรงค

รักษาความสะอาดในชุมชน ตลอดจนจัด

กิจกรรมสงเสริมทักษะใหกับเด็กๆ ในชุมชน 

ซึ่ งปีนี้ จัดภายใต้แนวคิดสื่อสร้างสรรค์ 

เชน กิจกรรมส� อสรางสรรคดนตรี ถายภาพ 

และส� อสรางสรรค โซเชียล ถือเปนการสงเสริม

ใหเยาวชนในชุมชนได ใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน ในชวงที่มีการแพรระบาดของ

ไวรัสโควิด-19

ทางโรงพยาบาลฯ ยังไดเนนในเร� องของการ

ดูแลดวยความใสใจ วางแผนการรักษาที่ตรง

จุดและเทคโนโลยีที่เพียบพรอม เพ� อหวังให

ทุกทานเกิดความประทับใจกับการบริการที่ดี

ของโรงพยาบาลฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่ม

เติมไดที่ แผนกลูกคาสัมพันธ โทร.0-2223-

1351 ตอ 3126

หางสรรพสินคาเดอะมอลล ทุกสาขา, 

เดอะมอลล ไลฟสโตร ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, 

เอ็มควอเทียร และพารากอน ดีพารทเมนท

สโตร จัดแคมเปญ “SHOP MISSION 

ปฏิบัติการ ชอป...เวอร” เอาใจนักชอปอัด

โปรแรงพรอมขอเสนอพิเศษอาทิ หางฯ ลด

สูงสุด 70%, สมาชิก M Card และ บัตรเครดิต 

CITI รับคืนรวมสูงสุด 2,800 บาท เม� อชอป

ภายในหางฯ ครบตามที่กําหนด วันนี้ – 28 

เมษายน พิเศษ เฉพาะเดอะมอลลไลฟสโตร 

ทาพระ,งามวงศวาน และเดอะมอลล บางกะป 

รับ CASH COUPON 200 บาท เม� อชอป

สะสมในหางฯ ครบ 5,000 บาท/วัน (ยกเวน 

Power Mall และ Gourmet Market), ชอป

สินคา GOURMET MARKET ครบ 1,000 บาท 

รับคูปองสวนลด 120 บาท, สมาชิก M CARD 

และบัตรเครดิตท่ีรวมรายการ รับคืนรวมสูงสุด 

30%  ตั้งแตวันนี้ – 5 พฤษภาคม

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

แฟชั่นสุดฮอตรับซัมเมอร ‘Gateway at Bangsue Summer Sale 2022’

เอกกฤตา แกวพูลศรี ผูจัดการทั่วไป ศูนยการคาเกทเวย แอท บางซ� อ เอาใจนักชอป

จัดงานแฟช่ันซัมเมอรสุดฮอต ‘Summer Fashion Show’ รับแคมเปญ ‘Gateway at Bangsue 

Summer Sale 2022’ พรอมขนทัพนางแบบ-นายแบบ อัดแน�นดวยแบรนดแฟชั่นชั้นนํา

มากมาย สรางอินสไปเรชั่นและไอเทมชิ้นเด็ด ในการครีเอทลุคสุดแซบรับลมรอน จัดหนักลด

ทั้งศูนยการคา! สูงสุดถึง 50% ยังมีสิทธิ์แลกรับสุดคุมกับโปรโมชั่นมากมาย ตั้งแตวันนี้ – 30 

เมษายน โดยมีบรรดาแขกผูมีเกียรติและประชาชนใหความสนใจรวมงานคับคั่ง ณ ลาน

แกรนดฮอลล ชั้น M ศูนยการคาเกทเวย แอท บางซ� อ นอกจากนี้ ยังผุดแคมเปญดี ๆ ในช� อ  

“Let’s Recycle” เปดรับบริจาคเคร� องใชไฟฟา อุปกรณไอที กลองกระดาษ  ขวดแกวพลาสติก

เหลือใชที่สามารถ Recycle ไดไปบริจาคใหกับวัดสวนแกว รวมเปลี่ยนเพ� อประโยชนไดจนถึง

สิ้นปนี้อีกดวย

แกร็บฟูด แบรนด

ยอดนิยมอันดับ 1 ของ

ประเทศไทย ในกลุม

ธุรกิจฟูดเดลิเวอรี* โดย 

จันตสุดา ธนานิตยะอุดม 

ผูอํานวยการฝายการ

ตลาดและพันธมิตร

ทางธุรกิจ แกร็บ 

ประเทศไทย จัดงาน

ประกาศผล “30 

สุดยอดรานอาหาร

เ ด ลิ เ ว อ รี แ ห ง ป ” 

พรอมเปดตัวรางวัล 

#GrabThumbsUp Awards 2022 เปนคร้ังแรก 

เพื่อการันตีความอร่อยยกนิ้วให้กับร้าน

อาหารที่ขายผานแพลตฟอรมเดลิเวอรี โดย

มีตัวแทนจากรานอาหาร อาทิ สุกี้ชางเผือก 

จากเชียงใหม, มาดามแม, Isao, Nana Coffee

Roasters เขารับรางวัล ณ ลานหนาอาคาร

ไปรษณียกลาง 

ทั้งนี้ รานอาหารที่ไดรับรางวัล #Grab

ThumbsUp Awards ตองผานเกณฑการ

พิจารณาสุดเขมขนในทุกมิติ ครอบคลุมทั้งใน

ดานรสชาติอาหาร ช� อเสียงและความนิยม 

แกร็บฟูด เปดโผ 30 สุดยอดรานเดลิเวอรีแหงป

การันตีความอรอยดวยรางวัล #GrabThumbsUp Awards 2022

ยอดสั่งอาหารเดลิเวอรี รวมถึงมีคะแนน

ความพึงพอใจจากผู ใชบริการไมต่ํากวา 4.5 

(จากคะแนนเต็ม 5) และไดรับการรีวิวใน

เชิงบวกไมต่ํากวา 100 เสียง พรอมผานการ

พิจารณาตัดสินในขั้นสุดทายโดยผูเชี่ยวชาญ

ดานอาหารจากแกร็บฟูดอีกดวย จนได 572 

รานที่แกร็บฟูดการันตีความอรอยยกนิ้ว 

โดยมี 30 รานที่มีความโดดเดนในสาขาตางๆ 

สามารถควารางวัล “สุดยอดรานเดลิเวอรีแหงป” 

ไปครองได
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

เม� อวันที่ 16 เมษายนที่ผานมา ที่

เดอะไพนรีสอรท จ.ปทุมธานี ในงานแถลงขาว

เปดตัวผูเขาประกวดเยาวชนตนแบบเกงและดี 

TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER 

ONE IDOL) รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ 

รุนที่ 12 นายแพทยศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน 

รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตในฐานะเลขานุการ

โครงการ TO BE NUMBER ONE กลาว

วา บาน TO BE NUMBER ONE IDOL ขอ

ตอนรับเยาวชนท้ัง 40 คน เขาบาน ซ่ึงทุกคน

จะไดรับโอกาสเขามาเรียนรูและพัฒนาสูการ

เปนคนเกงและดี ทุกคนตองอยูรวมกัน 5 

สัปดาห ขอใหมีการปรับตัวเขาหากัน อยูรวมกัน

อยางมีความสุข เก้ือกูลกัน เห็นใจกัน มีระเบียบ

วินัย และมีความเสียสละ ตั้งแตเร� องเล็กๆ

คือกิจวัตรประจําวันในบาน ไปถึงเร� องใหญ

ที่ทุกคนตองทํารวมกันทุกสัปดาหคือการแสดง

คอนเสิรตท่ีมีการถายทอดสดท่ัวประเทศ และ

ขอใหรู วาทุกพฤติกรรม ทุกการแสดงออก

ของทุกคน จะถูกบันทึกและเผยแพร สูสายตา

บุคคลภายนอก ท่ีสําคัญท่ีสุดคือสูสายพระเนตร

ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา

สิริวัฒนาพรรณวดี องคประธานโครงการ 

TO BE NUMBER ONE  ที่ทรงพระราชทาน

โอกาสดีๆ และติดตามใหกําลังใจพวกเรา

ตลอดเวลา ขอใหมีความมุงมั่น ตั้งใจและ

ทําใหดีที่สุด เพราะทั้งหมดเปนโอกาสและ

เปนกําไรชีวิต  ซึ่งจะเปนตนทุนสําหรับการ

กาวสูอนาคตท่ีดีของพวกเราตอไปในวันขางหนา 

และขอฝากความหวั ง ไว กั บทุ กคนที่ จะ

ทําให TO BE NUMBER ONE IDOL บรรลุ

วัตถุประสงคและประสบผลสําเร็จตามท่ีคาดหวัง

“สิ่ งสําคัญอีกเรื่องคือปัจจุบันจาก

สถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19 

ระลอกใหมขอใหทุกคนดูแลตัวเองและดูแล

กันและกัน ทั้งสุขอนามัยสวนตัวและการเวน

ระยะหางทางสังคมตามมาตรการที่กําหนด

เพ� อปองกันการแพรระบาดของโรค” นายแพทย

ศิริศักดิ์กลาวในตอนทาย 

ดานหมอมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ท่ีปรึกษา

โครงการ TO BE NUMBER ONE และ

เลขาธิการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE 

ในฐานะครูใหญแหงบาน IDOL กลาววา

ตอนรับ 40 ชีวิต เขาบาน TO BE NUMBER ONE IDOL 12

มาตรการในการใหนองๆ อยูรวมกันในบาน 

IDOL อยางเรียบรอยและมีความสุข จะเนน

ในเร� องการมีกฎระเบียบเพ� อใหนองๆ ไดเรียนรู 

และจะมีพี่เลี้ยงพิเศษซึ่งเปนเจาหนาที่ของ

โครงการฯคอยดูแลชวยเหลือ ใหคําแนะนํา

ปรึกษาแกนองๆอยางใกลชิดทุกกรณี ไมวา

จะเปนการเรียนตามหลักสูตรซึ่งก็จะยังคงมี

ความเขมขนเหมือนปที่ผานๆ มา การออก

กําลังกายเพื่อให้พร้อมสําหรับการเต้นและ

การรองเพลง การพัฒนาทางดานไอคิว อีคิว 

ตามแนวทางของกรมสุขภาพจิต ที่จะพัฒนา

ใหนองๆเติบโตขึ้นไปอยางมีคุณภาพฯลฯ 

ซึ่งที่บาน IDOL เราจะดูวานองๆ ที่เขามายัง

ขาดอะไร ก็จะปรับการเรียนการสอน เพ� อให

นองไดรับการเติมใหเต็มศักยภาพ เพราะเด็ก 

IDOL คือแกนนําของแกนนํา การเปนคนเกง

และคนดีในนาม TO BE NUMBER ONE IDOL

ตองดีชนิดท่ีเปนตัวอยางใหกับคนอ� นๆ ตลอดไป 

ไมใช เกง ดี เฉพาะปนี้แคปเดียว แตตองเกง

และดีตลอดไป 

สําหรับเยาวชน TO BE NUMBER 

ONE IDOL รุนที่12 ประจําป 2565 ที่ไดรับ

คัดเลือกและไดเขาเก็บตัวท่ีบาน IDOL มีจํานวน

ทั้งสิ้น 40 คน ไดแก TI 01 ณฐยา เหลาผา 

(ไอซ) จ.นนทบุรี / TI 02  รติมา แถมเปลี่ยน 

(เบตา) จ.ชลบุรี / TI 03 จิติชัย แกวทองสุข 

(มิก) จ.ระนอง / TI 04 ธนวัฒน บุญสุข (ตน) 

จ.พัทลุง / TI 05 ชลดา ชูศรีทอง (ไอซ) 

จ.นครสวรรค / TI 06 อนุชิต สลักคํา (วิน) 

จ.ชลบุรี / TI 07 กัญญาณัฐ 

เสือสงวนศักดิ์ (แอล) 

จ.พิษณุโลก / TI 08 ลลิตา 

สุริโยภาส (จีน) จ.จันทบุรี / 

TI 09 ภานุวัฒน วุนนอย 

(ปอนด) จ.สงขลา / TI 10 

เบนจามิน กรีนเวลล (เบน) 

จ.หนองคาย / TI 11 มลวิพา 

ศิลปพรมอาจ (องุน) จ.อุตรดิตถ 

/ TI 12 ภูริชฐานนท ทนทาน 

(พอรช) จ.พระนครศรีอยุธยา 

/ TI 13 ธนวัฒน ฟองตา (เจง) จ.เชียงใหม 

/ TI 14 สุพิชญา อัมพรจิตร (โมนิ) จ.ภูเก็ต 

/ TI 15 ชุติมา ภมร (ฝาย) จ.สุราษฎรธานี 

/ TI 16 กนิษฐา ศรีลุปะบาตร (เบลโลลา) 

จ.สมุทรปราการ / TI 17 ชญาภรณ ทรัพทย

เจริญ (เพิรล) จ.ตราด / TI 18 เตโช พรหม

สาขา ณ สกลนคร (เตโช) จ.อุดรธานี / TI 19 

รัญชิดา ดวงคํา (สุพรีม) จ.เชียงใหม / TI 20 

นัฐภูมิ ไววาทย (อัพ) จ.เชียงราย / TI 21 

แพรพิไล แซตั้ง (แพม) จ.บึงกาฬ / TI 22 

ธนภัทร สายมัน (โฟน) จ.ลําปาง / TI 23 

วันพิชิต นิมิตภาคภูมิ (ตี๋) จ.เชียงใหม / TI 24 

โกเมศ มาลีวรรณ (โชกี้) จ.นครราชสีมา / 

TI 25 กฤษฎ ศตพรวรากุล (ภีมช) จ.สระบุรี / 

TI 26 ธัญญาพร เส็งนา (เมลี่) จ.นครปฐม / 

TI 27 นริศรา แซฮิว (โรส) จ.ชลบุรี / TI 28 

รัตนเวโรจน ยศบุญ (โอชิ) จ.รอยเอ็ด / TI 29 

อมาธิวดา ปริตา สกาเลวิค (ทิวดา) จ.ขอนแกน 

/ TI 30 อภิรักษ คลังอาจ (จีโนต) จ.ยโสธร / 

TI 31 ศิริชัย คนเพียร (ลีจุน) จ.ระยอง / TI 32 

ชนพัฒน เหลือนับ (อารม) จ.สระแกว / TI 33 

ปภาวิรินท สวัสดิเวช (จีจี้) จ.ภูเก็ต / TI 34 

ณัฐพัชร เสมอเหมือน (กลา) จ.จันทบุรี / TI 35 

อติวิชญ สําราญ (ภู) จ.ชุมพร / TI 36 อรณิชา 

เพชรรัตน (พราว) จ.นครราชสีมา / TI 37 กลวัชร 

ประดิชฐากาญจน (เจมส) จ.หนองคาย / TI 38 

ธีรภัทร อินทอง (แฟรงค) จ.สุรินทร / TI 39 

ปุญชรัสมิ์ บัลลพวานิช (ปุญ) จ.ราชบุรี / TI 40 

ศศิกานต ดีประเสริฐ (ออม) จ.พระนครศรีอยุธยา

โรคหลอดเลือดสมองเปนสาเหตุ

สําคัญของการเสียชีวิตอันดับ 1 ของประเทศ 

กรมควบคุมโรคระบุวา ในปที่ผานมาทั่วโลก

พบมีผูปวย 13.7 ลานคน โดย 1 ใน 4 มีอายุ 

25 ปขึ้นไป เสียชีวิต 5.5 ลานคน ประเทศไทย

ในป 2562 มีผูเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือด

สมอง 34,728 คน เพศชาย 20,034 คน และ

เพศหญิง 14,694 คน (ที่มา สถิติสาธารณสุข 

พ.ศ.2562) มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดย คณะ

แพทยศาสตร ไดเล็งเห็นปญหาดังกลาว จึง

รวมกับ อุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ วิจัย

พืชสมุนไพร เพ� อใชในการปองกันและรักษา

โรคเสนเลือดในสมองตีบหรือ Stroke ใน

กลุมผูสูงอายุ พรอมดวยนักวิชาการเขาสงเสริม

สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมการดูแล

สุขภาพ โดยใชวัตถุดิบที่อยูในทองถิ่น

จากความสําคัญดังกลาวทําใหคณะ

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มุงเนน

ศึกษาวิจัยเชิงสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะ

สมุนไพรพื้นถิ่นของไทย พบวาขิง พุทราจีน 

และเห็ดหูหนูดํา มีสารตานอนุมูลอิสระ 

ตานการอักเสบของเซลล สงผลตอการรักษา

ผูปวยเสนเลือดตีบในสมอง ผลบงชี้ของ 

จินเจอรอล (Gingerol) ที่มีในขิง ชวยใหการ

ไหลเวียนในหลอดเลือดดีขึ้น ลดการอุดตัน

ของเสนเลือด นําไปสูการศึกษาวิจัยในรางกาย

มนุษย หากผลทางคลินิกสําเร็จ จึงจะเขาสู

ขั้นตอนเพ� อผลิตเปนยา ประกอบความพรอม

มช. ยกระดับสมุนไพรไทย มุงวิจัยยาปองกันหลอดเลือดสมองตีบ

ขององคความรูทางวิทยาศาสตร และทรัพยากร

ที่มีประสิทธิภาพในการแปรรูปผลิตภัณฑ 

ของอุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ อาจทําให

เราไดเห็นยารักษาโรครายออกมาอีกมากมาย 

ชวยลดการนําเขายาราคาแพงไดในอนาคต 

เน� องจากเปนการใชพืชสมุนไพรจากเกษตรกร

ในประเทศเอง สามารถชวยบรรเทาปญหา

การขาดรายไดจากผลผลิตลนตลาดไดอีกทาง

มหาวิทยาลัยเชียงใหมพรอมผลักดัน

ทุกงานวิจัย รวมถึงสรางผลิตภัณฑใหมีคุณภาพ

ยกระดับสมุนไพรไทยใหมีความเปนมาตรฐาน

สากล เพ� อพัฒนาขีดความสามารถทางการ

ศึกษาและทางการแพทย ควบคูไปกับการ

ประยุกตความรู ไมวาจะเปนในดานการ

รักษาโรค หรือดานการบูรณาการความรูแก

ชุมชนให ตอบโจทยความตองการของสังคม 

ตลอดจนสอดรับกับ BCG Model แผนการ

ดําเนินงานเชิงรุกของมหาวิทยาลัย ในดาน

อาหารสุขภาพและการดูแลผูสูงอายุ อันจะ

นําไปสูความเปนเลิศและการพัฒนาที่ยั่งยืน

ตอไป

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร 

แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (Sasin School 

of Management) และ บริษัทเอสซีจี 

เคมิคอลส จํากัด (มหาชน) หรือเอสซีจีซี 

(SCGC) ธุรกิจเคมีภัณฑเพ� อความยั่งยืน เฟน

หาสุดยอดทีมพัฒนาแผนธุรกิจที่มุงเนนความ

ยั่งยืน SCG Bangkok Business Challenge 

@ Sasin 2022 ในรอบ Global Competition 

เปดรับนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก 

ทุกสาขาจากมหาวิทยาลัยทั่วโลก ที่มีไอเดีย

ทางดานนวัตกรรมและสุดยอดแผนธุรกิจ

เพ� อตอบโจทยสังคมและความยั่งยืน ชิงถวย

รางวัลเกียรติคุณ พรอมทั้งรางวัลเงินสด รวม

ทุกรางวัลมูลคากวา 60,000 เหรียญสหรัฐ 

หรือกวา 2,000,000 บาท  

ในปนี้การแขงขัน SCG Bangkok 

Business Challenge @ Sasin จะครบรอบ 

20 ป ซึ่งการแขงขันเวทีนี้เริ่มตนเปนครั้งแรก

ในป 2002 ถือเปนการบุกเบิกในการจัดการ

แขงขันสตารตอัปภาคภาษาอังกฤษสําหรับ

นักศึกษา ที่ไดรับการยอมรับจากทั่วโลก

เปดรับสมัครนิสิต นักศึกษา เขารวมแขงขันพัฒนาแผนธุรกิจระดับโลก

SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2022 รอบ Global Competition

ผูสนใจสมัครเขารวมการแขงขัน Global 

Competition ไดตั้งแตวันนี้-20 พฤษภาคม 

โดยงานแขงขันรอบ Semi-Final และรอบ 

Final จะจัดข้ึนระหวางวันท่ี 8 – 10 กรกฎาคม 

2565 ท่ี ศศินทร รวมชิงถวยรางวัลเกียรติคุณ 

พรอมเงินรางวัล รวมทั้งโอกาสในการ 

networking กับทีมตาง ๆ ทั่วโลก

มารวมเปนหนึ่งในทีมนิสิตนักศึกษา

ไทยที่กาวไกลสูเวทีระดับโลก ดวยไอเดียและ

นวัตกรรมสุดสรางสรรค สมัครไดแลววันนี้

ท่ี https://submit.link/QY สนใจขอมูลเพ่ิมเติม 

https://bbc.sasin.edu/2022/ หรือ Facebook 

page: bangkokbusinesschallenge

            จากกรณีที่มีข่าวเรื่องการพูดถึง

ภรรยานักแสดงผู้มีชื่อเสียงในฮอลลีวูดเป็น

โรคผมรวงเปนหยอม โดยพิธีกรในงานออ

สการ กอใหเกิดความไมพอใจแกบุคคลที่

เกี่ยวของ ทําให“โรคผมรวงเปนหยอม” เปน

ที่รูจักกันมากขึ้นทั่วโลก ซึ่งโรคนี้อาจจะทําให

ผูปวยรูสึกอับอายหรือเปนปมดอยแตอันที่

จริงแลวโรคนี้เปนโรคที่รักษาได ไมควรเปน

โรคที่น�ารังเกียจตอสังคมเพราะไมไดเปนโรค

ติดตอหรือโรคที่อันตรายแตอยางใด

โรคนี้พบไดประมาณ 0.2% ของประชากร

สมาคมแพทยผิวหนังฯ เชิญรับชมเพจเฟซบุก 

“ครบเคร� องเร� องผิวหนัง” EP.19 ตอน “โรคผมรวงเปนหยอม”

ทั้งหมดและพบไดทุกกลุมอายุและเกิดไดทั้ง

เพศชายและเพศหญิง โรคผมรวงเปนหยอม

นี้เกิดขึ้นโดยไมมีสาเหตุแน�ชัดพบไดบอย

ในทุกชวงอายุ ผูปวยมีอาการผมรวงเปน

หยอมๆที่ศีรษะ โดยอาจจะมีขนรวงที่บริเวณ

อ� นรวมดวย เชน คิ้ว หนวด จอนหรือขนตาม

รางกาย ในรายที่เปนมาก อาจมีอาการผม

รวงทั่วศีรษะหรือขนตามรางกายรวงจนหมด

ตามมา  ผูปวยมักมีอาการผมรวงเปนหยอมๆ 

ในผูปวยที่มีอาการมากอาจมีผมรวงเปน

บริเวณกวางทั้งศีรษะ ทําใหผูปวยเกิดความ

อับอาย ไมกลาเขาสังคม สงผลตอคุณภาพ

ชีวิตของผูปวย

ดังนั้น สมาคมแพทยผิวหนังแหงประเทศไทย 

หรือ DST ตระหนักที่จะทําหนาที่เพ� อ

ตอบแทนสังคมและเผยแพรและทําการ

รักษาและใหความรูกับประชาชนทั่วประเทศ 

จึงขอเชิญประชาชนและผูสนใจทั่วไปเขา

ชม Facebook Live ผานเพจเฟซบุก “ครบ

เคร� องเร� องผิวหนัง” ใน EP.19  ตอน “โรค

ผมรวงเปนหยอม” ในวันอังคารที่ 26  

เมษายน  เวลา 12.30-13.30 น.  โดยได

รับเกียรติจาก รศ.นพ.พูลเกียรติ สุชนวณิช 

แพทยผู เชี่ยวชาญสมาคมแพทยผิวหนัง

แหงประเทศไทย และ พญ.ชินมนัส เลข

วัต แพทยผูเชี่ยวชาญสมาคมแพทยผิวหนัง

แหงประเทศไทย เปนวิทยากร โดยมี ศ.พญ.

รังสิมา วณิชภักดีเดชา ประชาสัมพันธ

สมาคมแพทยผิวหนังแหงประเทศไทย เปนผู

ดําเนินรายการ 

            สําหรับผูสนใจทานใดที่ตองการ

สอบถามเกี่ยวกับปญหาเร� อง “โรคผมรวง

เปนหยอม” สามารถฝากขอมูลไดที่เพจ

ครบเคร� องเร� องผิวหนังหรือเขาศึกษาขอมูล

ไดที่ เ ว็บไซตสมาคมแพทยผิวหนังแหง

ประเทศไทย (WWW.DST.OR.TH)

ชวงหนารอนแบบนี้ หากใครกําลัง

มองหารานที่ตอบโจทยทั้งอากาศดี ๆ อาหาร

อรอย มีเคร� องด� มรสชาติเยี่ยมใหไดลิ้มลอง 

และที่สําคัญคือสามารถเพลิดเพลินไปกับ

สไตลการตกแตงรานและมุมเกๆ เหมาะที่

จะพาคนรัก เพ� อน หรือครอบครัวมาด� มด่ํา

ไปกับชวงเวลาแหงความสุข ตองไมพลาด

แวะมาเช็คอิน ที่ “เดอะ คอฟฟ คลับ” (The 

Coffee Club)  รานกาแฟแบบออลเดยไดนิ่ง 

สัญชาติออสเตรเลีย ท่ีไมไดมีดีแคกาแฟเทาน้ัน 

แตยังพรอมเสิรฟความอรอยใหกับลูกคาทุก

คนผานเมนูอาหารคาว-หวาน และเคร� องด� ม

หลากหลายประเภท ท่ีทุกคนสามารถแวะเวียน

มาเปลี่ยนบรรยากาศการนั่งรับประทาน

อาหารพรอมกับทํากิจกรรม แชะ ชิม ชิลล 

ถายรูปเช็คอินเติมเต็มชวงเวลาแหงความ

สนุกไดทั้งวันตั้งแตเชาจรดค่ํา    

อากาศรอน ๆ แบบนี้ “เดอะ คอฟฟ 

คลับ” ขอนําเสนอเมนูเคร� องด� มดับรอน

ในคอนเซ็ปต ซัมเมอร แมงโก ที่จะมาแจก

ความสดชื่นเอาใจสาวกแมงโก้เลิฟเวอร์ 

ถึง 2 เมนูดวยกัน ไดแก เมนู Very Mango 

น้ํามะมวงปนคูกับน้ํามะพราวเพิ่มความหอม

ในแบบฉบับของ “เดอะ คอฟฟ คลับ” มีรส

สัมผัสท่ีลงตัว ท่ีใหท้ังความสดช� นและคลายรอน 

จบในแกวเดียว ในราคา 120 บาท และ 

เมนู Mango Passion เพิ่มความพิเศษให

กับมะมวงแกวโปรดดวยการจับคูกับเสาวรส

ปนเขาดวยกันใหความเปรี้ยวอมหวาน 

สรางความสดช� นในชวงหนารอนไดดีทีเดียว 

ในราคาแกวละ 110 บาท โดยลูกคาสามารถ

เลือกสั่งเคร� องด� มคูกับเมนู “ซัมเมอร ซีฟูด 

เฟสติวัล” เมนูสุดพิเศษที่รังสรรคจากวัตถุดิบ

นําเขาจากออสเตรเลียอยาง แทสมาเนีย

แซลมอนใหลูกคาไดอิ่มอรอยกันเพลิน ๆ โดย

มอบโปรโมชันพิเศษเม� อสั่งเมนูจานหลัก เมนู

หนีรอนมาสดช� นไปกับ 4 เมนูปนคลายรอน Summer Mango และ Super Shake

พรอมปกหมุดเช็คอินแลนดมารคทั่วไทยที่ “เดอะ คอฟฟ คลับ”

พาสตา และเบอรเกอร ลูกคาสามารถแลก

ซื้อเคร� องด� ม ซัมเมอร แมงโก ทั้ง 2 เมนูได

ในราคาแกวละ 90 บาท เทานั้น นอกจากนี้

หากเปนสมาชิก The Coffee Club Member 

เม� อสั่งจานหลักเมนูซัมเมอร ซีฟูด สามารถ

แลกรับสิทธิ์ฟรีซัมเมอร แมงโก 1 คนตอ 1 

สิทธิ์ไดอีกดวย เรียกไดวาทั้งอรอยและยังคุม

คาแบบสุด ๆ

มาเติมเต็มความสุขและประสบการณ

ในการรับประทานอาหารใหเปนมื้อพิเศษได

งาย ๆ ที่เดอะ คอฟฟ คลับ (The Coffee 

Club) ไดทั้ง 31 สาขาทั่วประเทศ ที่พรอม

ตอนรับ และใหบริการนักทองเที่ยวทุกคน 

ครอบคลุมท้ังในบริเวณยานธุรกิจของกรุงเทพฯ 

จองที่นั่งผานเฟซบุกแฟนเพจ https://www.

facebook.com/thecoffeeclubthailand    



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

14 บทความ-ต่างประเทศ

ปักกิ่งเริ่มตุนอาหารหวั่นล็อกดาวน์

ปักกิ่ง • ประชาชนในกรุงปักกิ่งเริ่มแตกตื่นกว้านซื้อกักตุน

ข้าวของเครื่องใช้กันแล้วเมื่อวันจันทร์ เนื่องจากกลัวว่าจะ

เกิดการล็อกดาวน์เข้มงวดแบบนครเซ่ียงไฮ้ หลังทางการระดม

ตรวจหาผู้ติดเชื้อครั้งใหญ่มีคนเข้าคิวรอยาวเหยียดในย่าน

ใจกลางเมืองหลวงของจีน เอเอฟพีรายงานว่าทางการจีน

พยายามควบคุมการติดเชื้อโควิด-19 ในเมืองใหญ่ที่สุดของ

ประเทศอย่างนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งถูกล็อกดาวน์เกือบทั้งเมืองมา

แล้วหลายสัปดาห์ และมีรายงานผู้ติดเชื้อเสียชีวิตเพิ่ม 51 

รายเมื่อวันจันทร์ เซี่ยงไฮ้มีความยากลำาบากในการจัดหา

อาหารสดเพื่อผู้ที่ต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน ในขณะที่ผู้ป่วยทั่วไป

ประสบปัญหาในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ไม่เกี่ยวกับ

โควิด และจำานวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นในเมืองหลวง สร้าง

ความวิตกให้กับประชาชนว่าจะเกิดการล็อกดาวน์คล้าย

กับเซี่ยงไฮ้ตามมา เฉาหยางซ่ึงเป็นย่านที่มีประชากรมาก

ที่สุดในย่านดาวน์ทาวน์ของกรุงปักกิ่งมีประชากรราว 3.5 

ล้านคน ทางการสั่งให้มีการระดมตรวจหาผู้ติดเชื้อจำานวน

มากนับจากวันจันทร์สำาหรับผู้อยู่อาศัยและผู้ที่เดินทางมา

ทำางานในพื้นที่  

ยอดดับโรงกลั่นน้ำามันบึ้มที่ ไนจีเรีย 110 ศพ

ลากอส • ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดที่โรงกลั่นน้ำามัน

เถื่อนในไนจีเรียตอนใต้ เพิ่มขึ้นเป็น 110 ศพเมื่อวันอาทิตย์ 

เหตุระเบิดดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเย็นวันศุกร์ที่ โรงกลั่น

น้ำามันเถื่อนแห่งหนึ่งตั้งอยู่ระหว่างบริษัทน้ำามันของรัฐบาล

ที่รัฐริเวอส์กับรัฐอีโมของไนจีเรีย โดยแยกท่อต่อน้ำามันจาก

เครือข่ายท่อส่งน้ำามันแล้วนำามากล่ันเองในโรงงานเถื่อน “ขณะ

นี้ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 110 ราย จากก่อนหน้านี้ 80 ราย 

เนื่องจากผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตเพิ่ม” ไอฟีอันยี เอ็นนา

จี จากสำานักงานจัดการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติไนจีเรียเผยกับ

เอเอฟพีว่า “มีศพจำานวนมากอยู่ตามพุ่มไม้และในป่าใกล้

เคียง น่าจะเป็นบรรดาคนงานและนายจ้างที่ผิดกฎหมาย

พยายามวิ่งหนีตายหาที่ปลอดภัย”  

ศาลเมียนมาเลื่อนตัดสินคดีซูจี

ย่างกุ้ง • เอเอฟพีรายงานเมื่อวันจันทร์ว่า ศาลรัฐบาลทหาร

เมียนมาเลื่อนตัดสินคดีทุจริตครั้งแรกของอองซาน ซูจี ที่

อาจทำาให้เธอต้องได้รับโทษจำาคุก 15 ปี ซูจีถูกควบคุมตัว

ต้ังแต่เกิดรัฐประหารและโค่นล้มอำานาจรัฐบาลของเธอใน

เดือนกุมภาพันธ์ปีท่ีแล้ว นับต้ังแต่น้ันมาซูจีถูกต้ังข้อหาหลาย                                                                                 

ข้อหา รวมถึงละเมิดกฎหมายความลับทางราชการ, คอร์รัป 

ชันและทุจริตเลือกต้ัง ซอ มิน ตุน โฆษกรัฐบาลทหารเมียน 

มาบอกกับเอเอฟพีว่า “วันน้ียังไม่มีการตัดสิน” ในคดีทุจริต ซึ่ง

ซูจีถูกกล่าวหาว่ารับสินบนเป็นเงินสด 600,000 ดอลลาร์

สหรัฐ และทองคำาแท่งจำานวนมาก จากอดีตหัวหน้าคณะ

รัฐมนตรีภูมิภาคย่างกุ้ง. 

มื่อสถานการณ์สู้รบในยูเครนเข้าสู่เดือนท่ี 3 จะเห็นได้ชัด

ว่ารัสเซียต้องการจะปิดล้อมยูเครนตั้งแต่ด้านตะวันออก

พาดมาทางใต้และเลี้ยวขึ้นไปทางตะวันตก

หากควบคุมสถานการณ์บนภาคพื้นดินของจุดยุทธศาสตร์

ของยูเครนได้ทั้งหมดแล้ว รัสเซียก็สามารถประกาศ  “ชัยชนะ” 

เพื่อนำาไปสู่การเฉลิมฉลองวันที่ 9 พฤษภาคมนี้

วันที่ 9 พฤษภาคมสำาคัญอย่างไร?

รัสเซียเรียกวันนี้ว่า Victory Day วันแห่งชัยชนะ

มีที่มาที่ไปที่มีความสำาคัญสำาหรับสงครามยูเครนอย่างไร

หรือ?

ต้องย้อนกลับไปที่ประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2

นาซีเยอรมนีบุกสหภาพโซเวียตเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 

พ.ศ.1941 เป็นปฏิบัติการทางทหารสมัยใหม่ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง

ของโลก

ขณะนั้น อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ส่งทหารมากกว่า 3 ล้านนาย

บุกรัสเซีย...เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการ “Barbarossa” หรือ 

“บาร์บารอสซา” ที่เยอรมนีขณะนั้นคิดว่าจะเผด็จศึกได้อย่าง

ง่ายดาย

แม้ว่าปฏิบัติการบาร์บารอสซาจะล้มเหลวในท้ายที่สุด 

นาซีเยอรมนีก็เปิดฉากโจมตีสหภาพโซเวียตหลายครั้ง แต่ก็ล้ม

เหลวซ้ำาแล้วซ้ำาเล่า 

ในศึกสงครามหลายรอบนั้น จำานวนทหารเยอรมันที่เสีย

ชีวิตที่ใหญ่ที่สุดของระบอบนาซีอยู่ในยุโรปตะวันออก 

แต่ต้องไม่ลืมว่าสหภาพโซเวียตสูญเสียผู้คนมากกว่า 24 

ล้านคน ในสงครามโลกครั้งที่ 2 

เป็นประเทศที่สูญเสียทหารและพลเรือนมากที่สุดใน

สงคราม

ในที่สุดสหภาพโซเวียตและกองกำาลังพันธมิตรปิดล้อม

เบอร์ลิน ทำาให้สงครามยุติลง

วันแห่งชัยชนะในยุโรป (V-E Day) ได้รับการประกาศเมื่อ

วันที่ 8 พฤษภาคม 1945

แต่รัสเซียเฉลิมฉลองชัยชนะในวันรุ่งขึ้นในวันที่ 9 

พฤษภาคม

 การสิ้นสุดของ “มหาสงครามแห่งความรักชาติ” ในรัสเซีย

ยังคงเป็นหนึ่งในงานเฉลิมฉลองสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ใหญ่ที่สุด

ในโลก 

มีขบวนพาเหรด คอนเสิร์ต กิจกรรม ดอกไม้ไฟ เทศกาล 

และสุนทรพจน์ประจำาทุกปี

แล้วมันเกี่ยวอะไรกับสงครามยูเครนวันนี้?

สำาหรับคนรัสเซียแล้ว สงครามโลกครั้งที่ 2 ส่งผลกระทบ

อย่างลึกซึ้งต่อการเมืองและวิถีชีวิตของคนรัสเซียเป็นอย่างมาก

เพราะประวัติศาสตร์ฉากนั้นสามารถกระตุ้นความรักชาติ

และความรู้สึกของประชาชนต่อต้านนาซีในรูปแบบต่างๆ มาอย่าง

ยาวนาน

ปูตินตระหนัก

ถึงประเด็นนี้เป็นอย่าง

ดี ยิ่งเมื่อเขาเคยทำางาน

กับ KGB ที่เยอรมนีใน

ช่วงที่สหภาพโซเวียต

ล่มสลายต่อหน้าต่อตา 

ยิ่งทำาให้ปูตินมีความมุ่ง

มั่นที่จะ “ฟื้นฟู” ความ

ยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิ

รัสเซียในอดีต

เมื่อเขาต้อง

ทำาอะไรบางอย่างกับ

ยูเครน ปูตินจึงรู้จักใช้

ประโยชน์จากกระแส

ความรักชาติและการ

ต่อต้านลัทธินาซี

เมื่อเขาสั่งทหาร

รัสเซียบุกยูเครน เมื่อ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ก็

กล่าวอ้างว่าเขากำาลัง

ต้องการจะปกป้อง

รัสเซียจากการกระทำาของกลุ่ม Neo-Nazis ในยูเครน

และสกัดกั้นอิทธิพลของตะวันตกผ่าน NATO ที่ใช้ยูเครนเป็น

เครื่องมือในการคุกคามความมั่นคงของรัสเซีย

คนรัสเซียจำานวนไม่น้อยย่อมจะเชื่อตาม

แม้ว่าคนรัสเซียอีกจำานวนหนึ่งไม่ไว้วางใจปูติน เพราะระแวง

ว่าเขาเปิดศึกกับยูเครนเท่ากับ

เป็นการผลักดันให้รัสเซียเข้าสู่วงจร

อันตรายที่มีผลกระทบต่อปากท้อง

ของประชาชนและอนาคตของ

รัสเซียเอง 

ทหารรัสเซียได้รับคำาสั่งให้ถอนตัวจากภูมิภาค Kyiv ทางตอน

เหนือของยูเครน หลังถูกส่งให้ยึดเมืองหลวงของยูเครนให้ได้ใน

ระยะเวลาสั้นที่สุด

ปฏิบัติการทางทหารภาคพิเศษภาค 2 ตามคำาสั่งของปูตินก็

คือการมุ่งยึดครองภูมิภาค Donbas ทางตะวันออกและเมืองท่า

สำาคัญๆ ทางใต้บนฝั่งของทะเลดำา

มีสัญญาณชัดเจนจากมอสโกว่าปูตินต้องการจะประกาศ 

“ชัยชนะเหนือยูเครน” ให้ทันกับการเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะ 9 

พฤษภาคมนี้ให้ได้

เจ้าหน้าที่ของกอง

ทัพยูเครนเตือนใน

โพสต์ Facebook เมื่อ

วันที่ 24 มีนาคม

ว่า รัสเซียต้องการยุติ

สงครามภายในวันที่ 9 

พฤษภาคม

“มีการโฆษณา 

ชวน เชื่ออย่างต่อเนื่อง

ในหมู่บุคลากรของกอง

กำาลังติดอาวุธของ

สหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่ง

กำาหนดแนวคิดที่ว่า

สงครามจะต้องยุติลงใน

วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.

2022” โพสต์ที่ว่านี้อ้าง

แหล่งข่าวในกองทัพ

รัสเซีย

หากเข้าไปดูข้อมูล

ใน Defence Blog ของ

ทางการรัสเซีย จะเห็นว่ามีการเตรียมการฉลองครบรอบ 77 ปีด้วย

การเตรียมรองรับผู้ร่วมงาน 12,500 คน ยานพาหนะ 190 คัน 

และเครื่องบิน 76 ลำา 

โฆษกเครมลิน ดมิทรี เปสคอฟ บอกเมื่อต้นเดือนนี้ว่ารัสเซีย

จะเฉลิมฉลองวันนั้นเป็นวันหยุดตามปกติเช่นเดียวกับทุกปีที่ผ่านมา

“เราจะเฉลิมฉลองในแบบที่เราทำาอยู่เสมอ นี่เป็นวันหยุด

ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในประเทศของเรา มันเป็นวันหยุดที่ศักดิ์สิทธิ์

ที่สุดสำาหรับชาวรัสเซียทุกคน และจะยังคงเป็นวันหยุดที่

ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด” Peskov กล่าวเมื่อวันที่ 6 เมษายน ตามบล็อก

ชื่อ Defense

แต่ในสมรภูมิรบจริงในยูเครนวันนี้ สถานการณ์ยังมี

ความไม่แน่นอนอย่างสูง

ปูตินคงจะพยายามเร่งรัดให้การสู้รบในแนวรบต่างๆ 

สามารถนำาไปสู่การประกาศชัยชนะให้ได้...อย่างน้อยก็บาง

ภูมิภาคและบางสมรภูมิสู้รบ

ล่าสุด ประธานาธิบดีเซเลนสกีแห่งยูเครนขู่ว่าเขาจะยุติ

การเจรจาสันติภาพกับรัสเซีย หากทหารรัสเซียที่ปกป้องด่าน

สุดท้ายที่เมืองท่า Mariupol ทางใต้ถูกรัสเซียสังหาร

รัสเซียโจมตีเมืองนี้ที่มีความสำาคัญทางยุทธศาสตร์มา

หลายสัปดาห์แล้ว  

และเจ้าหน้าที่กล่าวว่า การอพยพที่วางแผนไว้ได้หยุด

ชะงักลง เพราะมีการยิงกระสุนปืนใหญ่โจมตีอย่างไม่หยุดยั้ง

ก่อนหน้านี้มีการเผยแพร่วิดีโอที่แสดงภาพผู้หญิงและ

เด็กๆ พักพิงในบังเกอร์ใต้ โรงงานเหล็ก ซึ่งทหารยูเครนหน่วย

นาวิกโยธินกำาลังยืนหยัดปกป้องอยู่

วันต่อมา รัสเซียถล่มเมือง Odessa ซึ่งเป็นเมืองหลักทาง

ใต้ติดกับทะเลดำาอีกเมืองหนึ่ง

ฝั่งยูเครนระบุว่า มีผู้เสียชีวิตแล้ว 8 คน รวมถึงทารก

วัย 3 เดือน 1 คน หลังจากอพาร์ตเมนต์ในเมืองโอเดสซาถูก

ขีปนาวุธโจมตี

ขณะที่นายกรัฐมนตรีอังกฤษ บอริส จอห์นสัน บอกกับ

ผู้นำาของยูเครนว่าจะส่งยุทโธปกรณ์ทางทหารไปยังประเทศมาก

ขึ้น

และสหรัฐฯ กับอีกหลายประเทศในยุโรปตะวันตกยืนยัน

ว่ากำาลังเร่งส่งอาวุธยุทโธปกรณ์มาช่วยยูเครนต้านการรุกคืบ

ล่าสุดของรัสเซีย

อีกเพียงไม่ถึง 2 สัปดาห์ ก็คือ 9 พฤษภาคมแล้ว 

ปูตินจะสั่งการให้ทหารรัสเซียในยูเครน “เร่งเครื่อง” 

อย่างไรจึงจะสามารถประกาศชัยชนะใน “วัยแห่งชัยชนะ” ได้

เป็นเรื่องที่ตามติดตามทุกย่างก้าว.

เ

‘มาครง’คว้าชัยชนะคู่แข่งขวาจัด
ปารีส • ประธานาธิบดีเอมมานูเอล มาครง ของฝร่ังเศส ให้สัญญา

ว่าจะเริ่มต้นสร้างเอกภาพในชาติที่มีการแบ่งแยกอย่างหนัก หลัง 

คว้าชัยชนะในการเลือกต้ังประธานาธิบดีฝร่ังเศสรอบ 2 ท่ีเป็นรอบ

ชี้ขาดเมื่อวันอาทิตย์ต่อมารีน เลอ เปน คู่แข่งแนวคิดขวาจัด คู่

ต่อสู้เดิมของเขาที่คราวนี้ ได้คะแนนเพิ่มขึ้นมาก

เอเอฟพีและรอยเตอร์ราย 

งานเมื่อวันจันทร์ท่ี 25 เมษายน 

2565 ว่าผลการเลือกต้ังประธา 

นาธิบดีฝร่ังเศสรอบท่ี 2 เมื่อวัน

อาทิตย์ท่ีผ่านมา หลังการเลือก

ต้ังรอบแรกไม่มีผู้สมัครท่ีได้คะแนน

เกิน 50% ในการเลือกต้ังรอบท่ี                                 

2 เป็นการแข่งขันระหว่างประธา 

นาธิบดีเอมมานูเอล มาครง วัย 

44 ปี กับมารีน เลอเปน วัย 53 ปี                                             

คู่แข่งท่ีชูนโยบายขวาจัด ซ่ึงเป็น                                              

คู่แข่งเดิมในการเลือกต้ังประธา 

นาธิบดีรอบ 2 เมื่อ 5 ปีก่อน 

กระทรวงมหาดไทยฝร่ัง 

เศสแถลงผลการเลือกต้ังอย่าง

เป็นทางการเมื่อวันจันทร์ว่า ประ 

ธานาธิบดีมาครงเป็นผู้ชนะการ

เลือกต้ังด้วยคะแนน 58.55% 

ส่วนเลอ เปน ได้ 41.45% 

ชาวฝร่ังเศสออกมาใช้สิทธ์ิ

เลือกต้ังประธานาธิบดีรอบ 2 คร้ัง

นี้เพียง 72% เป็นจำานวนผู้ใช้

สิทธิ์ต่ำาสุดตั้งแต่ปี 2512 และ 

6.35% ของผู้ใช้สิทธ์ิโหวตไม่เลือก

ท้ังมาครงและเลอ เปน โดยมีบัตร                                                

เสีย 2.25%

แม้มาครงชนะเลือกต้ัง

เป็นประธานาธิบดีฝร่ังเศสสมัยท่ี                                                   

2 คนแรกในรอบ 20 ปี แต่การ                                                  

เลือกต้ังรอบ 2 ในปีน้ีเขามีคะ 

แนนลดลงจากการเลือกต้ังรอบ 

2 เมื่อปี 2560 ท่ีเขาได้ 66.1% 

ส่วนเลอ เปน มีคะแนนเพ่ิมข้ึน 

จากเมื่อ 5 ปีก่อนได้ 33.9% ความ

ท้าทายแรกท่ีมาครงต้องเผชิญ                                                       

คือการเลือกต้ังท่ัวไปท่ีจะมีข้ึนใน

เดือนมิถุนายนน้ี 

หลังประกาศผลการเลือก

ตั้งประธานาธิบดี มีกลุ่มซ้ายสุด 

โต่งหลายร้อยคนออกมาประท้วง                                                     

ผลการเลือกต้ังในบางเมือง ตำารวจ

ยิงแก๊สน้ำาตาสลายการประท้วง

ในกรุงปารีสและเมืองแรนส์ทาง

ตะวันตก

มาครงประกาศหลังทราบ

ผลการเลือกต้ังท่ีสวนสาธารณะ

ช็องเดอมาร์ส ติดกับหอไอเฟล

กลางกรุงปารีส ให้สัญญาว่าการ

ดำารงตำาแหน่งผู้นำาประเทศของ

เขาในอีก 5 ปีข้างหน้า จะพบคำา                    

ตอบให้ได้สำาหรับความโกรธและ

ความเห็นต่างท่ีทำาให้เพื่อนร่วมชาติ                      

หันไปเลือกคู่แข่งขวาจัด ซ่ึงเป็น

ความรับผิดชอบของเขา และทีม                                               

งานทุกคน และการบริหารประ 

เทศของเขา ต่อไปน้ีจะใช้วิธีการ

ใหม่จะเป็นประธานาธิบดีในยุคใหม่

ซ่ึงวาระเก่าของเขาจบส้ินลงแล้ว 

เลอ เปน กล่าวกับผู้สนับ 

สนุนหลังทราบผลเลือกตั้งว่า 

แม้เธอแพ้เลือกตั้ง แต่ผลที่ออก

มานับเป็นชัยชนะท่ียอดเย่ียม 

และพรรคของเธอเตรียมพร้อม

แล้วสำาหรับการเลือกต้ังท่ัวไปใน

เดือนมิถุนายน

ชาร์ลส์ มิเชล ประธาน

คณะมนตรียุโรป แสดงความยิน 

ดีกับมาครงท่ีชนะเลือกต้ัง ระบุ

ว่า ยุโรปไว้วางใจฝร่ังเศสไปได้อีก 

5 ปี

ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ 

เซเลนสกี ของยูเครน ท่ีได้พูดคุย                                             

กับมาครงหลายคร้ังก่อนรัสเซีย

บุกยูเครนในวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 

โทรศัพท์แสดงความยินดีกับมา 

ครง เขาโพสต์ทางทวิตเตอร์เป็น

ภาษายูเครนและฝร่ังเศสระบุว่า 

มาครงเป็นเพ่ือนแท้ของยูเครน 

ขอให้มาครงประสบความสำาเร็จ

ในการทำางานเพ่ือประโยชน์สุข

ของประชาชน และขอชื่นชม

มาครงในการสนับสนุนยูเครน 

และเราจะเดินหน้าไปด้วยกันเพื่อ

ชัยชนะร่วมกันครั้งใหม่.

รัสเซียประกาศหยุดยิงที่รง.เหล็กมารีอูโปล

มอสโก • กระทรวงกลาโหม

รัสเซียประกาศหยุดยิงรอบโรง 

งานเหล็กกล้าในเมืองมารีอูโปล                        

เมืองท่าทางใต้ของยูเครนเมื่อวัน

จันทร์ เพื่อเปิดทางให้พลเรือนท่ี

ยังตกค้างอยู่ในเมืองแห่งน้ีอพยพ

ออกมาได้ 

เอเอฟพีรายงานเม่ือวัน

จันทร์ท่ี 25 เมษายน 2565 กระ                

ทรวงกลาโหมรัสเซียออกแถลง 

การณ์ในวันเดียวกันว่าต้ังแต่เวลา 

14.00 น. ตามเวลารัสเซีย หรือ 

18.00 น. ตามเวลาไทย วันท่ี                             

25 เมษายน ทหารรัสเซียจะหยุด

ทำาการรบแต่ฝ่ายเดียว, ถอนหน่วย                                                   

ทหารไปยังที่ห่างไกลที่ปลอดภัย

และให้ความม่ันใจในการอพยพ

พลเรือนออกจากโรงงานเหล็ก 

กล้าอาซอฟสตัล ในเมืองมารีอู

โปล พลเรือนเลือกเส้นทางใดก็ 

ได้ในการอพยพ 

แถลงการณ์ของกระทรวง

กลาโหมรัสเซียระบุด้วยว่า ฝ่าย

ยูเครนควรแสดงความพร้อมที่จะ

เริ่มต้นอพยพเพื่อมนุษยธรรม 

ด้วยการชักธงขาวท่ีโรงงานเหล็ก                                                

กล้าอาซอฟสตัล โดยแถลงการณ์

เรื่องการหยุดยิงน้ีจะสื่อสารไปยัง

ผู้ท่ีอยู่ด้านในโรงงานเหล็กกล้า

แห่งน้ีผ่านช่องทางวิทยุสื่อสารใน

ทุกๆ 30 นาที

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว รัสเซีย

ประกาศว่าเข้าควบคุมเมืองมารี

อูโปลที่เป็นเมืองท่ายุทธศาสตร์

ท่ีสำาคัญทางใต้ของยูเครนเรียบ                                               

ร้อยแล้ว ยกเว้นที่เขตอุตสาห 

กรรมอาซอฟสตัล และประธา 

นาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัส 

เซีย มีคำาสั่งให้ทหารรัสเซียล้อม

โรงงานแห่งนี้เอาไว้ มีรายงาน

ว่าในเขตอุตสาหกรรมแห่งน้ี นอก   

จากทหารยูเครนท่ีปักหลักซ่อนตัว

อยู่เพื่อปกป้องเมือง มีพลเรือน

หลายร้อยคนหลบภัยสงครามใน

โรงงานเหล่านี้กับทหารด้วย 

ด้านลอยด์ ออสติน รัฐมน                                                     

ตรีกลาโหมสหรัฐ กล่าวกับผู้สื่อ

ข่าวเมื่อวันจันทร์หลังกลับจากไป

พบประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซ

เลนสกี ของยูเครน ที่กรุงเคียฟ 

โดยเดินทางไปพร้อมกับแอนโทนี 

บลิงเคน รัฐมนตรีต่างประเทศ

สหรัฐ 

ออสตินบอกว่าขั้นแรกที่

จะได้รับชัยชนะคือ เราต้องเชื่อ

ว่าเราสามารถชนะได้ และเรา

เชื่อว่าเราสามารถชนะสงคราม

นี้ ยูเครนจะชนะสงครามได้ถ้า

มีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เหมาะสม

และได้รับการสนับสนุนอย่าง

เพียงพอ และเราต้องการเห็น

รัสเซียอ่อนแอลงในระดับท่ีไม่อาจ

รุกรานประเทศอ่ืนใดได้อย่างที่

ทำากับยูเครน.

ประกาศชัย • ประธานาธิบดีเอมมานูเอล มาครง ฉลองชัยชนะการเลือกต้ังประธานาธิบดีฝร่ังเศสรอบ 2 ท่ีมีต่อมารีน เลอ เปน ท่ีช็องเดอ 

มาร์ส กรุงปารีส เมื่อคืนวันที่ 24 เมษายน.

ทำ�ไม 9 พฤษภ�คมจึงสำ�คัญ

ต่อแผนรบรัสเซียในยูเครน?



ไล่ส่งคนรวย

ไปยังจุดแรกในการตรวจติดตามโครงการ

พระราชดำาริในหลวงรัชกาลที่ 9 ต่อจาก

นั้นเดินทางไปตลาดกิมหยงเพื่อทักทาย

พ่อค้าแม่ค้าและประชาชน โดยมีชาวบ้าน

ตะโกนให้กำาลังใจสู้ๆ นายกฯ อยู่ต่อ และ

ขอให้นายกฯ รักษาสุขภาพด้วย ทั้งนี้นายกฯ 

ได้อุดหนุนขนมลอดช่อง และยังได้กล่าวให้

กำาลังใจพ่อค้าแม่ค้าว่า ขอให้เข้มแข็ง ขอให้

ต่อสู้ ทั้งนี้พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนยังได้

เข้ามารุมล้อมขอถ่ายภาพเป็นที่ระลึกพร้อม

ขอจับมือ ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ระบุว่าไม่ได้ 

สถานการณ์ตอนนี้ ไม่ปลอดภัยโควิด ขอ

เปลี่ยนจากการให้จับมือเป็นการใช้ข้อศอก

สัมผัสแทน โดยนายกฯ ยังได้สักการะองค์

เทพเจ้าที่มูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง พร้อมเสี่ยง

เซียมซีโดยหยิบขึ้นมาได้ 3 หมายเลข คือ 

38, 52 และ 45 

จากนั้นนายกฯ กล่าวกับประชาชน

ว่า วันนี้เอาตัวและหัวใจมาฝาก ที่ผ่านมา

เรารู้อยู่แล้วว่าเจอปัญหาหลายๆ  อย่างด้วย

กัน ทั้งโควิดและสงครามความขัดแย้งที่ส่ง

ผลต่อเศรษฐกิจ รัฐบาลพยายามทำาทุกวิถี

ทางให้พวกเราอยู่รอด คำาว่าอยู่รอดคือให้

มีพอกินพอใช้ไปก่อน เราต้องเร่งสร้างราย

ได้ให้ประเทศ เศรษฐกิจฐานรากเหมือนที่

ตลาดกิมหยง เราต้องช่วยกัน ถ้าจะให้เปล่า

ไปตามหลักการมันไม่ได้ ทั้งนี้อะไรที่ทำาได้

จะทำาให้จบให้ได้ ให้สิ้นสุดให้ได้ ก็รับฟัง

จาก ส.ส.ของเรา ตัวแทนของพวกเรา โดย

จังหวะนี้ประชาชนได้ปรบมือชอบใจ พร้อม

ตะโกนว่านายกฯ สู้ๆ ขณะที่นายศาตรา ศรี

ปาน ส.ส.สงขลา พรรค พปชร.ที่ยืนอยู่ข้างๆ   

นายกฯ ได้ยกมือแสดงสัญลักษณ์ไอเลิฟยูให้

ประชาชน ก่อนก้าวไปข้างหน้าและโค้งตัว

ไหว้ประชาชน นายกฯ จึงแซวว่า “เฮ้ย นี่มา

หาเสียงหรือเปล่าวะเนี่ย” ก่อนกล่าวอีกว่า

แหย่เล่น วันนี้มีความสุข นายกฯ ไม่มีความ

สุขมาหลายวันแล้ว เพราะมีหลายปัญหา มี

แต่ปัญหาๆ เข้ามา จึงอยากจะแก้ให้เสร็จ

ทุกอย่าง โดยจังหวะนี้มีชาวบ้านตะโกนว่า 

“ลุงหล่อมากค่ะวันนี้” นายกฯ ตอบกลับว่า  

“เหรอ วันนี้กลับไปไม่ทานข้าวแล้ว” พร้อม

บอกอีกว่าแก่จะแย่แล้ว ขณะชาวบ้าน

ตะโกนอีกว่ารักลุงตู่ สู้ๆ นายกฯ จึงตอบ

กลับไปว่า “รักจังฮู้ไหม” 

เลือก ส.ส.เหมือนเลือกนายกฯ

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า เรื่องการเมือง

มันก็ยุ่งอยู่อย่างนี้ ไม่รู้ว่าใครจะเป็นนายกฯ 

ที่ดี เป็นผู้นำาที่ดี เป็นเรื่องของอนาคต ก็

ลองดูแล้วกัน เพราะการเลือก ส.ส.ก็

เป็นการเลือกนายกฯ เพราะนายกฯ ก็มา

จาก ส.ส.เลือก มีใครเกลียดนายกฯ หรือยัง  

นายกฯ ก็เบื่อตัวเองเหมือนกัน ตื่นมาไม่เคย

คิดเรื่องอื่นเลย คิดแต่ว่าจะทำาอย่างไรต่อ 

เช้านี้มีอะไร กลางคืนกลับไปบ้านต่อมีอะไร 

ตื่นมากลางดึกเห็นงานที่ค้างอยู่ก็นอนไม่

หลับอีก แต่วันนี้จะนอนหลับแล้วล่ะ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวะนี้มี ส.ส. 

พูดขึ้นมาว่าใครอยากให้ลุงตู่เป็นนายกฯ 

ปรบมือหน่อย ชาวบ้านจึงปรบมือเกรียว

กราว นายกฯ จึงกล่าวว่าเดี๋ยวพรรคอื่นตกใจ 

วันนี้มีพรรคร่วมรัฐบาลมาด้วยกัน พรรคภูมิใจ

ไทยก็มา นายกฯ เป็นผู้ที่กำาหนดนโยบาย 

และเป็นผู้ที่นำาโครงการแผนทั้งหมดเข้า

พิจารณาใน ครม. เรื่องที่ ส.ส.เสนอขึ้นไป 

ไม่ว่าจะพรรคไหนเสนอเข้ามาเข้ากระทรวง 

ก็ต้องทำาแผนงานขึ้นมาตามขั้นตอนเพื่อ

เสนอเข้า ครม. เพราะฉะนั้นสำาคัญที่สุดคือ 

นายกฯ นี่แหละ สำาคัญรองลงมาคือรัฐมนตรี 

เลือกให้ดี  ขณะที่ประชาชนตะโกนขึ้นมาว่า 

“เลือกลุงตู่” นายกฯ จึงตอบว่า “ตกลงเลือก

ลุงตู่ จะไม่ให้ผมไป จะเลือกผมอยู่คนเดียว

หรอ ประชาธิปไตยก็ว่าไป” พร้อมกล่าวอีก

ว่า แล้วใครที่ทะเลาะกันอยู่ที่ ไหนก็ไม่ต้อง

ตามไป บ้านเราเยอะพอแล้ว สงครามก็ฟัง

ไว้ดูไว้ เราต้องรักษาสมดุล 

ในช่วงท้ายนายกฯ กล่าวว่า สำาคัญ 

วันนี้มีคนบางคนชอบสร้างความขัดแย้ง 

เบาๆ ลงหน่อย บอกลูกหลานพอแล้ว เด็ก

รุ่นใหม่จะคิดอีกแบบ คิดแบบคอมพิวเตอร์ที่

คิดเร็ว แล้วทำาไม่ได้ ต้องทำาให้ได้ ผสมผสาน

กัน ครอบครัวเป็นสิ่งสำาคัญ คนต่างประเทศ

อยากมาอยู่ประเทศไทยหมด  อาหารอร่อย 

คนใจดี อากาศก็สบายๆ ลองไปอยู่ต่าง

ประเทศตอนนี้หนาวตาย เพราะไม่เคยอยู่ 

ภาษีกี่เท่า พลังงานแพง ต้องเปิดแอร์ เปิด

ฮีตเตอร์ แต่คนรวยๆ ก็ช่างเขาเถอะ อยาก

ไปก็ไป แต่นี่คือแผ่นดินเกิดที่นี่ หากินที่นี่  

ตายที่นี่ นี่คือแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ของเรา

ต่อมาเวลา 14.30 น. คณะ พล.อ. 

ประยุทธ์เดินทางถึง จ.พัทลุง โดยมี ส.ส. 

พรรค พปชร.มาให้การต้อนรับ ก่อนที่นายกฯ 

จะเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่

หัวหน้าส่วนราชการประจำาจังหวัด และได้

ย้ำาว่า สิ่งสำาคัญก็คือทุกคนต้องมีความรัก

ความสามัคคีต่อกัน เพราะคนไทยเป็นคนที่

มีจิตใจโอบอ้อมอารี 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกฯ กล่าวถึงแฮชแท็ก “ปิดถนน

เพื่อลุง” กรณีคณะ พล.อ.ประยุทธ์ลงพื้นที่

ว่า ได้รับการรายงานจาก พล.ต.ต.ตานิตย์ 

รามดิษฐ์ ผู้บังคับการตำารวจภูธรจังหวัด

พัทลุง ยืนยันไม่มีการปิดถนน เป็นเพียงขอ

ความร่วมมือให้ประชาชนเลี่ยงเส้นทางถนน

บางสาย เพื่ออำานวยความสะดวกขบวน

พาเหรดที่มีการแสดงชุดโนรา 6 ขบวน ใน

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 

การแสดงโนราสืบสานศิลป์แผ่นดินโนรา 

มรดกโลกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม มีผู้ร่วม

กิจกรรมกว่า 900 คน ซึ่งเป็นการแสดงของ

พี่น้องชาวพัทลุง ขอย้ำาว่าการลงพื้นที่ตรวจ

ราชการของนายกฯ แต่ละครั้ง นายกฯ สั่ง

การทุกหน่วยงานต้องไม่สร้างความเดือด

ร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้กำาชับให้ส่วน

ราชการในพื้นที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  

โดยเฉพาะการจราจรต้องไม่มีการปิดเส้นทาง 

ต่อมาเวลา 17.30 น. พล.อ.ประยุทธ์

เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการส่ง

เสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดง

โนรา “สืบสานศิลป์แผ่นดินโนรา มรดกโลก

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” เฉลิมพระเกียรติ

สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์ พระบรมราชนินีาถ 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 

12 สิงหาคม 2565 ณ ศาลากลางจังหวัด

พัทลุง (หลังเก่า)  อำาเภอเมืองพัทลุง จังหวัด

พัทลุง โดยนายก อบจ.พัทลุงได้มอบของที่

ระลึกให้นายกฯ เป็นเทริดโนราจำาลองและ

สร้อยคอลูกปัดโนรา ซึ่งนายกฯ ได้ลองสวม

ใส่ ทั้งนี้ตามความเชื่อสร้อยคอลูกปัดโนรา

เป็นของปลุกเสกของขลังเมืองพัทลุง ที่ใคร

มีไว้ครอบครองจะแคล้วคลาดปลอดภัยจาก

อันตรายทั้งปวง ผีสางนางไม้ไม่กล้าเข้าใกล้

จากนั้นนายกฯ กล่าวเปิดงานตอน

หนึ่งว่า รัฐบาลพร้อมสนับสนุนและกำาหนด

นโยบายการสร้างความมั่นคงและความ

ยั่งยืนของมรดกทางวัฒนธรรม ตลอด

จนการนำาเสนอด้าน Soft Power ซึ่ง

ประเทศไทยมีของดีเป็นจำานวนมาก ทั้งเรื่อง

อาหาร ธรรมชาติ กีฬา และเรื่องสุขภาพ ซึ่ง

ที่ผ่านมาก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก

โลกหลายๆ ด้าน ขอเน้นย้ำาว่ารัฐบาลพร้อม

สนับสนุนและพัฒนา Soft Power ของไทย 

โดยเฉพาะทรัพยากรที่มีอยู่เป็นจำานวนมาก 

ให้สามารถต่อยอดไปสู่การส่งเสริมภาพ

ลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย จาก

นั้นนายกฯ ได้ตีโพนเปิดงาน พร้อมรับชม

การแสดงโนรา ก่อนเดินทางกลับ

เศรษฐกิจไทยรดน้ำาบิ๊กป้อม

ขณะเดียวกันก็มีความเคลื่อนไหว

ทางการเมืองต่างๆ ที่น่าสนใจ โดยที่มูลนิธิ

ป่ารอยต่อฯ พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา  

หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย พร้อมด้วย 

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรค 

และคณะ ได้นำาพวงมาลัยดอกไม้เข้ากราบ

และรดน้ำาอวยพร พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ รองนายกฯ และหัวหน้าพรรค 

พปชร. เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ โดย

บรรยากาศเป็นไปด้วยความสดชื่น ยิ้ม

แย้มแจ่มใส โดย พล.อ.ประวิตรได้อวยพร

ให้ พล.อ.วิชญ์และ ร.อ.ธรรมนัส รวมทั้ง 

ส.ส.พรรคเศรษฐกิจไทย ทุกคนมีสุขภาพแข็ง

แรง ประสบความสำาเร็จในการทำาหน้าที่

ดูแลประชาชนรวมทั้งการเลือกตั้งด้วย

ส่วนนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่

ปรึกษานายกฯ  กล่าวก่อนเดินทางร่วมคณะ

นายกฯ ลงพื้นที่ว่า ไม่มีนัยทางการเมือง 

และการลงพื้นที่ภาคใต้ของนายกฯ ไม่ใช่

แนวคิดของตนเอง เพราะไม่มีเรื่องการเมือง 

ส่วนเรื่องการไปร่วมงานกับพรรครวมไทย

สร้างชาตินั้น ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้อง  ยังไม่

ได้คิด ยังไม่ได้เลือกอะไรเลย

“จุดยืนต้องเหมือนกันเรื่องหลักคือ 

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สถาบัน

หลักของชาติต้องตรงกัน แต่ตอนนี้ยังไม่

ได้คิดเรื่องนั้น ถ้าตัดสินใจเมื่อไหร่จะแจ้ง

ให้ทราบ” นายพีระพันธุ์กล่าวถึงจุดยืนของ

พรรคที่จะไปร่วม

ด้าน น.ส.ธีรรัตน์ สำาเร็จวาณิชย์ 

ส.ส.กทม.และโฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.) 

กล่าวถึงกรณีที่นายธนกรออกมาวิพากษ์

วิจารณ์คนในพรรคเพื่อไทยหนีไปต่างประเทศ

ว่า อยากให้นายธนกรย้อนกลับไปดูกรณี

ของ พล.ต.ต.ปวีณ พงศ์สิรินทร์ อดีตรอง

ผู้บัญชาการตำารวจภูธรภาค 8 และอดีต

หัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีค้ามนุษย์ โรฮีน

จาบนเทือกเขาแก้ว อ.สะเดา จ.สงขลา ซึ่ง 

พล.ต.ต.ปวีณทำาหน้าที่ในการแก้ปัญหาค้า

มนุษย์อย่างดีที่สุด แต่กลับถูกกลั่นแกล้ง 

ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้มีอำานาจ จน

ต้องลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศ เช่นเดียวกับผู้มี

ความรู้ความสามารถของพรรคเพื่อไทยและ

อีกหลายคนที่ต้องอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน

น.ส.ธีรรัตน์ยังกล่าวถึงกรณีคนพรรค

ประชาธิปัตย์ (ปชป.) ระบุว่า น.ส.แพทอง

ธาร ชินวัตร ประธานที่ปรึกษาด้านการ

มีส่วนร่วมและนวัตกรรม และหัวหน้า

ครอบครัวเพื่อไทย เป็นแคนดิเดตนายกฯ 

ของพรรคแน่นอน พร้อมออกความเห็นว่า

คนในพรรคเป็นแค่เบ๊รับใช้ว่า น.ส.แพทอง

ธารเป็นที่ยอมรับของผู้ ใหญ่ในพรรคและ

คนในพรรค เพราะมีความรู้ความสามารถ 

ไม่ใช่เรื่องผิดแปลกแต่อย่างใด ซึ่งดีกว่า

นายกฯ ที่ถูกยัดเยียดมา ประชาชนไม่ได้

เลือก ไม่มีความรู้ความสามารถ ไม่ได้รับ

การยอมรับ จนทำาให้ประเทศไทยเสียหาย

อย่างในทุกวันนี้

สอน ปชป.กวาดบ้านตัวเอง

“คนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การ

ทำางานของพรรคอื่น ควรต้องกลับไปมองที่

การอยู่รอดของพรรคตัวเองก่อนว่า จะยัง

เป็นพรรคที่ประชาชนเลือกอยู่ไหม อยาก

ให้ไปจัดการปัญหาในพรรคตัวเองให้ดีก่อน 

ปล่อยให้พรรคเพื่อไทยเดินหน้าต่อไป ไม่

ต้องห่วง” น.ส.ธีรรัตน์กล่าว

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.นคร 

ศรีธรรมราช พรรค ปชป.โพสต์เฟซบุ๊กว่า 

“ได้นั่งดูการประชุมใหญ่ของพรรคเพื่อไทย 

ซึ่ง น.ส.แพทองธารมีพัฒนาการทางการ

เมืองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ถ้าเปรียบเทียบ

กับตอนที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เข้าการ

เมืองใหม่ๆ น.ส.แพทองธาร ฉายแววมี

บทบาทเด่นกว่า และมีหน่วยก้านทางการ

เมืองที่ดีกว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์มาก จึงเชื่อว่า 

น.ส.แพทองธารจะเป็นหนึ่งในแคนดิเดต 

นายกฯ ของพรรคเพื่อไทยแน่นอน สมกับที่

นายทักษิณ ชินวัตร ได้คาดหวังและวางแผน

ไว้ เพราะถ้าย้อนไปดูการเคลื่อนไหวทางการ 

เมืองของนายทักษิณในอดีตที่ผ่านมา ส่วน

ใหญ่ก็เป็นการส่งเสริมบทบาทของคนใน

ครอบครัว วงศ์วานว่านเครือของตัวเองทั้งสิ้น” 

“การสืบทอดอำานาจทางการเมือง 

ไม่ใช่มีเฉพาะคณะรัฐประหารเท่านั้น แต่

การสืบทอดทางการเมืองภายในพรรค 

การเมืองก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกัน บุคคล

อื่นๆ ที่อยู่ในพรรคก็เป็นได้แค่นั่งร้าน หรือ

เบ๊ เพื่อรับใช้และสนับสนุนคนในตระกูลชิน

วัตรเท่านั้น ขอจงอย่าแปลกใจเลย” นาย

เทพไทระบุ

นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.เขต

บางขุนเทียน ในฐานะโฆษกพรรคก้าวไกล 

(ก.ก.) กล่าวว่า ในวันที่ 30 เม.ย.นี้ พรรค

จะจัดประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2565  

โดยพรรคจะใช้ โอกาสนี้ปรับทัพเพื่อรับการ

เลือกตั้งใหญ่ที่กำาลังจะมาถึงด้วย เพราะจับ

สัญญาณความอ่อนแรงของพรรค พปชร.ซึ่ง

เป็นแกนนำารัฐบาลได้ว่า กำาลังไปต่อไม่ไหว

แล้ว ไม่ว่าจะเป็นศึกภายในที่แตกร้าวมา

โดยตลอด และยิ่งชัดขึ้นเมื่อไม่มีการส่งตัว

แทนลงเลือกตั้งซ่อมในจังหวัดราชบุรี ซึ่ง

เป็นสัญญาณบ่งชี้ทางการเมืองว่า รัฐบาล

กำาลังเตรียมยุบสภาก่อนอภิปรายไม่ไว้วางใจ

นายสุระ เตชะทัต เลขาธิการพรรค

พลังชล กล่าวว่า พรรคจะจัดประชุมใหญ่

สามัญประจำาปี 2565 ครั้งที่ 1 วันที่ 30 เม.ย. 

ที่ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ ต.แสนสุข 

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ตั้งแต่เวลา 09.00 น. 

เป็นต้นไป และขอยืนยันว่าไม่มีการพูดคุย

เจรจา หรือพิจารณาประเด็นการไปควบ

รวมกับพรรคอื่น เรายังดำาเนินกิจกรรมใน

นามพรรคพลังชลอยู่ ไม่ได้เจรจากับพรรค

ใดๆ ตอนนี้ยังทำางานในส่วนของพรรคอยู่ 

อภิปรายช้าสุดต้นเดือน ก.ค.

ส่วนความเคลื่อนไหวของการยื่น

อภิปรายไม่ไว้วางใจนั้น นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว 

หัวหน้าพรรค พท. ในฐานะผู้นำาฝ่ายค้านใน

สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ในวันที่ 26 เม.ย.  

หัวหน้าพรรคร่วมฝ่ายค้านจะประชุมผ่าน

ระบบซูมเพื่อกำาหนดประเด็นการอภิปราย

และติดตามความก้าวหน้า น่าจะได้ข้อสรุป

เนื้อหาที่จะอภิปราย และรัฐมนตรีที่จะ

อภิปรายเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะ ก่อน

จัดตั้งคณะทำางานหนึ่งชุดเพื่อพิจารณา

ประเด็นและเนื้อหาที่จะใช้ในการอภิปราย 

โดยมีนายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม 

ในฐานะประธานคณะกรรมการประสาน

งานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) เป็น

ประธาน และคาดว่าพรรคร่วมฝ่ายค้าน

จะยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ หลังจาก

ที่ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการเลือกตั้งทั้ง 2 ฉบับ เข้าสู่การ

พิจารณาของรัฐสภาในวาระ 2 และวาระ 

3  ประมาณกลางเดือน มิ.ย. หรืออย่างช้า

ในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน มิ.ย.แล้ว  

“การอภิปรายไม่ไว้วางใจน่าจะเกิด

ขึ้นไม่ปลายเดือน มิ.ย.ก็ต้นเดือน ก.ค. อีก

หนึ่งปัจจัยที่ต้องพิจารณาประกอบการ

ยื่นอภิปราย คือการพิจารณาร่างพระราช

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปี 2566 

ที่คาดว่าจะเข้าสู่ที่ประชุมในวันที่ 1-2 มิ.ย. 

หากกฎหมายลูกไม่ผ่านรัฐบาลก็ต้องไป โดย

ไม่ต้องยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ ยังมีอีกหนึ่ง

ปัจจัยที่จะส่งกระทบต่อเสถียรภาพของ

รัฐบาล คืออายุการดำารงตำาแหน่งนายกฯ 

ของ พล.อ.ประยุทธ์ ที่จะครบ 8 ปีในวัน 

ที่ 24 ส.ค.65 ส่วนเหตุผลที่เรานำากฎหมาย

ลูกมาเป็นปัจจัยสำาคัญในการกำาหนดช่วง

เวลายื่นอภิปราย เพราะเราต้องการให้

กฎหมายทั้ง 2 ฉบับประกาศใช้ก่อนอภิปราย

และลงมติไม่ไว้วางใจ ไม่เช่นนั้นหากเกิด

อุบัติเหตุทางการเมืองประเทศจะถึงทางตัน

ไปต่อไม่ได้” นพ.ชลน่านกล่าว  

เมื่อถามว่า คาดการณ์ว่ารัฐบาลจะ

ชิงยุบสภาก่อนหรือไม่ นพ.ชลน่านกล่าวว่า 

ไม่สามารถทราบได้ เป็นอำานาจของรัฐบาล 

หากรัฐบาลคิดไม่ดี ต้องการให้เกิดเดดล็อก

ทางการเมือง ถ้าถึงจุดนั้นประเทศจะวุ่นวาย

มาก เพราะยุบสภาแล้วเลือกตั้งไม่ได้ แต่เท่า

ที่ฟังและรับรายงานจากวงในรัฐบาล ก็ไม่

อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ เกรงว่าจะมีปัญหา

และเกิดทางตัน 

นพ.ชลน่านยังกล่าวถึ งกรณีศาล

จังหวัดฮอด มีคำาสั่งให้คณะกรรมการการ

เลือกตั้ง (กกต.) ชดใช้ค่าเสียหาย 64 ล้านบาท 

หลังให้ ใบส้มแก่นายสุรพล เกียรติไชยากร 

อดีต ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 พรรคเพื่อไทย 

จากเหตุการณ์การเลือกตั้งเมื่อปี 2562 ว่า 

ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นต้องโทษบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญ ที่ให้อำานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด

กับ กกต.ใช้หลักการพิจารณาเพียงแค่มีหลัก

ฐานอันควรเชื่อได้ว่า ก็พิจารณาให้ใบส้มและ

ตัดสิทธิ์การเลือกตั้งได้เลย ทั้งนี้ กกต.คงไม่มี

เจตนาทำาร้ายใครและไม่ได้ โทษ กกต. แต่

โทษรัฐธรรมนูญที่ให้อำานาจ กกต. จึงเห็นควร

เสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ

ยกเลิกการให้อำานาจ กกต.แบบล้นเกินในการ

แจกใบส้ม ทั้งที่ควรจะเป็นอำานาจของศาล. 
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12

ดินถล่มทับคนงานสร้างโรงไฟฟ้าแรงสูง

พิษณุโลก • เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 25 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 

บริเวณไซต์งานก่อสร้างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ต.บ้านคลอง อ.เมืองฯ 

จ.พิษณุโลก ได้เกิดเหตุดินสไลด์ทับคนงานที่กำาลังขุดดินเพื่อดำาเนิน

การก่อสร้างฐาน ทำาให้คนงานก่อสร้างโดนดินทับ 4 ราย ทางเจ้า

หน้าที่กู้ภัยมูลนิธิประสาทบุญสถาน จ.พิษณุโลก จึงได้ช่วยกันนำา

อุปกรณ์ไปทำาการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ในที่เกิดเหตุพบคนงาน

ถูกดินทับร่างจำานวน 3 ราย บางรายถูกทับครึ่งตัวและมีสภาพอ่อน

แรง และมีผู้สูญหายภายในหลุมดินอีก 1 ราย เจ้าหน้าที่กู้ภัยและเจ้า

หน้าที่กู้ชีพจึงได้ช่วยกันขุดดิน และช่วยเหลือคนงานส่งโรงพยาบาล

พุทธชินราชเป็นการเร่งด่วน พร้อมทั้งทำาการขุดหาร่างผู้สูญหายอีก 

1 ราย เบื้องต้นเป็นหญิง 1 รายที่ถูกทับทั้งร่างจนเสียชีวิต ต่อมา 

ทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือ นางจะเร อินทภูติ อายุ 58 ปี อยู่บ้านเลข 

ที่ 138 หมู่ 2 ต.ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บ

จำานวน 3 รายคือ นายสุรินทร์ บัวเผือน อายุ 45 ปี, นางบุญชู เรือง

เกาะ อายุ 46 ปี และนายสมพงศ์ เชรษฐวิรุณ อายุ 65 ปี ขณะที ่

นางภูศรี นิลคำา อายุ 44 ปี คนงานที่อยู่ในที่เกิดเหตุและได้รับ

บาดเจ็บเล็กน้อย บอกว่า ตนเองและเพื่อนคนงานกำาลังขุดดินลึก

ประมาณ 3 เมตร เพื่อปรับดินทำาท่อระบายน้ำา อยู่ๆ ก็เกิดดินสไลด์

ทับร่างตนเองอย่างรวดเร็ว เกือบถึงหัวไหล่ทีเดียว จึงได้ร้องขอความ

ช่วยเหลือเป็นการด่วน เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำารวจและแพทย์

เวรได้ดำาเนินการตรวจสอบที่เกิดเหตุและชันสูตรศพของผู้เสียชีวิต

ไล่ล่ารถขนแรงงานเถื่อนครึ่งร้อยแหกด่าน

เชียงราย • วันที่ 25 เม.ย.65 ทหาร บก.ควบคุมที่ 2 ฉก.ม.3 กองกำาลัง

ผาเมือง ได้รับแจ้งจาก บก.ควบคุม ปส. ว่ามีการลักลอบลำาเลียงผู้

หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามเส้นทางดอยตุง-ห้วยไคร้ อ.แม่

ฟ้าหลวง จ.เชียงราย จึงได้จัดกำาลังร่วมกับ มว.คทร.ที่ 2 ร้อย.ม.คทร. 

กองกำาลังผาเมือง ตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณถนนสายดังกล่าวใน

พื้นที่หมู่บ้านห้วยน้ำาขุ่น ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง กระทั่งพบรถ

ต้องสงสัย 1 คัน ขับลงจากภูเขาตรงกับที่ได้รับแจ้ง แต่เมื่อใกล้จุด

ตรวจจุดสกัดกลับไม่ยอมหยุด และได้เร่งความเร็วฝ่ากลุ่มเจ้าหน้าที่

ไป แต่ไม่มีใครได้รับอันตราย เจ้าหน้าที่จึงได้นำารถยนต์ออกไล่ติดตาม

ไปได้ไกลระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ก็สามารถสกัดรถยนต์คัน

ดังกล่าวเอาไว้ได้ ตรวจสอบในรถพบบุคคลต่างด้าวลักลอบหลบหนี

เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย สัญชาติเมียนมา จำานวน 48 คน เป็นชาย 

22 คน หญิง 26 คน ชาวไทยเป็นหญิง 1 คน รวมทั้งมีเด็กติดตาม

มาด้วย 2 คน ในรถยังพบผู้นำาพาเป็นชาวสัญชาติเมียนมาเหมือนกัน

จำานวน 5 คน เป็นชาย 4 คน และหญิง 1 คน จากการสอบถามเบื้อง

ต้นทั้งหมดทราบว่าได้เดินทางมาจาก จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา 

ผ่านช่องทางธรรมชาติตามแนวชายแดน และมีรถไปรับที่ชายแดน

จุดนัดหมาย เพื่อจะเดินทางไปทำางานที่กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ โดย

มีค่านำาพาคนละ 10,000-25,000 บาท เจ้าหน้าที่ทหารจึงควบคุมตัว

ส่ง สภ.แม่ฟ้าหลวง เพื่อดำาเนินการตามกฎหมายต่อไป.

พิษณุโลก • เมื่อเวลา 09.30 น. วัน

ที่ 25 เม.ย.2565 เจ้าหน้าที่ตำารวจ

รับแจ้ง เกิดเหตุ เพลิงไหม้บ้ าน 

ไม้ชิงชันสองชั้น ตั้งอยู่เลขที่ 540  

ม.1 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 

และโกดังเก็บของเก่าใกล้กับเทศบาล

วังทอง จึงประสานนายอำาเภอ เจ้า

หน้าที่ดับเพลิง และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยนายอัครโชค 

สุวรรณทอง นายอำาเภอวังทอง เข้า

ตรวจสอบ

ในที่เกิดเหตุพบกลุ่มควัน

และไฟลุกไหม้อย่างรุนแรง โดย

เพลิงได้ลุกไหม้ โกดังเก็บไม้เก่าหมด

ทั้งหลัง และลุกลามตัวบ้านซึ่งเป็น

ตึก 2 ชั้น เจ้าหน้าที่พยายามสกัด

เพลิงไม่ให้ลุกลาม พร้อมกันพื้นที่

ห้ามไม่ให้บุคคลที่ ไม่เกี่ยวข้องเข้า

บริเวณจุดที่เกิดเหตุ เพื่อเปิดทาง

ให้รถน้ำากว่า 10 คันเข้าพื้นที่ และ

อำานวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่

ได้ทำางานอย่างรวดเร็ว จนกระทั่ง

เวลา 10.30 น. เจ้าหน้าที่ดับเพลิง

สามารถควบคุมเพลิงได้ ตรวจสอบ

ความเสียหายเบื้องต้นมีโกดังไม้เก่า 

1 หลัง บ้าน 2 ชั้น ถูกไฟไหม้เสีย

หายทั้งหมด รถยนต์ 4 คัน คาดว่า

มูลค่าความเสียหายในครั้งนี้ ไม่ต่ำา

กว่า 10 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม

ต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน

เข้าตรวจสอบหาสาเหตุของการ

เกิดเพลิงไหม้อีกครั้ง

สอบถามนางรุ่ งทิพย์ ชัย

ประเสริฐ 57 ปี ซึ่งเป็นลูกสะใภ้ของ

เจ้าของบ้านหลังดังกล่าว เล่าให้ฟัง

ว่า เห็นเปลวไฟลุกลามไหม้ โกดัง

เก็บไม้เก่าบริเวณด้านหลังบ้าน และ

เพลิงลุกลามรวดเร็ว ภายในบ้านมีผู้

สูงอายุพักอาศัยอยู่ 4 คน ตอนนั้น

ตกใจมาก ทำาอะไรไม่ถูก นายอรรณพ 

ชัยประเสริฐ อายุ 65 ปี (พ่อสามี) 

จึงรีบเข้าไปช่วยเหลือผู้สูงอายุภายใน

บ้านออกมาก่อน โดยทุกคนปลอดภัย 

ไม่ได้รับอันตรายอะไร เพียงแต่มี

อาการตกใจ ส่วนสาเหตุของการเกิด

ไฟไหม้ในครั้งนี้ยังไม่ทราบสาเหตุ.

เพลิงไหม้ โกดังไม้

บ้านพักรถ4คัน

เสียหาย10ล้าน

กรุงเทพฯ • วันที่ 25 เม.ย.65 

นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ 

ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่อ

อาชญากรรม พานายสมคิด 

ละอองนวล อายุ 47 ปี บิดา

ของนายปริญญา ละอองนวล 

อายุ 19 ปี ผู้เสียชีวิตจากอุบัติ 

เหตุรถยนต์ เดินทางเข้าพบ 

พ.ต.ท.ภานุพงศ์ จันตระกูล 

สว.สอบสวน กก.5 บก.ป. เพื่อ

แจ้งความเอาผิด พ.ต.อ.ธวัชชัย 

นรสิงห์ อดีต ผกก.สภ.หนอง

ปรือ จ.กาญจนบุรี และพวก ใน

ความผิดฐาน “ลักทรัพย์ โดยใช้

กลอุบาย” จากกรณีหลอกลวง

เกี่ยวกับจำานวนเงินค่าสินไหม

ที่จะได้รับตามสิทธิ เพื่อยักยอก

ไปเป็นของตนเอง โดยนำา

เอกสารหลักฐานต่างๆ มามอบ

ให้กับทางพนักงานสอบสวน

ประกอบการพิจารณา

นายสมคิดกล่าวว่า สืบ

เนื่องจากเมื่อกลางดึกคืนวัน

ที่ 27 ธ.ค.2564 นายปริญญา 

ละอองนวล ได้ประสบอุบัติเหตุ

ขี่รถเฉี่ยวชนกับรถยนต์ของ 

พ.ต.อ.ธวัชชัย นรสิงห์ ที่ขณะ

นั้นเป็น ผกก.สภ.หนองปรือ 

จากนั้นอีก 1 เดือน ตนได้ติด 

ต่อไปทางพนักงานสอบสวน 

สภ.หนองปรือ เพื่อติดตาม

ความคืบหน้าทางคดี ก่อนจะ

มีการเจรจาให้ตนยอมรับเงิน

หนึ่งแสนบาท ถ้าไม่รับก็จะ

ไม่ได้อะไรเลย จึงต้องจำายอม 

และทาง พ.ต.อ.ธวัชชัยได้เรียก

เอกสารทั้งหมดจากตนเพื่อไป

ดำาเนินการเอาเงินจากประกัน

สินไหมทดแทน และให้ตนไป

เปิดบัญชีธนาคารใหม่พร้อม

ลงชื่อมอบอำานาจไว้ จึงทำาให้

ตนไม่ทราบรายละเอียดและ

จำานวนเงินตามสิทธิที่จะได้รับ

นายอัจฉริยะกล่าวว่า ที่

ผ่านมา พ.ต.อ.ธวัชชัยพยายาม

ปิดบังผู้เสียหายเกี่ยวกับข้อมูล

ดังกล่าว ซึ่งตามความจริงผู้เสีย

หายจะต้องได้รับเงินค่าสินไหม

ตามสิทธิ 1.5 ล้านบาท แต่ได้รับ

จริงเพียงกว่า 1 แสนบาทเท่านั้น 

ส่วนเงินที่เหลืออีกเกือบ 1.4 ล้าน

บาท ที่ ได้รับจากบริษัทประกัน

และ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัย

จากรถนั้น ถูก พ.ต.อ.ธวัชชัยและ

พวกเบิกถอนออกไปเป็นของ

ตนเองจนหมด ด้วยเหตุนี้ตนจึง

ได้หารือกับผู้เสียหาย ก่อนพากัน

เข้าร้องขอความเป็นธรรมและ

ดำาเนินการเอาผิดกับ พ.ต.อ.ธวัช

ชัยดังกล่าว.

ร้อง‘อดีตผกก.หนองปรือ’อมเงิน1.5ล.

พิษณุโลก • ประชาชนตำาบล

บ้านกร่างกว่า 100 คน รวมตัว

บุกศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้า

พลังงานขยะ พร้อมยื่นหนังสือ

ถึงผู้ว่าฯ ยืนยันไม่ต้องการ หวั่น

ชาวบ้านได้รับผลกระทบ

เมื่อเวลา 10.00 น. วัน

ที่ 25 เม.ย.65 นายจรวย ดีแล้ว 

ส.จ.เขต อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก 

ในฐานะแกนนำาประธานอนุรักษ์

บ้านกร่าง อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก 

พร้อมด้วยกลุ่มชาวบ้านบ้านกร่าง

จำานวนกว่า 100 คน เดินทาง

มายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการ

จังหวัดพิษณุโลก เพื่อขอคัดค้าน

การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน

ขยะ 9.9 เมกะวัตต์ เนื่องจาก

หวั่นว่าชาวบ้านในพื้นที่จะได้รับ

ผลกระทบต่างๆ ของโรงไฟฟ้าขยะ

ทั้งนี้ตามที่  อบต.บ้าน

กร่าง อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก มี

ความประสงค์ที่จะดำาเนินการ

ก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าระบบปิด  

ตามโครงการบริหารและจัดการ

ขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงาน

ไฟฟ้าระบบปิด เป็นมิตรต่อสิ่ง

ปชช.บุกค้านโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ

แวดล้อม กำาลังการผลิต 9.9 เมกะ

วัตต์ พื้นที่ตั้งโครงการคือ หมู่ที่ 6 

ต.บ้านกร่าง อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก 

ซึ่งดำาเนินในลักษณะร่วมทุนโดย 

อบต.บ้านกร่างเป็นผู้ดำาเนินโครง 

การ แล้วให้เอกชนที่เข้ามารับ

โครงการเป็นผู้ลงทุน หลังจากที่

มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น

และประชาสัมพันธ์ โครงการ ที่

จัดประชุมในวันที่ 25 ก.ย.2561 

ขณะนั้นถูกคัดค้านโดยประชาชน

ในพื้นที่ของกลุ่มอนุรักษ์บ้าน

กร่าง โดยตัวแทนชาวบ้านได้ยื่น

หนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

และแม่ทัพภาคที่ 3 ซึ่งชาวบ้าน

ในพื้นที่คิดว่าโครงการนี้ต้องไม่

เกิดขึ้นในพื้นที่อีกแล้ว

ต่อมาเมื่อวันที่ 16 ธ.ค.

2564 อบต.บ้านกร่างได้มีประกาศ

เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนเกี่ยวกับโครงการที่

อยู่ ในพื้นที่รัศมี 3 กิโลเมตร  

6 หมู่บ้าน เพื่อรับฟังความ

คิดเห็นของประชาชน โดยให้

เหตุผลว่าเป็นการดำาเนินการ

ตามนโยบายต่อเนื่อง ด้วยการ

แจกแบบสำารวจความคิดเห็น

ทั่วไปแต่ละหมู่บ้าน เพื่อตอบ

แบบสอบถามเป็นรายบุคคล ซึ่ง

การดำาเนินงานของโครงการเป็น

ไปอย่างเร่งด่วน โดยอ้างว่าเป็น

ภารกิจของภาครัฐ

กลุ่มอนุรักษ์บ้านกร่างจึง

ขอคัดค้านการก่อสร้างโรงงาน

ไฟฟ้าจากพลังงานขยะตาม

โครงการดังกล่าว เพราะเห็น

ว่าการดำาเนินการไม่มีความ

โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

และไม่ถูกต้อง กลุ่มอนุรักษ์บ้าน

กร่างขอให้ผู้มีอำานาจพิจารณา

ยับยั้งโครงการดังกล่าวไม่ให้เกิด

ขึ้นในพื้นที่อีก จนกว่าการดำาเนิน

การจะเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ครบ

ถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส ตามขั้น

ตอนของการทำาประชาพิจารณ์ที่

สมบูรณ์ และผลการดำาเนินการ

เป็นประการใด กรุณาแจ้งหรือ

ติดต่อประธานกลุ่มอนุรักษ์บ้าน

กร่างทราบภายใน 15 วัน

หลังจากนั้น นายพยนต์ 

อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดพิษณุโลก ได้ออกมา

พบพูดคุยกับแกนนำาพร้อมรับ

หนังสือคัดค้านจากกลุ่มผู้ชุมนุม 

ก่อนจะนำาเรื่องเข้าที่ประชุม

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ

พิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ต่อไป โดยกลุ่มผู้ชุมนุมพึงพอใจ

ก่อนจะแยกย้ายกันกลับไปใน

ที่สุด.
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

ทีม ศก.

ทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับมาตรการส่ง

เสริมการลงทุน สิทธิประโยชน์ต่างๆ  ที่ก่อน

หน้านี้รัฐบาลได้ประกาศหลายมาตรการ  

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า ในส่วนของนัก

ลงทุนต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 19-23 

เม.ย.ที่ผ่านมา นายสุพัฒนพงษ์ ได้นำาคณะ

ไปจัดกิจกรรมส่งเสริมและชักจูงการลงทุนที่

ประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากญี่ปุ่นเป็นต่างชาติที่มี

การลงทุนในประเทศไทยมากที่สุด และเป็น

ประเทศผู้ผลิตรถยนต์รายสำาคัญของโลก ซึ่ง

ในโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีและคณะได้ให้

ข้อมูลนักลงทุนเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการ

ลงทุนรถยนต์ ไฟฟ้า อุตสาหกรรม S-Curve 

รวมถึงมาตรการจูงใจนักธุรกิจและนักลงทุน

เดินทางเข้ามาพำานักในประเทศไทย โดยถือ

วีซ่าสำาหรับผู้พำานักระยะยาว  (Long-Term 

Resident Visa: LTR)  

“ต่อเนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการ

เพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยว นายกรัฐมนตรีให้มี

การเจรจาทั้งทางการค้า การลงทุนระหว่าง

ประเทศ เพื่อเร่งให้การค้าและการลงทุนเข้า

มาฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วย ซึ่งตอนนี้เป็นจังหวะ

ที่ดีเนื่องจากหลายประเทศได้เปิดประเทศ 

สามารถเดินทางได้มากขึ้นกว่า 2 ปีที่ผ่านมา 

ซึ่งส่วนของการโรดโชว์ในต่างประเทศนั้นเริ่ม

จากญี่ปุ่นเป็นแห่งแรก ซึ่งตามแผนงานของ

สำานักงานบีโอไอจะทยอยเดินทางไปประเทศ

ที่มีการลงทุนในไทยมากและเปิดประเทศแล้ว 

เช่น ยุโรป, สหรัฐฯ, ไต้หวัน,  เกาหลีใต้ ซึ่ง

จะมีทั้งรูปแบบที่รองนายกรัฐมนตรีนำาคณะ

ไปในนามของรัฐบาล และระดับการให้ข้อมูล

โดยสำานักงานบีโอไอเอง” น.ส.ไตรศุลีกล่าว  

น.ส.ไตรศุลีกล่าวอีกว่า ข้อมูลการขอรับ

การส่งเสริมการลงทุนในปี 2564 มีการย่ืน

ขอรับการส่งเสริมการลงทุนท้ังหมด 1,674 

โครงการ มูลค่าการลงทุน  642,680 ล้าน

บาท ในจำานวนน้ีเป็นคำาขอของนักลงทุนต่าง

ชาติ 783 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 455,331  

ล้านบาท ประเทศท่ีมีการยื่นขอรับการส่งเสริม

การลงทุน  10 อันดับแรก ได้แก่ ญ่ีปุ่น 178 

โครงการ เงินลงทุน  80,733 ล้านบาท, จีน 

112 โครงการ เงินลงทุน  38,567 ล้านบาท, 

สิงคโปร์ 96 โครงการ เงินลงทุน  29,669 ล้าน

บาท, สหรัฐฯ 41 โครงการ เงินลงทุน  29,519 

ล้านบาท, ไต้หวัน 39 โครงการ เงินลงทุน  

21,804 ล้านบาท, ออสเตรีย 2 โครงการ เงิน

ลงทุน  14,808 ล้านบาท, อิตาลี 5 โครงการ 

เงินลงทุน  13,158 ล้านบาท, เกาหลีใต้ 28 

โครงการ เงินลงทุน  12,419 ล้านบาท, ฮ่องกง 

62 โครงการ เงินลงทุน  12,390 ล้านบาท 

และนอร์เวย์ 2 โครงการ เงินลงทุน  10,314 

ล้านบาท 

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า อธิบดี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (นายทศพล ทังสุ

บุตร) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว รายงานให้

ทราบว่า เดือนมีนาคม 2565 คณะกรรมการ

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ได้อนุญาต

ให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจใน

ประเทศไทยจำานวน 53 ราย โดยเป็นการ

ลงทุนผ่านช่องทางการขอรับใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และการขอ

หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคน

ต่างด้าว แบ่งเป็นใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

จำานวน 17  ราย และหนังสือรับรองประกอบ

ธุรกิจจำานวน 36 ราย  โดยมีเม็ดเงินลงทุนทั้ง

สิ้น 10,838 ล้านบาท

เมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 คณะ

กรรมการได้อนุญาตให้คนต่างชาติ 17 ราย

ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็น

คนต่างชาติจากฮ่องกง, ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ 

มีการนำาเงินเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจ

กว่า 962  ล้านบาท ส่งเสริมให้เกิดการ

จ้างงานคนไทย 447 คน  รวมถึงมีการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นองค์ความรู้เฉพาะ

ด้านโดยตรงจากประเทศผู้เข้ามาลงทุน การ

อนุญาตให้ประกอบธุรกิจในครั้งนี้จะมีผลให้

เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี อันเป็นวิทยาการ

ซึ่งเป็นองค์ความรู้ ในแขนงที่คนไทยยังไม่มี

ความชำานาญ หรือมีความเชี่ยวชาญในระดับ

ที่ ไม่สูงมากนัก เช่น องค์ความรู้เกี่ยวกับ

การควบคุมหลุมเจาะปิโตรเลียม, องค์ความ

รู้เกี่ยวกับการใช้ โปรแกรมในการออกแบบ

ระบบโซลาร์ขั้นสูง และองค์ความรู้เกี่ยวกับ

การติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า เป็นต้น

เมื่อเดือนมีนาคม 2565 ธุรกิจที่ ได้รับ

อนุญาตส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับ

นโยบายส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ และ

สนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรม

เป้าหมายใหม่ (New S-Curve) รวมถึง

สนับสนุนการดำาเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม

อื่นที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใน

อนาคต อาทิ บริการขุดเจาะปิโตรเลียมภายใน

บริเวณพื้นที่แปลงสำารวจที่ ได้รับสัมปทาน

ในอ่าวไทย, บริการออกแบบ ก่อสร้าง ติด

ตั้ง  ตรวจสอบ ดำาเนินงาน ทดสอบ รวมถึง

การบำารุงรักษาและฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบ

กักเก็บพลังงาน, บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า 

(Electric Vehicle Charging  Station) สำาหรับ

รถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า, บริการรับจ้างผลิต

และประกอบรถยนต์ เป็นต้น

การลงทุนในพื้นที่ EEC ของนักลงทุน

ต่างชาติในเดือนมีนาคม 2565 นักลงทุน

ส่วนใหญ่จะลงทุนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

จำานวน 29 ราย และนักลงทุนต่างชาติยัง

สนใจลงทุนในพื้นที่ EEC จำานวน 10 ราย คิด

เป็นร้อยละ 19 ของจำานวนนักลงทุนทั้งหมด

ในเดือนนี้ โดยมีเงินลงทุนในพื้นที่ EEC กว่า 

6,323 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58 ของเงิน

ลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้ เป็นนักลงทุนจากจีน 3 

ราย ลงทุน 3,189 ล้านบาท, ญี่ปุ่น 2 ราย  

ลงทุน 630 ล้านบาท และสหรัฐอเมริกา 1 

ราย ลงทุน  637 ล้านบาท ธุรกิจที่ลงทุน อาทิ 

1.บริการโทรคมนาคมเพื่อสาธารณะ (Public 

Switched Telecommunication Service) 

ภายในประเทศ ประเภทบริการขายต่อบริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 2.การเป็นบริษัทการค้า 

ระหว่างประเทศเพื่อจัดซื้อสินค้า วัตถุดิบ 

และชิ้นส่วนสำาหรับอุตสาหกรรมต่างๆ และ 

3.บริการรับจ้างผลิตช้ินส่วนประกอบรถยนต์  

เป็นต้น.

สกลธี

และตลาดโชคชัย 4 เขตลาดพร้าว พร้อม

สำารวจทางเท้าโดยรอบตลาดริมถนนลาด 

พร้าว ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างรถไฟฟ้าสาย

สีเหลือง ซึ่งระหว่างเดินสำารวจพบปัญหาผิว

ทางเท้าขรุขระ แผ่นกระเบื้องไม่แน่น มีสิ่ง

ปลูกสร้างและป้ายจราจรกีดขวาง คนแก่และ

คนพิการใช้งานไม่สะดวก สายสื่อสารไม่เป็น

ระเบียบ ทางม้าลายไม่ปลอดภัย และปัญหา

ความสะอาด พร้อมกับเสนอนโยบายเดินทาง

ดี เพื่อพัฒนาทางเดินเท้าที่มีคุณภาพ

นายชัชชาติกล่าวว่า ทางเท้าเป็น

ปัญหาเรื้อรังของกรุงเทพฯ จากข้อมูลทีม

เพื่อนชัชชาติตั้งแต่เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 

2565 พบการร้องเรียนเรื่องทางเท้ากว่า 150 

จุด จึงมีนโยบายกรุงเทพฯ เดินได้ พัฒนาทาง

เดินเท้าคุณภาพ 1,000 กิโลเมตร (กม.) เป้า

หมาย 1,000 กม. ถือว่าไม่เยอะและดำาเนิน

การได้จริง ถ้าหากเฉลี่ยรายเขต 50 เขต 

แต่ละเขตจะพัฒนาขั้นต่ำาเพียง 20 กม.เท่านั้น 

ต้องเลือกให้ความสำาคัญจากทางเท้าที่มีการ

ใช้งานหนาแน่นและได้รับการร้องเรียนบ่อย

ครั้งเป็นลำาดับแรก และพัฒนาให้สอดคล้อง

กบัแตล่ะบรบิทและการใชง้านของแตล่ะพื้นที่

“ทางเท้าที่มีคุณภาพต้องออกแบบให้

คนทุกกลุ่มสามารถใช้งานได้ ผ่านมาตรฐาน

การก่อสร้างที่แข็งแรงคงทน ใช้ระยะเวลา

ในการก่อสร้างหรือซ่อมแซมไม่นานเพื่อให้

ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด นอกจาก

นี้ยังมีต้นไม้ริมทางให้ร่มเงาจากการดูแลโดย

รุกขกรมืออาชีพ เมื่อทางเท้าดีสุดท้ายคน

จะออกมาเดินมากขึ้น สุดท้ายก็จะมีผลดี

กับเศรษฐกิจ จากนั้นเราก็จะควบคุมความ

ปลอดภัยบนท้องถนน ปรับปรุงทางม้าลาย 

จำากัดความเร็วรถบนถนน ทุกอย่างต้องเชื่อม

โยงกันทั้งระบบ” นายชัชชาติกล่าว

วันเดียวกัน นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสด์ิ 

ผู้สมัครผู้ว่า กทม. หมายเลข 4 พรรค

ประชาธิปัตย์ (ปชป.) ลงพ้ืนท่ีตลาดเสรีมาร์เก็ต 

ห้างพาราไดซ์ปาร์ก พบปะพ่อค้าแม่ค้าและ

ประชาชนท่ีเดินทางมาจับจ่ายซ้ือของ โดยนาย

สุชัชวีร์ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีกระแสกดดัน

ให้กรรมการบริหารพรรค ปชป.ลาออก เพื่อ

สร้างความม่ันใจในนโยบายไม่คุกคามทางเพศ

ว่า ตรงน้ีเป็นเรื่องของกรรมการบริหารพรรค

ท่ีจะตัดสินใจ แต่ยอมรับว่ากรณีท่ีเกิดข้ึนของ

นายปริญญ์ พานิชภักด์ิ อดีตรองหัวหน้าพรรค 

เป็นเรื่องท่ีสะเทือนใจทุกคน ซ่ึงตนก็ตกใจและ

สะเทือนใจมาก และตนมีจุดยืนชัดเจนว่าต่อ

ต้านการล่วงละเมิดทางเพศและความรุนแรง

ทุกรูปแบบ และต้ังใจว่าหากเป็นผู้ว่าฯ กทม.จะ

เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าในหน่วยงาน กทม. ถ้ามี

การล่วงละเมิดทางเพศไม่ว่าในระดับไหน จะ

ถือเป็นความวินัยผิดร้ายแรง โดยให้เร่ิมท่ี กทม.

เป็นหน่วยงานแรก ให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าจะไม่

ยอมเรื่องเหล่าน้ี

“ผมเดินลงพื้นที่ทุกวัน แสดงความ

มั่นใจให้พี่น้องประชาชนเห็นว่า หากเลือกตน

เข้ามาทำางานจะได้เห็นผู้ว่าฯ ที่ทำางานหนัก

สุดๆ จริงๆ และไม่ท้อต่อเรื่องใดๆ ทั้งสิ้น จะ

เป็นตัวแทนในการดูแลความเรียบร้อยของ 

กทม.ให้ครบทุกมิติ เปลี่ยนชีวิตคน กทม. หยุด

ปัญหาซ้ำาๆ”

นายสุชัชวีร์กล่าวถึงนโยบายให้ขาย

ของบนทางเท้าได้ว่า หากตนได้เป็นผู้ว่าฯ 

กทม.ทางเท้าต้องเรียบสนิท ต้องสะอาด มี

ถังขยะรองรับในพื้นที่ที่เหมาะสม และจะมี

การบริการก๊อกน้ำาประปาฟรีทุกพื้นที่ เพื่อให้

ประชาชนรวมทั้งพ่อค้าแม่ค้าได้ใช้ เพื่อความ

สะดวกสามารถล้างมือได้ แต่อย่างไรก็ตาม

กรุงเทพฯ จะต้องอยู่กันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย 

จุดไหนที่สามารถให้ค้าขายได้ก็อนุโลมให้ แต่

พื้นที่ ไหนที่ขายไม่ได้ เช่นบริเวณทางขึ้นลง 

ติดทางข้าม ก็ไม่สามารถอนุญาตให้ขายได้ 

ด้านนายสกลธี ภัททิยกุล ผู้สมัครผู้ว่าฯ 

กทม.กลุ่มอิสระ กล่าวระหว่างลงพื้นที่ถนน

รองเมือง สามย่าน ว่า วันนี้นอกจากจะมา

พบประชาชนเพื่อหาเสียงแล้ว ตนยังมาดูการ

จราจรบนถนนรองเมือง เขตปทุมวัน ซึ่งได้รับ

การร้องเรียนมาอย่างต่อเนื่อง เป็นสถานที่ที่มี

ความแออัดและการจราจรติดขัด เนื่องจากมี

รถจอดริมข้างทางซึ่งทำาให้กีดขวางการจราจร

“ตรงละแวกน้ีมักได้รับร้องเรียนเร่ือง

ส่ิงกีดขวางการจราจร เพราะมีรถจอดริมถนน 

รวมถึงรถขนส่งต่างๆ ท่ีจะมาจอดรถเพื่อขนส่ง

สินค้าในช่วงเช้า และทำาให้การจราจรค่อนข้าง

ติดขัดและกลายเป็นปัญหา ซ่ึงคิดว่าในอนาคต

อันใกล้ควรจะมีการโอนและการบังคับใช้เก่ียว

กับจุดห้ามจอดต่างๆ มาท่ี กทม.โดยเบ็ดเสร็จ 

เพราะจะทำาให้ กทม.สามารถกวดขันบังคับ

ใช้ได้มากข้ึน เพราะถึงแม้ตอนน้ีจะทำาได้อยู่

แล้ว แต่ก็ยังมีการลักล่ันกันอยู่ระหว่าง กทม.

กับตำารวจจราจร”  นายสกลธีกล่าว

นายสกลธีกล่ าวด้ วยว่ า  ตนยั งมี

แนวคิดจะส่งเสริมพื้นที่ว่างเปล่าที่ยังไม่มีการ

ใช้ประโยชน์อื่นๆ เช่นพื้นที่ ใต้ทางด่วน ที่

จะเจรจากับการทางพิเศษฯ เพื่อขอใช้พื้นที่

ตามโครงการ คือทำาเป็นลานกีฬา หรือโคเวิร์ก 

กิงสเปซ ให้เยาวชนและคนรุ่นใหม่มาใช้

ประโยชน์ได้ โดยโคเวิร์กกิงสเปซที่ว่าอาจจะ

ไม่ต้องหรูหรา แต่ทำาเป็นพื้นที่ทำางานได้  หรือ

อาจใช้ตู้คอนเทนเนอร์แบบฮิปๆ ที่วัยรุ่นชอบ 

จัดหา  WiFi และเครื่องอำานวยความสะดวก

ให้เขา เป็นพื้นที่ให้เขามาใช้สมองและระดม

ความคิดในการทำางานร่วมกัน

ขณะที่นายอภิชัย เตชะอุบล ผู้อำานวย

การการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพ (ส.ก.) 

พร้อมด้วย น.ส.บุณณดา สุปิยพันธุ์ รองโฆษก

ศูนย์การเลือกตั้ง ส.ก.พรรคพลังประชารัฐ 

(พปชร.) ลงพื้นที่ช่วยนายมินทร์ ลักษิตานนท์ 

ผู้สมัคร ส.ก.เขตจอมทอง เบอร์ 5 หาเสียง 

โดยนั่งเรือไฟฟ้าต้นแบบลดพลังงาน รักษาสิ่ง

แวดล้อม ล่องไปตามเส้นทางประวัติศาสตร์

ตั้งแต่ชุมชนวัดใหม่ยายนุ้ย, วัดราชโอรส,  

สวนลิ้นจี่ 100 ปี ที่มีลิ้นจี่บางขุนเทียนได้ขึ้น

ทะเบียน GI ของ กทม. ซึ่งเป็นต้นแบบแหล่ง

ท่องเที่ยวชุมชน ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลก

มายังเขตจอมทอง

นายอภิชัยกล่าวว่า การหาเสียงตลอด

เกือบ 1 เดือนที่ผ่านมา ผู้สมัคร ส.ก.ของ

พรรค พปชร.ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี 

เพราะผู้สมัครของพรรคทั้ง 50 เขตเดินหน้า

ลงพื้นที่ขอโอกาส ขอคะแนนเสียงต่อเนื่อง

ทุกวัน ที่สำาคัญผู้สมัครของพรรคล้วนแล้ว

แต่เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีทั้ง

อดีต ส.ก.ที่มีประสบการณ์ และคนรุ่นใหม่ที่

มีความรู้ความสามารถในการที่จะเข้ามาดูแล

ประชาชน  พร้อมที่จะยกระดับคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้นให้ชุมชนต่างๆ ตามแนวนโยบายของ

พรรค ที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาการเดินทาง

ของคนกรุงเทพฯ ปัญหาเรื่องการทำามาหากิน 

การค้าขาย  เรื่องสภาพแวดล้อม การเพิ่มพื้น

สีเขียว การเข้าถึงการบริการภาครัฐ ความ

เป็นอยู่ของคนกรุงเทพฯ ที่อยู่อาศัย  ความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงมั่นใจว่าจะ

คว้าชัยชนะได้มากที่สุดแน่นอน

ส่วน น.ส.รสนา โตสิตระกูล ผู้สมัคร

รับการเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯ กทม. หมายเลข 7 

โพสต์รายชื่อคณะที่ปรึกษา หากได้รับการ

เลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯ กทม. ซึ่งมีทั้งหมด 5  ด้าน 

ดังนี้ 1.ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

รศ.ดร.อุทัย ดุลยเกษม อดีตอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, นายสัญญา มัครินทร์ 

นักการศึกษาแบบบูรณาการและออกแบบ

กระบวนการเรียนรู้ ,  นายพิภพ ธงไชย 

เลขาธิการอาสามูลนิธิเด็ก, นางรัชนี ธงไชย 

ผู้อำานวยการโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก  

2.ด้านพัฒนาสังคมและความปลอด 

ภัย นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา โครงการ

บ้านมั่นคง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ 

อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ สถาบันการเรียนรู้และ

พัฒนาประชาสังคม (CivicNet) ดร.ศุธาฎา 

เมฆาวงศกุล นักนโยบายสาธารณะและธุรกิจ

กับสิทธิมนุษยชน 3.ด้านแก้ปัญหาปากท้อง 

และสวัสดิการ ผศ.ประสาท มีแต้ม  นักสิทธิ

ผู้บริโภคและพลังงาน ดร.ม.ล.กรกสิวัฒน์ 

เกษมศรี กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ 

นางปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์ กรรมการ

กองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ

4.ด้านดูแลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

นายเดชา ศิ ริ ภั ทร  หมอพื้ นบ้ านและ

ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ นพ.กุศล  ประวิช

ไพบูลย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักขับเคลื่อน

จริยธรรมแพทย์ พทป.แวสะมิง แวหมะ 

(หมอแวร์) สมาคมแพทย์อายุรเวชแผนไทย

ประยุกต์ 5.ด้านปฏิรูประบบคมนาคมผังเมือง 

รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ วิศวกร

ไฟฟ้าระบบ Smart Grid นายสังวรณ์ พุ่ม

เทียน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ (กสท 

โทรคมนาคม)  นายชูชาติ ศุภวรรธนางกูร นัก

ชลประทานและการบริหารจัดการน้ำา นาย

พิสิษฐ์ พิบูลย์ศิริ นักชลประทานและการ

บริหารจัดการน้ำา.

สวนใหญรับรูกันท่ัวไปวา 1 เมษายน เปนวัน APRIL FOOL’S DAY 

หรือวันโกหกโลก แตเช� อวานอยคนนักจะรูวา รุงขึ้นวันที่ 2 เมษายน

ของทุกป คือ วันตรวจสอบขาวลวงโลก หรือท่ีเรียกวา International 

Fact-Checking Day 

ดวยตระหนักรูวา ขาวลวง คือ ขอมูลบิดเบือน หรือขอมูล

เท็จในส� อออนไลน เปนปญหาท่ีสรางผลกระทบไปท่ัวโลก เม� อเร็วๆ น้ี 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมกับ โคแฟค 

ประเทศไทย, มูลนิธิฟรีดริช เนามัน เพ� อเสรีภาพ (FNF), องคการกระจาย

เสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (ไทยพีบีเอส), สภา

การส� อมวลชนแหงชาติ, สภาองคกรของผูบริโภค, สมาคมผูผลิตขาว

ออนไลน (SONP) และภาคีเครือขายตรวจสอบขาวลวงกวา 40 องคกร 

จัดงานถายทอดสดวาระพิเศษ “FactCollabTH ภาคีขับเคล� อนขาวจริง

ประเทศไทย” เน� องในวาระวันตรวจสอบขาวลวงโลกป 2565 ท่ีโรงแรม

เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ ซ่ึงถือวาจัดข้ึนในเมืองไทยเปนปท่ี 2 โดยผาน

ระบบ Zoom เน� องจากเปนสถานการณแพรระบาดของไวรัสโควิด-19

ดร.จิรพร วิทยศักด์ิพันธุ กรรมการกองทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ กลาวทาง Zoom มาจากเชียงใหมวา สสส.ตระหนักถึง

ความสําคัญของการพัฒนาพลเมืองดิจิทัลรูเทาทันส� อ ซ่ึงในป 2563 สสส.

รวมกับภาคีเครือขาย พัฒนานวัตกรรมกลไกโคแฟค (Collaborative Fact 

Checking : Cofact) ผานแพลตฟอรมออนไลน ท้ังเว็บไซต cofact.org 

และไลน @cofact โดยมีฐานขอมูลดานสุขภาพกวา 5,400 ขาว พรอม

ขยายผลกลไกการเฝาระวังตรวจสอบส� อบนฐานวัฒนธรรมการใชส� อ

ของพลเมืองดิจิทัลไปสูชุมชน และสถานศึกษา เกิดเปนชุมชนโคแฟคท่ี

ประชาชนเปนผูตรวจสอบขาวลวง (Fact Checker) และใหความสนใจ

ใชขอมูลการตรวจสอบขาวในชองทางตางๆ กวา 480,000 คร้ัง ซ่ึงมี

เครือขายรวมกันสอดสอง เฝาระวัง และสกัดก้ันขาวลวงท่ีสะทอนความ

สําเร็จในการขับเคล� อนการตอตาน ปองกัน และรับมือกับปญหาขาวลวง

ในระดับประเทศ

“การจัดงาน FactCollabTH ภาคีขับเคล� อนขาวจริง ประเทศไทย 

คร้ังน้ี สสส.ไดรับความรวมมือจากองคกรส� อท้ังในประเทศและตาง

ประเทศ เขารวมขับเคล� อนกลไกปองกันและตรวจสอบขาวลวง เพ� อ

พัฒนาความน�าเช� อถือของส� อมวลชน ท่ีมีความสําคัญตอการผลิตขอมูล

ท่ีชวยสรางความเปนธรรม ลดความเหล� อมลํ้า นําไปสูสังคมสุขภาวะ 

ถือเปนการยกระดับการตรวจสอบขาวตามมาตรฐานของ International 

Fact-Checking Network หรือ IFCN ท่ียังไมมีองคกรในไทยเปนสมาชิก 

จึงเปนจุดเร่ิมตนของการสานพลังทุกภาคสวนในการขับเคล� อนกลไกการ

ปองกันและรับมือกับปญหาขาวลวงในยุคดิจิทัลในระดับสากล” ดร.จิร

พรกลาว

ดร.นพ.ไพโรจน เสาน�วม ผูชวยผูจัดการกองทุน สสส. กลาววา                                                                   

สสส.และภาคีเครือขายรวมกิจกรรมระดับโลกในวันตรวจสอบขาว                     

ลวงโลกเปนการส� อสารขอมูลที่ถูกตอง  ทุกวันนี้เราประสบปญหาขาว

ลวงเปนจํานวนมาก ขอมูลที่เกี่ยวกับสุขภาพ 1 ใน 3 หากเช� อจะเปน

ผลเสีย ขาดโอกาสในการรักษา ยิ่งขอมูล

ที่บิดเบือน จึงตองรวมมือกันจับมือกับ

ไทยพีบีเอส มูลนิธิฟรีดิช โคแฟค และอีก

หลายภาคสวนเห็นความสําคัญการสราง

กลไกเครือขาย Platform เขามาสอบถาม 

จากการทํางานรวมกันชวยกัน

ตรวจสอบขาวลวงใหทันทวงทีกอนท่ีจะ

นําเผยแพรกันตอไป กลไกตรวจสอบน้ีได

ทําข้ึนเปนปท่ี 3 แลว สรางกลไกนําผลงาน

ท่ีไดทําแลวเขาถึงชุมชน องคกรนํางาน

ของ Cofact ทําใหรูถึงกลยุทธขาวลวง ดวยการนําเสนอขอมูลท่ีถูกตอง

เพ� อกลบขาวลวง ทุกวันน้ีขอมูลท่ีเขามาถึง 5 แสน messages จําเปนตอง

สรางเครือขายใหเขมแข็ง เพราะขาวลวงสรางผลกระทบมากมาย ตอง

สรางความรอบรูในการตรวจสอบขาวสารอยางเขมแข็ง คิดวิเคราะห

ขอมูลกอนหลงเช� อขาวท่ีผิดไปจากขอเท็จจริง เรงตรวจสอบขอมูลใหทัน

ทวงที และเสนอขอมูลท่ีถูกตองใหทันสถานการณ  

ขาวลวงท่ีมาจากสังคมออนไลน ดวยการนํา AI ซ่ึงมีความน�า

เช� อถือ นําเสนอเปนรูปภาพ โดยเฉพาะเม� อนักวิชาการนํามาใชดวย

ระบบ IT ในเมืองไทยเพ� อเปนเคร� องมือส� อสาร ประชาชนจะตอง

มีกระบวนการแยกแยะ ไมควรหลงเช� อ

ขอมูลงายๆ ท้ังโลกสรุปแลววาขาวลวงมี

ความรุนแรงย่ิงกวาโควิด ขณะน้ี สสส.ขอ

ความรวมมือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

เพ� อท่ีจะนํา อสม.เขามาชวยกันทํางาน นํา

หลักสูตรออนไลนท่ีโคแฟคพัฒนาออกเผย

แพรเขาไปในชุมชน เพ� อรับรูขาวสารดาน

สุขภาพอยางถูกตอง  

นายระวี ตะวันธรงค นายกสมาคม

ผูผลิตขาวออนไลน (SONP) กลาววา 

ส� อสารมวลชน หรือกลุมผูผลิตส� อโดยตรง พยายามทํา

หนาท่ีสรางการรับรูใหขอมูลขาวสารแกประชาชน ผาน

การตรวจสอบขอมูล และรับผิดชอบในการส� อสารตอ

สังคม ส่ิงสําคัญคือ ความรวมมือของทุกภาคสวน ท้ัง

ภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ท่ีมีเปาหมายเดียวกันคือ 

มุงขยายเครือขายเพ� อสรางองคความรู ความเขาใจ การ

เขาถึง และการส� อสารใหกับประชาชนมีภูมิคุมกันในการ

รับมือกับปญหาขาวปลอม เปนเสมือนวัคซีนคุมกันไมให

ขาวปลอมระบาดในวงกวางจนทําใหสถานการณวิกฤต

ในประเทศแยลง

40องคกรรวมพลัง“FactCollabTH”

ภาคีขับเคล� อนขาวจริงประเทศไทย

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค ผูรวมกอต้ังโคแฟค ประเทศไทย 

กลาววา โคแฟค ประเทศไทย ไดนวัตกรรมการออกแบบไอเดียมาจาก

ไตหวัน สวนใหญแลวขาวลวงไดจากการใช app ไดขอมูลผานมาทาง

ไลนดวยการสงขอความ หากจะตรวจสอบวาไดรับขาวลวงหรือไมใหหา

คําตอบท่ีถูกตองผานทางโคแฟค โดยเฉพาะเร� องท่ีเก่ียวกับสุขภาพ ทาง 

อย.ตรวจสอบแลว ทุกวันน้ีคนรุนใหมใชเว็บคอนขางสะดวกกวา ท้ังยัง

มีเน้ือหาท่ีอางอิงได ขาวท่ีเก่ียวกับสงครามรัสเซียและยูเครนก็ตองเช็ก

แหลงท่ีมาของตนตอขาว เพ� อจะไดรับรูขาวสารท่ีถูกตองไมตกเปนเหย� อ

ของขาวปลอม 

ในชวงสัปดาหวันตรวจสอบขาวลวงโลกประจําป 2565 (Fact-

Collab Week to Celebrate International Fact-Checking Day 2022) 

ระหวางวันที่ 28 มีนาคม-2 เมษายน 2565 โคแฟค ประเทศไทย  

รวมกับ สสส.และภาคีเครือขาย ไดจัดกิจกรรมทั้งในรูปแบบออนไซต

และออนไลน 1.กิจกรรมเสวนาผลการสํารวจแบบสอบถามปญหา 

SMS Call center หลอกลวง 2.กิจกรรมเสวนารับมือปญหามิจฉาชีพ                                                                           

ยุค 5G ถึงเวลาวาระแหงชาติ 3.กิจกรรมเสวนาสิทธิดิจิทัลในประเทศ                                                                  

ไทยคืออะไร ทําไมจึงสําคัญ? และควรเริ่มตนที่ตรงไหน? 4.กิจกรรม

เสวนาบทบาทของอัลกอริทึม กับการเขาถึงขอเท็จจริงของประชาชน 

5.อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบข้อมูล ทั้งนี้ โคแฟค 

ประเทศไทย จะมีการจัดกิจกรรมทั้งในเชิงวิชาการ การขับเคล� อน

ประเด็น และการสัมมนารวมกันตลอดทั้งป เพ� อเปนแนวทางการขับ

เคล� อนงานเชิงนโยบายตอไป.

มูลนิธิฟรีดริช เนามัน เพ� อเสรีภาพ 

ได้ร่วมเป็นเครือข่ายการขับเคล่ือนข่าว

จริงกับโคแฟค ประเทศไทย ต้ังแตเร่ิม

ตน มีบทบาทในการจัดกิจกรรมส� อสาร

สาธารณะตางๆ รวมถึงสนับสนุนทุน

พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในการ

รวมตรวจสอบขอมูล สงผลใหกลไกโคแฟค 

มีความเขมแข็ง ถือเปนสวนหน่ึงของแรง

ขับเคล� อนท่ีสําคัญในการสรางพลเมืองเทา

ทันส� อของประเทศไทย

จากสภาพขอเท็จจริงท่ีตองการลดความเหล� อมลํ้าใน

การรับรูขาวสาร ประชาชนมีสุขภาพกายใจแข็งแรง เลือกท่ีจะ

ดํารงชีวิตอยางมีสุขภาวะ สสส.ตระหนักรูถึงเปาหมายเพ� อให

ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ

สุภิญญา กลางณรงค

ทุกคนไดมีโอกาสในการรับรูขาวสารอยางถูกตอง  

การพัฒนาพลเมืองดิจิทัลรูเทาทันส� อ มีขีดความ

สามารถ มาตรการระบบนิเวศผลักดันใหเกิดกลไก

ส� อสารสุขภาวะ ตรวจสอบดวยวัฒนธรรมการใช

ส� ออยางถูกตอง 

สสส.เปนสวนหน่ึงในการสนับสนุนการ

ทํางานของโคแฟคในการสรางเครือขาย รวมมือ

ภาครัฐ ภาคเอกชนชวยกันตรวจสอบ สอดสอง 

เฝาระวัง สกัดก้ันขาวลวง โคแฟคสรางนวัตกรรม

มีฐานขอมูลสุขภาพ ขยายกลไกเฝาระวังการตรวจ

สอบส� อ 4.8 แสนเครือขาย สกัดก้ันขาวลวง ขยาย

องคกรส� อเพ� อผลักดันการตรวจสอบขาวเปนจุด

เร่ิมตนท่ีสําคัญ ทุกวันท่ี 2 เม.ย.ของทุกป เปนวัน

ตรวจสอบขาวสาร ชวยกันเตือนสติไมหลงกลเช� อ

อะไรงายๆ มีภาคีหลายภาคสวนมารวมกันเปนชุมชน แสวงหา

ความจริงรวมสรางพลเมืองดิจิทัลท่ีเขมแข็ง มีกิจกรรมเสวนาท่ี

น�าสนใจจํานวนมาก.

เฟรดเดอริค ชปอร หัวหนาสํานักงานประเทศไทย 

มูลนิธิฟรีดริช เนามัน เพ� อเสรีภาพ

ดร.นพ.ไพโรจน เสาน�วม


